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อิสรภาพแหงความคิด

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.ยังพลิกได 

‘ชัชชาติ’ ยังไมชนะลอยลํา

ผอ.นิดาโพล ชี้จุดตายทําวืดเกาอี้

โชคดี...ที่ตายกอน!!!

2หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9279 วันอาทิตยที่ 10 เมษายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น 9 ค่ํา  เดือน 5  ปขาล

16หนา...

เริ่มแหกลับบาน

เขมลดอุบัติเหตุ

ฉลองสงกรานต

คนกทม.เกินครึ่ง

ยังไมคิดเลือกใคร

ปารีณาหอบคําพิพากษาย� นปปช./ปชป.กั๊กสงซอมราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  เสด็จฯ ทรงวางศิลาฤกษแทนฐานพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหลอพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สวนพระเศียร) ในพระอิริยาบถตางๆ 

ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อ.ปาโมก จ.อางทอง

หนา...2หนา...2

สึนามิลูกใหม คลิปฉาวแรมโบ
สั่นสะเทือน ประยุทธ-พลังประชารัฐ!
สึนามิลูกใหม คลิปฉาวแรมโบ
สั่นสะเทือน ประยุทธ-พลังประชารัฐ!

ไทยโพสต • เลือกตั้งผูวาฯ กทม.ลุนกันตัว

โกง! โพลชี้คนกรุงเกินครึ่งหรือ 55.6% ยัง

ไมตัดสินใจเลือกใคร เตือนชนะในโพลเลือก

ตั้งจริงอาจแพ “ปชป.” โชวรับผิดชอบสังคม 

สั่งรื้อปายขวางทาง ปชช.ทุกแหง “ผูสมัคร

ผูวาฯ กทม.” ตางเรงลงพื้นที่ขอคะแนนเสียง

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ผศ.ดร.นพดล 

กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร โพล 

(SUPER POLL)

ไทยโพสต • คมนาคมพรอมรับสงกรานต 

เปดงานรณรงคลดอุบัติ เหตุทางถนน 

ประสาน มท. เฝาระวัง 672 จุดตัดรถไฟ 

“ทางลักผาน” “ศักดิ์สยาม” บินตรวจสภาพ

จราจรโคราช ขณะที่ถนนมิตรภาพเริ่มหนา

แน�น คนอีสานแหกลับภูมิลําเนา ตํารวจสั่ง

เขมงวด 7 วันอันตราย เนนย้ํา 10 มาตรการ

รสขม

ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) 

เม� อวันที่ 9 เมษายน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม กลาว

ภายหลังเปนประธานในพิธีเปดงานรณรงค

ลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการ “ชีวิตวิถี

ใหม สงกรานตปลอดอุบัติเหตุ-ปลอดโค

วิด 19” วา ในการจัดมาตรการอํานวยความ

สะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน

ชวงเทศกาลสงกรานต ระหวางวันที่ 1-

17 เม.ย.นี้ 

อานตอหนา 14อานตอหนา 14

ไทยโพสต • “ปารีณา” โวยส� อพาดหัวบุก

รุกปา ขอรองอานคําวินิจฉัยศาลใหครบถวน

ที่ระบุเปนพื้นที่ ส.ป.ก. โอดตาบวมหมดแลว 

ลั่นพรอมชนไอขี้แพสอบตก ฉุนสงคนมาจุด

ประทัดฉลอง เตรียมบุก ป.ป.ช. 11 เม.ย. นํา

คําพิพากษาศาลฎีกาไปประกอบมัด “เลขาฯ 

เพ� อไทย” ครอบครองที่ดินรัฐ “เทพไท” ยก 

5 เหตุผล ปชป.ไมควรสงเลือกตั้งซอม ปลอย

ให พปชร.-ฝายคานดวลกันเอง “จุรินทร” ยัง

ไมเคาะรอหารือ กก.บห.กอน “พท.” มีเคือง 

“ผองศรี แซจึง-ส.ส.ศรีสะเกษ” พบ “อนุทิน” 

หลังสามีรวมงาน ภท.แลว “รอง หน.พปชร.” 

แจงดรามา “บิ๊กปอม” ขึ้นปายอวยพรสงกรานต

อยากนั่งนายกฯ ซัดแคเกมเส้ียม 3 ป.ให

แตกแยก 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน น.ส.ปารีณา 

ไกรคุปต อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) โพสตขอความในเฟซบุก ระบุวา 

#สปกนะไมใชปา #ปารีณาขอรอง

เม� อส� อแทบจะทุกสํานัก พาดหัวขาว 

ลงขาว บิดเบี้ยว จนเกิดความเสียหาย เขา

ขายหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กลาวหา

วาปารีณาผิดจริยธรรมรายแรงเซนบุกรุก

ปานั้น

จะขอเรียนส� อใหชวยนําเสนอขาว

ใหถูกตอง และชวยอานคําวินิจฉัยของ

ศาลใหครบถวนแบบชอง 8 กอนวิเคราะห 

เพราะไมมีประโยคใดในคําพิพากษาระบุวา

ปารีณาผิดจริยธรรมในพื้นที่ปา แตเปนการ

ผิดจริยธรรมในพื้นที่ สปก. และพื้นที่สีสม 

(พื้นที่สีสมหมายถึงพื้นที่วางเปลาที่สามารถ

ออกโฉนดได) ปารีณาเช� อวาส� อไมมีเจตนา

จะหมิ่นประมาท จึงขอรองใหชวยนําเสนอ

ขาวใหถูกตองตอไป

#ปารีณาขอรอง #ปารีณาตาบวมไป

หมดแลว ปารีณาพรอมชน ขี้แพสอบตก ฉุน

สงคนมาจุดประทัดฉลอง 

ตอมา น.ส.ปารีณาโพสตขอความ

อีกวา ขอบพระคุณพี่เทพไทมากๆ นะคะ 

และขอโทษพี่เทพไทที่เคยกาวลวงพี่ในอดีต 

จากใจนะคะ อยากใหพรรครวมใหเกียรติ

เจาของพื้นที่เดิมคือพรรค พปชร. ลดความ

ขัดแยง 

อานตอหนา 14
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(1)                                                                                   

วามเปนไปของโลก ณ ชวงนี้...ออกจะหนักไป

ในแนว ทรหวนปนปวนคลั่ง อยางที่ อาจารย 

เรืองอุไร กุศลาสัย คูชีวิตของอาจารย กรุณา 

กุศลาสัย ผูวายชนม ไปนานแลว ทานไดรจนา

เปนบทกวีเอาไว ดวยการถอดความมาจากบทกวีเร� อง To 

The Buddha ของอภิมหากวีชาวอินตะระเดีย เจาของ

รางวัลโนเบล ไพรซ เม� อหลายตอหลายสิบปที่แลว อยาง

ทาน รพินทรนาถ ฐากุร นั่นแล...

(2)                                                                                    

คือทั้ง ทรมาพยาบาทอาฆาตชัง-กระทบกระทั่งขัด

แยงระแวงใจ-ชางทารุณกรุนกรึงดวยขึ้งโกรธ-ไมสิ้นสุด

หฤโหดหรือไฉน ฯลฯ อะไรประมาณนั้น พูดงายๆ วา...

ไมใชแคใสกันไป-ใสกันมา บึ้มกันแลว-บึ้มกันอีก ณ สมรภูมิ

ในดินแดนยุโรปตะวันออก อยาง ยูเครน ที่กําลังกลายเปน

ขาวคราวดังระเบิดไปทั่วทั้งโลกในชวงนี้ แตโดยแนวโนม

ที่อะไรตอมิอะไรอันสุดแสนจะอาฆาต พยาบาท ขัดแยง

ระแวงใจ ขึ้งโกรธและชิงชัง ฯลฯ ทั้งหลาย ทั้งปวงเหลา

นี้ จะถูกลาก ถูกโยง ใหไหลลงมาอยูใกลๆ กับประเทศไทย

แลนด แดนสยาม ของหมูเฮา แถวๆ ทะเลจีนใต จนเลยไป

ถึงสุดขอบ สุดทวีป อยางดินแดนประเทศออสเตรเลียโน�น

เลย คงตองยอมรับวา...นับวันย่ิงมีความเปนไปไดสูงเอา

มากๆ โดยเฉพาะบรรดาผูที่ เจาะ-เกาะ-ติด สถานการณ

ทํานองนี้มาเปนชวง เปนระยะ น�าจะหลับตานึกภาพไดไม

ยากซซซ...

(3)                                                                             

หรือพูดงายๆ วา...แนวโนมที่โลกทั้งโลก จะตองถูก

ปรับ ถูกเปลี่ยน หรือกระทั่งถูกบีบบังคับ ใหตองแปรสภาพ

ไปเปน สมรภูมิสงคราม ในการสัประยุทธ ชิงดี ชิงเดน ชวง

ชิงความไดเปรียบ-เสียเปรียบ ชิงชัยชนะและยัดเยียดความ

พายแพใหแกกันและกัน ของบรรดา อภิมหาอํานาจ ใน

โลก ที่ไดแบงขั้ว แบงขาง และแบงฝายอยางเปนที่ชัดเจน

เรียบรอยแลว โดยแทบไมเหลือ พื้นที่เปนกลาง หรือแทบ

ไมเหลือชอง เหลือโอกาส เหลือหนทางที่จะ ประนีประนอม 

ในอันที่จะลดความขึ้งโกรธ ความหวาดระแวง ความ

พยาบาทอาฆาตชัง ระหวางกันและกัน ใหพอทุเลา เบาบาง 

ลงไปไดมั่ง และโดยแนวโนมเชนน้ีน่ีเอง เลยทําใหบรรดา

คนแก-คนชรา อยางเชน อันตัวขาพเจาเอง รวมไปถึง

บรรดาพรรคพวก เพ� อนฝูง หลายตอหลายราย ที่ยังคงไมได

ตายโหง-ตายหา ไปซะกอนกําหนดการ อาจเปนอะไรที่ โชค

ดี...ที่ตายกอน เอาเลยก็ไมแน�!!!

(4)                                                                           

คือขนาดยังไมไดรบราฆาฟน ยังไมถึงกับปะทะ ขัด

แยง แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปทั่วทั้งโลก แคปะทะกันใน

ยูเครน และแคฮึ่มกันไป-ฮึ่มกันมาในทะเลจีนใต อยางเทา

ที่เห็นๆ และเปนอยูในทุกวันนี้ ก็ยังกอใหเกิดความเจ็บปวด 

รวดราว ไปแทบจะทั่วทั้งโลก ตองเจอกับภาวะน้ํามันแพง 

ขาว-ปลา-อาหารและสินคาตางๆ แทบทุกชนิด มีแตแพง...

แสน...แพงยิ่งเขาไปทุกที ถึงขั้นบางแหง บางพื้นที่ หรือบาง

ประเทศ ตองดับไฟฟา วันละนับเปนสิบๆ ชั่วโมงเอาเลยถึง

ขั้นนั้น และอีกหลายตอหลายประเทศ ที่ตองแยงซ้ือขาว-

ปลา-อาหาร ขนมปง น้ํามันพืช ฯลฯ แมจะแพงขึ้นไปอีก

นับเปนสิบๆ เทา โดยแนวโนมทํานองนี้นับวันจะมีแตเพิ่ม

ขึ้นๆ อยางมิอาจปฏิเสธ ใครก็ตาม...ที่ยังคงมีชีวิตอยู ยังไม

ไดถูกทานเชื้อไวรัสโควิดระลอกเทาไหรตอเทาไหรไปแลว

ก็ไมรู พราผลาญสังหารไปกอนหนาน้ัน ก็อาจตองเจอกับ 

โชคราย เอามากๆ หรือคงตองดิ้นรน ทุรนทุราย ไปกับแนว

โนมความเปนไปของโลก ซ่ึงมีแตจะ ทรหวนปนปวนคลั่ง 

ยิ่งเขาไปทุกที...

(5)                                                                               

ดวยเหตุนี้นี่เอง...เลยตองถือเปน โชคดี ของบรรดา

คนแกและคนชราทั้งหลาย ที่คงไมไดมีชีวิตอยูยืนยาวไป

จนตองเจอกับ โชคราย นานาชนิด ซึ่งกําลังมีแนวโนมจะ

อุบัติข้ึนมาอยางเปนระลอก ตางไปจากบรรดาคนหนุม-คน

สาว หรือ คนรุนใหม ทั้งหลาย ที่ดัน เกิดชา ไปหน�อย 

หรือดันเกิดมาไมตรงกับชวงจังหวะเวลา ที่พอชวยใหเกิด

ความสบายกาย-สบายใจอยางเปนระบบ เปนเร� อง-เปนราว 

เพราะอะไรตอมิอะไรนับจากนี้...มันออกจะเปน ปญหา ไป

ดวยกันทั้งสิ้น!!! ไมวาปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

อากาศ ปญหาจํานวนประชากรที่นับวันจะลนโลกยิ่งเขาไป

ทุกที ปญหา อัตราเรง แหงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ที่ ไมได สมดุล กับความเปนไปของวิถีชีวิตผูคนในแตละ

สังคม อันจะนําไปสูการแพรกระจายของสิ่งรายๆ มากกวา

สิ่งที่เปนประโยชนกับมวลมนุษย โดยแทจริง ฯลฯลฯลฯ...

(6)                                                                                   

ดังนั้น...ไมวาบรรดา คนรุนใหม ทั้งหลาย เขาจะ

มีมุมมอง มีจุดยืน ทัศนะ มีวิธีคิด-วิธีการ ในการมอง 

ปญหา ตางๆ ไปในแบบไหน ลักษณะไหน ก็แลวแต แต

ตองถือเปน โชคราย เอามากๆ ในอันที่จะตองเผชิญหนา

กับ ปญหา ซึ่งกําลังจะอุบัติขึ้นมาในอนาคตเบื้องหนา ยิ่ง

โดยเฉพาะถาหากเขาทั้งหลายไมไดคิดจะ แกปญหา แตดัน

หนักไปทางคิดจะ สรางปญหา ขึ้นมาแทนที่ เพราะปญหา

แตละปญหาภายในอนาคตเบ้ืองหนาน้ัน มันมีอยูเพียงแค 

วิธีเดียว เทานั้นเอง ที่อาจพอชวยใหทุกสิ่งทุกอยางทุเลา

เบาบางลงมาไดมั่ง นั่นก็คือวิธีที่ อภิมหาพระ อยาง ทาน

พุทธทาสภิกขุฯ ทานไดสรุปเอาไวนานแลว โดยอาศัย

ขอมูล แนวคิด แนวทาง ที่ไดมาจาก The Buddha หรือ

ไดมาจาก ขุมทรัพยแหงพระโอษฐ ที่สามารถสรุปไดส้ันๆ 

งายๆ ประมาณวา...ถาหากศีลธรรมไมกลับมา-โลกาจะ

วินาศ นั่นแล...

โชคดี...ที่ตายกอน!!!

ค

ทศกาลสงกรานตใกลเขามา ชวงเวลาแหงความสุขของคน

ไทย ผูที่เดินทางมาแสวงหาโอกาสขุดทองในเมืองกรุง หรือ

ตามหัวเมืองใหญๆ ไดเวลากลับภูมิลําเนา ไปรดน้ําดําหัว ขอ

พรผูมีพระคุณ ผูเฒาผูแก บิดามารดา รวมประเพณีทองถิ่น 

งานบุญ พรอมทั้งสังสรรคในกลุมญาติสนิทมิตรสหาย 

แตจากภาวการณแพรระบาดไวรัสโควิด อยูในสถานการณ

ไววางใจไมได บรรยากาศแหงความสนุกสนานร� นเริงแบบไทยๆ ใน

ชวง 2-3 ปมานี้ ถูกโควิดแตะเบรก ทําใหประเพณีร� นเริงท่ีจะตองมี

ผูคนมารวมตัวกันมากๆ ท่ีสุมเสี่ยงตอการแพรระบาดจึงตองงดเอาไว

กอน ถึงชวงเวลาแหงความสุข เฉลิมฉลองกันแบบไทยๆ ในสวนของ

สถานการณทางการเมือง แมบรรยากาศโดยทั่วไปเขาสู โหมดหยุด

พักไวชั่วคราว แตนาทีนี้ เร� องรอนๆ ทางการเมืองใชจะพักเบรก ลด

อุณหภูมิรอนแรงลงไป โดยเฉพาะเร� องสลากกินแบงรัฐบาลขายเกิน

ราคา หรือหวยแพง      

ทําทาจะกลายเปนหนังเร� องยาว ปมการแกปญหาสลากกินแบง

รัฐบาลเกินราคา ที่เป็นปัญหามาช้านาน เป็นทั้งเรื่องตลกร้ายทาง

สังคม และตลกรายทางการเมือง ในทางสังคม มีแคเจาหนาที่ในสํานัก

งานสลากฯ ไมกี่คน วันดีคืนดีแตงกายเต็มยศขนคณะเจาหนาที่ลุยไป

ยานแผงคาสลากบางแหง ไปซื้อสลาก แลวกลับมาบอกสลากไมแพง 

ในความเปนจริงที่ปรากฏ ไปสอบถามชาวบานผูที่นิยมการ

แสวงโชค ในยามเศรษฐกิจฝดเคือง ราคาหนาสลาก 80 บาท แตกลับ

ตองควักเงิน 100 บาท เพ� อไดสลากหนึ่งใบมาครอบครอง ยังไมนับ

รวมเลขรวมชุด 2 ใบ 3 ใบ 5 ใบ 10 ใบ 15 ใบ ที่ราคาดีดพุงไปสูง เกิน

กวาราคาหนาสลากที่กําหนดไปมาก โดยเฉพาะเลขรวมชุดใหญตั้งแต 

10 ใบขึ้นไป ที่ขายกันตามเพจบางเพจในเฟซบุก ราคาพุงสูงโอเวอร

เกินกวาความเปนจริงเปนอยางมาก  

ภาคการเมือง รัฐบาลประยุทธ จันทร โอชา อํานาจเบ็ดเสร็จอยู

ในมือ ตั้งแตในยุครัฐบาล คสช. ทําขึงขัง แกปญหากันพอเปนพิธี ราคา

หวยกลับมาราคาปกติแคเพียงไมกี่งวด แตพอเร� องราวคอยๆ เงียบ

หาย ทําใหราคาสลากกลับเขาสูภาวะเดิม 

พล.อ.ประยุทธทําทาขึงขังเอาจริงอีกครั้ง ลงนามในคําสั่งสํานัก

นายกรัฐมนตรี ที่ 8/2565 แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาผูที่ ได

รับความเดือดรอนจากการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบงรัฐบาลใน

ราคาเกินกวาที่กําหนดในสลากกินแบงรัฐบาล โดยมี นายอนุชา นาคา

ศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ นาย

เสกสกล อัตถาวงศ ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี เปนรอง

ประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่  

-ตรวจสอบขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาการเสนอขายหรือ

ขายสลากกินแบงรัฐบาลในราคาเกินกวาท่ีกําหนดในสลากกินแบง

รัฐบาล 

-เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหาความ

เดือดรอนจากการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบงรัฐบาลในราคาเกิน

กวาที่กําหนดในสลากกินแบง 

-รายงานผลการดําเนินการ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

ตอนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 

-เชิญผูแทนสวนราชการ หรือหน�วยงานของรัฐและบุคคล 

เขารวมประชุมชี้แจงขอเท็จจริง ใหขอมูล รวมท้ังจัดสงเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ ไขปัญหา และให้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ� อชวยเหลือการปฏิบัติงานได

ตามความเหมาะสม 

การลุยกวาดลางหวยแพง มีนายเสกสกล อัตถาวงศ หรือ แรม

โบอีสาน จับมือ บิ๊กโจก-พล.ต.ต.สุรเชษฐ หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. ใน

ฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคล� อนการแกไขสลากกินแบง

รัฐบาลเกินราคา ตางรับลูก ลุยทํางานอยางแข็งขัน ไปบุกสํานักงาน

เอกชนที่คาขายสลากกินแบงรัฐบาลช� อดัง อาทิ มังกรฟา, กองสลาก

พลัสดอทคอม, เสือแดงล็อตเตอรี่ออนไลน เปนตน ตั้งปมตั้งเปาทันที

วา ผูคาเอกชนพวกนี้เปนตนเหตุทําใหหวยแพง  

กอนหนากรรมาธิการที่ทําหนาที่ตรวจสอบในสภาผูแทนราษฎร 

เคยตรวจสอบ เชิญผูแทนสํานักงานกองสลาก เจาหนาที่ตํารวจ เจา

หนาที่ ปปง. ดีเอสไอ รวมทั้งตัวแทนบริษัทเอกชนช� อดัง มาใหขอมูล 

ตั้งปมสอบ เปนตนเหตุทําใหหวยแพงหรือไม ผลสรุปออกมา ไมพบ

การกระทําผิดที่จะเลนงานได หนําซ้ํายังเพิ่มความชอบธรรม ฟอกขาว

ใหแพลตฟอรมออนไลน 

จากความพยายามแกหวยแพง เร� องนี้ทําทาจะบานปลายไป

ไกล ปรากฏคลิปเสียง เนื้อหาการสนทนาที่กลาวอางวาเปนเสียงของ

นายเสกสกล และนางจุรีพร สินธุไพร กรรมการผูชวยรัฐมนตรี ออก

มาในทํานองที่วา   

แรมโบขอยืมเงินจุรีพรที่กําลังจะไปจับกุมลอตเตอรี่รายหนึ่ง ซึ่ง

เปนเจาของเงินที่เคยยืมเพ� อนํามาใหใชเลือกตั้งเม� อป 2562 แตถาไม

นําเงินไปคืนนั้นอาจจะถูกเปดเผยเร� องนี้ ขณะที่นางจุรีพรบอกจะไป

ยืมเงินกับอีกบุคคลมาให แลกกับการใหแรมโบชวยเขามาดูแลเร� อง

โควตาลอตเตอรี่ของบุคคลคนนี้ใหดวย  

พลันคลิปเสียงถูกเผยแพรในวงกวาง นายเสกสกลไปฟองแก

เกี้ยว อางวาเปนการพูดเลนกับนางจุรีพร พรอมกับโวยวายวาเปนการ 

ดิสเครดิตทางการเมือง และไดไปฟองนายกิ๊ก บุคคลที่ถูกอางวาเปน

คนอัดเสียงการสนทนา 

นายณณัฏฐ หงษชูเวช หรือ กิ๊ก วันพอยท และวาที่ผูสมัคร 

ส.ส.สะพานสูง กทม. พรรคเพ� อไทย ถูกลากโยงเขาไปเกี่ยวของดวย 

นายณณัฏฐปฏิเสธอยางสิ้นเชิง ไมไดเกี่ยวของดวยใดๆ ทั้งสิ้น จึงมีการ

ตอจิกซอวใหม นายกิ๊กที่วาทําธุรกิจเกี่ยวกับเต็นทรถ และรูจักกับหนึ่ง

ในสองผูสนทนาในคลิปเสียงเปนอยางดี 

คลิปเสียงจากที่ดูเหมือนเร� องสวนตัว แตในการสนทนามีการ 

กลาวอางไปถึงจํานวนเงินที่เคยนํามาใช ในการเลือกตั้งครั้งที่แลว 

เลยถูกตีความอาจทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากมีการใชเงินเกินกวา

กฎหมายกําหนด จะตองถูกลงโทษทางการเมือง โดยมาตรา 73 พระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) วา

ดวยการเลือกตั้ง ระบุ ส.ส.มีโทษหนักถึงเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้ง กําหนด 20 ป  

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไดย� นหนังสือ

ตอประธานกรรมาธิการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในสภา

ผูแทนราษฎร ขอใหดําเนินการตรวจสอบ

คลิปเสียงสนทนาเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียกรับ

เงิน 15 ล้านบาท เพื่อไปใช้ในการเลือกตั้ง

ระหวางนายเสกสกล กับนางจุรีพร  

“สิ่งที่ปรากฏในคลิปเสียงน�าจะเขาขาย                                                               

ความผิด ทั้งการทุจริตการเลือกตั้งตาม พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

รวมถึงความผิดละเวนการปฏิบัติหนาที่ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ

ความผิดเรื่องจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง

ทางการเมือง ตามประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการการเมือง จึงไดนําคลิปการสนทนา 

พรอมถอดเทปแบบคําตอคํามามอบให รวมถึง

บันทึกขอสังเกตเร� องแนวทางกฎหมาย รวม

ถึงบทลงโทษ การย� นหนังสือตอ กมธ.ป.ป.ช. 

เปนชองทางหนึ่งตามกฎหมายที่สามารถทําได 

และยังสามารถไปย� นที่สํานักงาน ป.ป.ช. หรือ 

กกต.ได”

ขณะที่กรรมาธิการ ป.ป.ช.สภาฯ เพิ่ง

แตงตั้งประเดิมชัย บุญชวยเหลือ ส.ส.กทม. 

พรรคเพื่อไทย ให้เข้ามาเป็นประธานอนุ

กรรมาธิการสอบสวนคลิปฉาว พรอมกับตั้ง

แทนจะเชิญผูเกี่ยวของทั้งหมด นายเสกสกล นางจุรีพร นายกิ๊ก มาให

ขอมูลหลังเทศกาลสงกรานต  

ลาสุด พล.อ.ประยุทธออกมาปกปองเสกสกลวา

“เร� องนี้เปนคดีแลวหรือยัง แลวเขาทําผิดทําถูกพิสูจน ไดหรือ

ยัง ไมไดแกตัวแทนเขานะ เพียงแตเห็นวา ก็เขาสูกระบวนการตรวจ

สอบไปใชหรือไม ก็ตองไปดูวาที่ทํามาทําอะไรไดถึงไหน เม� อมีกรณีนี้

ขึ้นมา เขาก็ยอมรับในกระบวนการตรวจสอบ ก็เปนเร� องของกรรมาธิ

การสภาฯ ที่จะตรวจสอบ ก็ตรวจสอบตามหลักฐานขอเท็จจริงไป และ

กรรมาธิการก็ตองตรวจสอบตัวเองดวย ทุกคนที่มีคดีอยูทั้งหมดนั่น

แหละ”

ในมิติการเมือง วากันวา พล.อ.ประยุทธตองการจะลางมาเฟย 

กลุมการเมืองบางกลุม ที่ ไดรับผลประโยชนจากการรวบโควตาสลาก

กินแบงรัฐบาล ทําใหมีกระสุนดินดําอูฟู นําเงินมาดําเนินกิจกรรม

การเมือง กวาดตอน ส.ส.ใหไปเขารวมงาน มีปจจัยสะสมเปนทุน มือ

เติบ หนาใหญถึงขนาดเคยช็อปปง ส.ส.ในพรรคเดียวกัน ตั้งตนเปน

ปฏิปกษ พรอมกับจับมือพรรคฝายคาน ถึงขนาดจะปลนอํานาจกลาง

สภาก็เคยทํามาแลว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันนี้ เสือตัวใหญบางตัวพลิกขั้วกลับดาน 

ตั้งตนเปนปรปกษกับรัฐบาลและ พล.อ.ประยุทธ อยางเห็นไดชัด เปน

ทั้งเสี้ยนหนามและศัตรูหัวใจ  

อาจเปนหนึ่งในเหตุผล ทําใหบิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ กดปุมเอาจริง

เอาจัง สงสัญญาณกวาดลาง ‘มหกรรมตัดทอน้ําเลี้ยง’ แตไปๆ มาๆ ใน

วันนี้ เกมเริ่มพลิก ที่อาจจะมีการวางหมาก เกมซอนเกม เร� องวกกลับ

มา ยอนเขาตัว ปมคลิปเสียงแรมโบ ที่ ไมใชแคเร� องสวนตัวระหวาง

บุคคล เพราะมันกําลังถูกตอยอด เช� อมตอจิกซอว ขยายผลใหเปนการ

เมืองระดับชาติ  

อันเกี่ยวพันไปถึง พล.อ.ประยุทธ และชะตากรรมความเปน

พรรคการเมืองของพรรคพลังประชารัฐเลยทีเดียว. 

เ

สึนามิลูกใหม คลิปฉาวแรมโบ 

สั่นสะเทือน ประยุทธ-พลังประชารัฐ!



ฏิกิริยาหลังจากที่ศาลฎีกาพิพากษา น.ส.ปารีณา  ไกรคุปต์ 

ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) บุกรุกพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงครอบ

ครองที่ดิน ส.ป.ก. และไม่ยอมส่งมอบคืน  พร้อมระบุว่า มีพฤติการณ์

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ส.ส. จึงวินิจฉัย

ให้พ้นตำาแหน่ง ส.ส. และเพิกถอนสิทธิ

รับสมัครเลือกตั้งตลอดไป นอกจากนี้

ยังสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ซึ่ง

ผลคำาพิพากษาที่ออกมาต้องยอมรับว่า 

“ปารีณา” อ่วมอรทัย ที่น่าเห็นใจคือคำา

สัมภาษณ์ที่เจ้าตัวถึงกับออกปากว่า “ไม่

เหลืออะไรแล้ว เศร้า ตัวชา ไม่มีสภาให้

ไป ไม่มีไก่ให้เลี้ยง ตกงาน 100%” ส่ง

ผลให้นักการเมืองทั้งสองขั้วต่างแสดง

ความเห็นอกเห็นใจ ในส่วนของ “เทพ

ป๊อก” ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ

คณะก้าวหน้า สบช่องชี้ “หลุมดำา” 

รัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำาหนดให้นำากรณีนักการเมืองละเมิดจริยธรรม

อย่างร้ายแรงไปให้ศาลฎีกาตัดสิน และมีโทษประหารชีวิตทางการ

เมืองนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง  โดยมองว่ามาตรฐานทางจริยธรรมไม่ใช่

เรื่องเกณฑ์ทางกฎหมาย แต่เป็นเรื่องความเหมาะสม จึงไม่ควรให้ศาล

ชี้ขาด •

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ. 

... มีมติเพิ่มเวลาการประชุมตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. จากเดิมที่มี

ประชุมตั้งแต่เวลา 09.30-13.00 น. โดย

จะเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์

เป็นต้นไป ตั้งเป้าให้ทันช่วงเปิดสมัย

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัย

สามัญ ในวันที่ 22 พ.ค. ประเด็นร้อนที่ 

“อนันต์ ผลอำานวย” ส.ส.กำาแพงเพชร 

พรรคพลังประชารัฐ รองประธาน กมธ. 

เสนอให้ยกเลิกลักษณะต้องห้ามผู้จัด

ตั้งพรรคการเมือง เช่น อดีต ส.ว., ผู้

ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง และกลุ่ม

อื่นๆ แต่ปรากฏว่าที่ประชุมลงมติไม่

เห็นด้วย และให้กลับไปใช้ข้อความ

ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน ที่ห้ามบุคคลเหล่านี้เป็นผู้จัดตั้งพรรค 

ด้าน “นายอนันต์” และคณะผู้เสนอประเด็นดังกล่าวยืนกรานไม่ถอย 

พร้อมประกาศสงวนความเห็นไว้ เพราะทำาไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ไร้

เจตนาแอบแฝง •

ตัดไฟแต่ต้นลม...“นายกฯ ลุงตู่” ให้ปรับกิจกรรมเทศกาล

สงกรานต์ที่ทำาเนียบรัฐบาล โดยงดให้ ส.ส., ส.ว. และพรรคการเมือง

เข้ารดน้ำาดำาหัวขอพร โดยให้จัดงาน

เป็นการทำาบุญรดน้ำาเฉพาะเป็นการ

ภายใน ลดจำานวนคนที่จะเดินทางมาเป็น

คณะใหญ่ แม้เดิมที่คิดกันว่าน่าจะเป็น

ภาพของฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และ

ฝ่ายตุลาการตั้งใจมาพบกันเพื่อรดน้ำาอวย

ชัยให้พร ก่อเกิดเป็นภาพความสามัคคีมี

เอกภาพ แต่สถานการณ์ยังไม่เอื้ออำานวย

ให้ได้ชื่นมื่นกัน ยิ่งภาครัฐเตือนทุกภาค

ส่วนในเรื่องการรวมกลุ่มคนทำากิจกรรม

เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด ตัวเอง

ก็ต้องทำาเป็นตัวอย่างและระมัดระวังตัว

เองด้วย จึงตัดสินใจจำากัดวงเฉพาะแค่รัฐมนตรี ข้าราชการใน 

ทำาเนียบฯ และคนที่ประสงค์จะมาแบบส่วนตัว ซึ่งต้องแจ้งและต้อง

ตรวจเอทีเคมาก่อน •

เป็นปมการเมืองเล็กๆ ที่ต้องติดตาม หลัง “นพ.ระวี  มาศฉมา

ดล” ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ยื่นคำาร้องขอให้

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

โดยเห็นว่าเป็นการละเมิดเจตนารมณ์

รัฐธรรมนูญ 60 และอาจขัดหรือแย้ง

รัฐธรรมนูญหลายมาตรา ยิ่งเมื่อฟังคำา

สัมภาษณ์ของ “หมอระวี” แล้วยิ่งน่า

ติดตามไม่น้อย “ผมมั่นใจว่าปฏิบัติการ

แจ๊กผู้ฆ่ายักษ์จะประสบความสำาเร็จ 

เพราะได้มีการพูดคุย ปรึกษากับผู้ที่มี

ความรู้ทางด้านกฎหมายระดับประเทศ

มาหลายท่าน ได้แนะนำาในการร่าง

คำาร้อง ซึ่งก็มีเหตุผล มีน้ำาหนักระดับ

หนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับ 2 ใบขัดและ

แย้งต่อเจตนารมณ์หลัก 3 ประการของ

รัฐธรรมนูญ 2560 คือ เจตนารมณ์ ส.ส.พึงมี, คะแนนเสียงไม่ตกน้ำา 

และระบบจัดสรรปันส่วนผสม และขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560  

หลายมาตรา” • 
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ปารีณา ไกรคุปต์

อนันต์ ผลอำานวย

กองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) น้องรักของ  พล.อ.ณรงค์

พันธ์ เป็นแม่งานใหญ่ พิจารณาแนวทางจนตกผลึกกลาย

เป็นความร่วมมือครั้งสำาคัญ •

ว่ากันว่า “บิ๊กแดง” พล.อ.สุชาติ เป็นน้องรัก ตท.

23 ที่ “บิ๊กบี้” ไว้ใจตั้งแต่ติดยศ “ร้อยโท-ร้อยเอก” เพราะ

อยู่ในแผงบูรพาพยัคฆ์เดียวกัน ตั้งแต่ช่วงรับราชการที่

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 

(ร.2 พัน 2 รอ.) ก่อนดึงตัวมานั่งคุม “สนามมวย” แม้ 

“บิ๊กแดง” ยังอยู่ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กอง

บัญชาการกองทัพไทย แต่ก็ต้อง “ข้ามวิก” มาช่วยงาน

เฉพาะกิจให้ “พี่บี้” แถมช่วงที่เกิดวิกฤต ททบ.5 ที่เกิด

ปัญหากับบริษัท ร่วมผลิต จากปมข่าวสงครามรัสเซีย-

ยูเครน จนกระทั่ง บิ๊กตี๋-พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ ต้อง

พ้นจากตำาแหน่งกรรมการอำานวยการใหญ่ ททบ. 5 ก็มีชื่อ 

“บิ๊กแดง” ถูกส่งมานั่งขัดตาทัพไปก่อน แต่ในที่สุด “ไฟต์

บังคับ” ตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมา ผบ.ทบ.ก็ต้อง

ตัดสินใจส่ง พล.ท.วิสันติ สระศรีดา อดีตเจ้ากรมยุทธศึกษา

ทหารบก เพื่อน ตท.22 ไปนั่งบริหารแบบไร้รอยต่อ •

บรรยากาศที่กระทรวงกลาโหม หลังจบงาน

สถาปนาครบรอบ 135 ปีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คึกคักเป็น

พิเศษหลังจากห่างหายกิจกรรม-งานพิธีในทำานองนี้ ไป 

ร่วม 1-2 ปี พอเสร็จสิ้นพิธี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พล.อ.ณรงค์พันธ์ ติดภารกิจ

แยกตัวกลับกองบัญชาการก่อน ส่วนที่เหลือทั้ง “บิ๊กช้าง” 

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม “บิ๊กหน่อย” 

พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม  

5 เสือ ทร., ทอ.ร่วมรับประทานอาหารกันแบบเต็มวง 

และน่าจะเป็นครั้งแรกที่เหล่าบรรดา “แคนดิเดต” ทั้ง

หลายมารวมตัวกัน แถมถูกจับจ้องจากสื่อกันหลายคู่ ไล่

ตั้งแต่ บิ๊กจอร์ช-พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย ์ผช.ผบ.ทร. 

กับ เสธ.แจ๊ก-พล.ร.อ.เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการ

ทหารเรือ เช่นเดียวกับ บิ๊กป้อม-พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ 

รอง ผบ.ทอ. กับ พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา ผช.ผบ.ทอ. 

ส่วนบรรยากาศที่ วังเดิม กับ ตึกแปดแฉก ในช่วง 4-5 

เดือนจะคึกคักหรืออึมครึม ต้องติดตามชม •  

กองทัพไทยจัดพิธีต้อนรับทหารจากกองร้อยทหาร

ช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 จำานวน 132 นาย 

ที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐ

เซาท์ซูดาน (UNMISS) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี 

พล.ท.ชิดชนก นุชฉายา เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น

ผู้แทนอ่านสารต้อนรับกำาลังพลของผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด ที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองกรุงเทพฯ สำาหรับ

ทหารไทยชุดนี้ ไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของสหประชาชาติ 

ระยะเวลากว่า 1 ปี 7 เดือน ในพื้นที่เมืองจูบา สาธารณ

รัฐเซาท์ซูดาน ซึ่งได้รับคำาชื่นชมต่อผลการปฏิบัติงานที่

ผ่านมา และวันที่ 6 เมษายน 2565 กองทัพไทยยังได้ส่ง

กำาลังพล จำานวน 137 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่ผลัดที่ 3 ต่อ

ไปในการพัฒนาซ่อมสร้างเส้นทาง สาธารณูปโภคต่างๆ 

และภารกิจในด้านงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วย • 

าจะเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เหล่าบรรดา สีกากี  

ทั่วประเทศต้องทำางานหนักขึ้นกว่าปกติ เพื่อ 

ดูแลประชาชน ในช่วงวันหยุดยาว สงกรานต์ 

ปีนี้ ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. สั่งการ

ให้ ตำารวจ ดูแลประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำาเนา

และท่องเที่ยว ทั้งผลกระทบต่อการสัญจรของผู้ใช้รถใช้

ถนน ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

การก่อความไม่สงบเรียบร้อย รวมถึงสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

โดยให้ บช.น.,  ภ.1-9, ก., ปส., ทท., สตม, สอท. 

และ ตชด. จัดทำาแผนและมาตรการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่และ

สถานการณ์มากที่สุด รวมทั้งมีการระดมกวาดล้าง

อาชญากรรมทั่วไป และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่ 17 เม.ย.65 

เน้นความผิดเกี่ยวกับการพนัน ยาเสพติด การลักลอบ

หลบหนีเข้าเมือง อาวุธปืนและเครื่องกระสุน วัตถุระเบิด 

และสถานบริการ รวมถึงให้ความสำาคัญกับการหลอก

ลวงทางออนไลน์ด้านการเงิน และการจำาหน่ายสินค้า

ออนไลน์ สินค้าที่ผิดกฎหมาย และให้ทุกโรงพักจัดสาย

ตรวจทุกประเภทออกตรวจตราสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการ 

กระทำาผิดกฎหมาย และสถานที่ที่มีการจัดงานเทศกาล

สงกรานต์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และให้คำานึงถึง

มาตรการทางสาธารณสุข ทั้งตัวเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ปฏิบัติ

และประชาชนทั่วไป •

ในส่วนโครงการฝากบ้านไว้กับตำารวจ ซึ่งตอน

นี้เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความ

ปลอดภัยบ้านประชาชน ช่วงเทศกาลสำาคัญ (ฝาก 

บ้าน 4.0) ทาง ผบ.ปั๊ด ยังคงดำาเนินการต่อเนื่อง เพราะ

เป็นโครงการที่ถูกใจประชาชน แม้ช่วงหลังๆ แรงโปรโมต

จะน้อยลงไปหน่อย เพราะ ตำารวจ ประเภท พรีเซนเตอร์ 

ไม่ค่อยโดดเด่นเหมือนบางยุคบางสมัย เมื่อครั้ง จูดี้-

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เป็นโฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ  หรือสมัย บิ๊กอวบ-พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ 

ศรีวรขาน เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแลโครงการฝากบ้านไว้

กับตำารวจ แต่ยุคนี้ก็ไม่น้อยหน้า บิ๊กเด่น-พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ก็สานต่องานไว้ได้อย่าง

ดี มีเครื่องยืนยันผลงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา 

สงกรานต์ ปีนี้ทุกโรงพักเปิดให้ประชาชนที่จะเข้าร่วม

โครงการฝากบ้าน 4.0 แจ้งความประสงค์ตั้งแต่เมื่อวัน

ที่ 8 เม.ย.เป็นต้นมา โดยลงทะเบียนผ่าน Application 

“OBS” หรือสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานี

ตำารวจทั่วประเทศ ซึ่ง ผบ.ปั๊ด สั่งการให้ หัวหน้าสถานี

ตำารวจ ต้องประชุมชี้แจงแนวทางการดำาเนินการของ

โครงการนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรับทราบและเข้าใจ

ถึงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน •

เป็นอีกหนึ่งโครงการย่อยในช่วงสงกรานต์  

บิ๊กหลวง-พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำารวจ

แห่งชาติ ร่วมกับโครงการอาชีวะจิตอาสาร่วมด้วยช่วย

ประชาชนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ของสำานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทำาโครงการ 

อาชีวะอาสาทำาความดีช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 

ดึงพลังด้านบวกของกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่มีทักษะ มีฝีมือ 

และที่สำาคัญมีจิตอาสา มาช่วยกันร่วมสร้างประโยชน์

ให้แก่สังคม โดยตั้งจุดบริการประชาชน ตรวจเช็กสภาพ

รถ อาทิ กรุงเทพฯ ปั๊ม ปตท.รามอินทรา กม.14, นนทบุรี 

ปั๊ม ปตท.ไทรใหญ่, ปทุมธานี ปั๊ม ปตท.เชนตระกูล ถนน

ราชพฤกษ์ กม.35, สมุทรปราการ บริษัท ปิโตรเลียมไทย

คอร์ปอเรชั่น จำากัด อ.บางบ่อ, ฉะเชิงเทรา ปั๊มน้ำามัน

บางจาก ถนนสิริโสธร อ.บ้านโพธิ์, ชลบุรี หน้าปั๊ม ปตท. 

(สหกรณ์การเกษตรบางละมุง) ถนนสุขุมวิท อ.บางละมุง, 

นครนายก ศูนย์ฝึกอาชีพผลิตภัณฑ์ และจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จังหวัดนครนายก สี่แยกศูนย์พระเทพ 

ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมืองนครนายก, นครราชสีมา ปั๊ม 

ปตท.ประเสริฐสินปิโตรเลียม ถนนมิตรภาพ ต.โคกกรวด 

อ.เมืองนครราชสีมา, อุบลราชธานี บริษัทอุบล-ตระการ 

ปิโตรเลียม จำากัด อ.เมืองอุบลราชธานี, ขอนแก่น ศูนย์

ประตูเมือง หน้าสวนสาธารณะประตูเมือง, เชียงราย 

วัดร่องขุ่น อ.เมืองเชียงราย, เชียงใหม่ กองพลทหาร

ราบที่ 7 อ.แม่ริม, นครสวรรค์ บริเวณจุดพักรถหน้า

ค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์, พิษณุโลก บริษัท ศรี

สุธาออยล์ จำากัด ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้าน

ทิศใต้ อ.เมืองพิษณุโลก, นครปฐม หจก.อุดมชัยวิทย์ 

(สำานักงานใหญ่) ถนนเพชรเกษม อ.สามพราน, เพชรบุรี 

ป้อมตำารวจ แยกท่าศาลา ถนนเพชรเกษม อ.บ้านลาด, 

ภูเก็ต ด่านตรวจภูเก็ต ท่าฉัตรไชย อ.ถลาง และสงขลา 

ปั๊ม ปตท. ถนนเลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่  

เป็นต้น •

ยกมือสนับสนุนอีกหนึ่งโครงการ Money  man-

agement and investment ของสมาคมแม่บ้านตำารวจ 

ที่มี คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์  ภริยา ผบ.ปั๊ด ในฐานะ

นายกสมาคมแม่บ้านตำารวจ ร่วมกับ คุณพรรณวดี 

ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงาน

พัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลท. เป็นหัวเรือใหญ่ พัฒนา

คุณภาพชีวิตครอบครัวตำารวจ เปิดอบรม จัดการเงินดี 

สุขใจไร้หนี้ มีพลังชีวิต ล่าสุดไปให้ความรู้กลุ่มนักเรียน

นายสิบตำารวจ หรือที่เรียกว่ากลุ่ม ต้นน้ำา ซึ่งกำาลังจะ

เข้าสู่วัยเริ่มต้นการทำางาน เติมความรู้รากฐานด้าน

การเงิน ใส่วัคซีนป้องกันหนี้สิน ให้แก่นักเรียนนายสิบ

ตำารวจ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำารวจภูธรภาค 2 ถือเป็นการ

ป้องกันปัญหาหนี้ตำารวจที่กำาลังเป็นปัญหาให้ตำารวจ จน

ไม่สามารถทำางานดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้อย่างเต็ม

ที่ ซึ่งหากกลัดกระดุมเม็ดแรกดี ต่อไปปัญหาเหล่านี้ก็จะ

ไม่เกิดขึ้นอีก •

เป็นนโยบายของ บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์

แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ตั้งแต่เข้ารับ

ตำาแหน่งในการปรับปรุงงานสวัสดิการ ทบ. โดยเฉพาะ

สนามมวยลุมพินีที่ถูกมองเป็นแหล่งอบายมุข สถานที่ 

“สิงสถิต” ของเหล่าผีพนัน มาเป็นองค์กรหรือสถาบันที่

เดินหน้าเรื่องการอนุรักษ์กีฬามวยไทยให้ได้ จนนำามาซึ่ง

การลงนามในบันทึกข้อตกลง หรือ MOU “ความร่วมมือ

เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสนามมวยต้นแบบสู่การพัฒนา

มาตรฐานมวยไทย” ที่ทำากับการกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากคณะทำางานที่มี บิ๊กแดง-

พล.อ.สุชาติ แดงประไพ ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนากีฬา

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ 

หลักบุญ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

นพ.ระวี มาศฉมาดล

พล.ร.อ.เชิงชาย 

ชมเชิงแพทย์

น่

ป

พล.อ.ณรงค์พันธ์ 

จิตต์แก้วแท้

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร์

แก้ปัญหาหนี้สินตำารวจ
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4 บทความ

ากกล่าวกันตามความเป็นจริง ศรีลังกา หรือชื่อเดิมคือ 

“ราชารตะ” อันมีเอกราชสืบต่อมาตั้งแต่สมัยพระเจ้า

วิชัยที่เสด็จมาจากดินแดนในอนุทวีปอินเดียและได้ก่อ

ตั้ง “ราชอาณาจักรทัมบาปันนี” ข้ึนเมื่อ พ.ศ.1 น้ัน 

ไม่เคยครอบครองแผ่นดินได้ทั่วทั้งเกาะลังกา นั่นคือยังมีอาณาจักร

ทางใต้ของชนพื้นเมืองดั้งเดิมอีกอย่างน้อย 2 แห่งท่ีเป็นอิสระจาก

ราชารตะ

และในยุคที่ศรีลังกาตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก นั่น

คือโปรตุเกสในปี พ.ศ.2162 ตามด้วยดัตช์หรือฮอลันดาประมาณ

ปี พ.ศ.2199 ฝรั่งทั้งสองชาตินี้ ไม่เคยได้ดินแดนศรีลังกาทั่วท้ัง

เกาะเช่นกัน อย่างน้อยก็เหลือ “กรุงกัณฏี” หรือ “แคนดี” อยู่รอด

ปลอดภัยเรื่อยมา ด้วยชัยภูมิที่ดีเยี่ยม มีปราการเป็นภูเขาน้อยใหญ่

สลับซับซ้อน แถมยังมีหลายครั้งที่ทำาสงครามกองโจร ลอบฆ่าและ

ขับไล่ตะวันตกผู้รุกรานจนเตลิดเปิดเปิง

แม้แต่ในยุคบริษัทบริติชอีสต์อินเดียของอังกฤษเข้ามา

แทนที่ฮอลันดาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2339 แคนดีก็ยังอยู่ยง

คงอิสรภาพไว้ได้อีกถึง 2 ทศวรรษ รวมแล้วราชอาณาจักรแห่งนี้

สามารถต้านทานการบุกโจมตีของมหาอำานาจตะวันตกได้นานถึง

ราว 250 ปี

ขออนุญาตค่ันสงครามของอังกฤษ-ศรีลังกาไว้ชั่วคราวด้วยมี

เรื่องราวในแคนดีที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยอีก 1 กรณี นอกเหนือจาก

เรื่องพระอุบาลีและสมณทูตสยามที่เข้ามาฟื้นฟูพุทธศาสนาในศรี

ลังกาตามที่ได้กล่าวถึงไปเมื่อตอนที่แล้ว

พระเจ้าวีรนเรนทราสิงหะ แห่งราชวงศ์ดินาจาระ ซ่ึงเป็น

กษัตริย์ชาวสิงหลได้สวรรคตลงเมื่อ พ.ศ.2282 พระองค์ ไม่มี

รัชทายาทที่ประสูติแต่พระมเหสี อีกทั้งไม่มีพระเชษฐาและพระ

อนุชา แม้ว่าจะมีพระโอรสจากสนมชาวสิงหล แต่เมื่อไม่มีเชื้อเจ้าก็

ไม่สามารถขึ้นครองราชบัลลังก์ได้ตามโบราณราชประเพณี

ในยุคที่แคนดีมี ภัยจากชาติตะวันตก การผูกมิตรกับ

อาณาจักรเพื่อนบ้านเป็นเรื่องจำาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เห็นการอภิเษก

สมรสของกษัตริย์แคนดีกับพระมเหสีจากมาดูไรหรืออาณาจักรชาว

ทมิฬอื่นๆ ทางใต้ของอินเดียอยู่บ่อยครั้ง

พระมเหสีของพระเจ้าวีรนเรนทราสิงหะนั้นมาจากราชวงศ์

นายกะ หนึ่งในอาณาจักรชาวทมิฬจากทางใต้ของอินเดีย พระนาง

มีพระอนุชาซึ่งมาพำานักในราชสำานักแคนดีตั้งแต่ยังเยาว์ เรียนรู้

วัฒนธรรมประเพณีของชาวสิงหลเป็นอย่างดีรวมถึงพุทธศาสนา 

ได้ขึ้นครองบัลลังก์ศรีลังกา เป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์นายกะ มี

พระนามว่า “พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะ” โดยเวฬิวิตะ สรณังกร 

หรือ “สามเณรสรณังกร” ผู้มากบารมีก็ให้การสนับสนุน

ทว่าชาวสิงหลและข้าราชการในราชสำานักจำานวนหนึ่งไม่

ค่อยสบอารมณ์นักที่เห็นพระเจ้าแผ่นดินสืบเชื้อสายทมิฬ พูดภาษา

ทมิฬและเตลูกู นับถือศาสนาฮินดู สักการะพระวิษณุ ตามหลัก

ความเชื่อของไวษณพนิกาย

พระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะครองราชย์ ได้ 8 ปีก็สวรรคต 

กษัตริย์องค์ต่อมาก็ยังเป็นราชวงศ์นายกะ นั่นคือ “พระเจ้ากีรติศรี

ราชสิงหะ” ผู้เป็นพระเชษฐาของพระมเหสีในพระเจ้าศรีวิชัยราช

สิงหะ (เทวันหรือพี่เขยของพระเจ้าศรีวิชัยราชสิงหะ) โดยพระเจ้า

กีรติศรีราชสิงหะเองทรงเติบโตมาในราชสำานักแคนดีเช่นเดียวกัน 

และสามเณรสรณังกรก็ให้การสนับสนุนเหมือนเช่นเคย แม้ว่า

พระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะยังทรงเจิมพระนลาฏแบบฮินดู เป็นสมมติ

เทพที่ทำาให้ขุนนางและประชาชนรู้สึกว่าเข้าไม่ถึง และยังมองว่า

อาจเป็นภัยต่อพุทธศาสนาที่มีสภาพตกต่ำาอยู่แล้วในเวลานั้น

หลังคณะสมณทูตจากสยามเข้ามาอุปสมบทสามเณรและ

กุลบุตรสิงหลเป็นพระภิกษุจำานวนหนึ่งแล้ว ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ที่

กรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระธรรมราชาที่ 2 หรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรมโกศเสด็จสวรรคต พระเจ้าอุทุมพรขึ้นครองราชย์ได้ไม่เท่าไหร่ 

พระเจ้าเอกทัศ พระเชษฐาร่วมอุทรก็ทรงแย่งราชบัลลังก์จากพระ

อนุชาไปดื้อๆ

ฝ่ายที่ ไม่พอใจนำาโดยพระองค์เจ้าแขกเต้า หรือ “กรมหมื่น

เทพพิพิธ” ซ่ึงเป็นโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับพระสนม ได้

วางแผนแย่งราชบัลลังก์คืนแก่พระเจ้าอุทุมพร แต่พระเจ้าอุทุมพร

กลับนำาเรื่องไปทูลพระเจ้าเอกทัศเพราะทรงหวั่นว่าหากร่วมมือกับ

กรมหมื่นเทพพิพิธอาจจะถูกทรยศ โดนสำาเร็จโทษทั้ง 2 พระองค์ 

พระเจ้าเอกทัศจึงมีพระบัญชาให้จับตัวคณะผู้คิดก่อกบฏ และส่ัง

เนรเทศกรมหมื่นเทพพิพิธมายังเกาะลังกา ตรงกับ พ.ศ.2302

ประวัติที่ทางศรีลังกาเขียนไว้ อ่านจาก https://medium.

com/notes-from-the-margins/a-thai-prince-in-a-kandyan-coup-

b925ae243f32 เรื่อง A Thai Prince in a Kandyan Coup โดย 

Thilina Panduwawala มีว่า กรมหมื่นเทพพิพิธเมื่อเดินทางมาถึง

เกาะลังกา ทางราชอาณาจักรแคนดีไม่มีใครทราบว่าพระองค์ถูก

เนรเทศ จึงได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง กรมหมื่นเทพพิพิธได้ประทับ

อยู่ที่วัดบุปผารามหรือวัดมัลวัตตะในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัดที่มีความ

สำาคัญรองเพียงวัดพระเขี้ยวแก้ว

ขุนนางชั้นสูงที่ ไม่พอใจเรื่องกษัตริย์เชื้อสายทมิฬ อีกทั้งพระ

สงฆ์ศรีลังกา อันมีภิกษุสรณังกรร่วมด้วย ได้วางแผนปลงพระชนม์

พระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะ โดยคณะสงฆ์สยามรู้เห็นเป็นใจ ตาม

แผนการที่วางไว้เมื่อโค่นกษัตริย์ทมิฬลงได้แล้วก็จะสถาปนาเจ้า

ชายจากสยามขึ้นเป็นกษัตริย์ศรีลังกา เหตุผลสำาคัญคือสยามเป็น

เมืองพุทธและกษัตริย์สยามทรงเป็นพุทธมามกะ อันจะส่งผลดีต่อ

พุทธศาสนาในศรีลังกากว่ามีกษัตริย์เป็นฮินดู

เอกสารประวัติศาสตร์ฝ่ายศรีลังกายังเชื่อด้วยว่าฮอลันดาเอง

ก็ให้การสนับสนุนหรืออย่างน้อยหากการโค่นล้มทำาสำาเร็จฮอลันดา

ก็ได้รับประโยชน์ เนื่องจากเวลานั้นแคนดีฝ่าฝืนสนธิสัญญาการ

ค้ากับฮอลันดาหลายข้อ โดยเฉพาะการค้าขายของราชวงศ์นายกะ

กับทางใต้ของอินเดีย แถมยังสื่อสารสัมพันธ์กับมหาอำานาจอื่นจาก

ยุโรป เช่นอังกฤษและฝร่ังเศส เพราะราชวงศ์นายกะไม่ต้องการ

พึ่งพาฮอลันดาแต่เพียงฝ่ายเดียว

เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันหนึ่งของปี พ.ศ.2303 ประเพณีทาง

ศาสนาถูกจัดข้ึนที่วัดบุปผาราม พระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะเสด็จ

ไปร่วมในพิธี พระที่นั่งเก้าอี้ถูกจัดไว้ โดยมีหลุมด้านล่าง มีผ้าหรือ

พรมปิดทับอยู่ ในหลุมคืออาวุธที่ปักปลายแหลมช้ีขึ้นด้านบน หาก

พระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะประทับลงบนเก้าอี้ก็ไม่แคล้วร่วงลงไปถูก

อาวุธเสียบร่าง เดชะบุญมีพระสงฆ์รูปหนึ่งได้แจ้งข่าวนี้กับพระองค์

ไว้ก่อน และเมื่อเสด็จไปถึงในพิธีก็ทรงสำารวจเก้าอี้พบว่าคำาเตือน

เรื่องหลุมพรางเป็นความจริง

บทความนิตยสารศิลปวัฒนธรรมก็ยืนยันไว้ใน https://www.

silpa-mag.com/history/article_68975 โดยระบุตอนนี้ ไว้ว่า

“...พระเจ้ากิตติศิริราชสิงห์เสด็จไปวัดบุปผาราม พร้อมด้วย

นายทหารรักษาพระองค์ ก่อนประทับน่ังทรงใช้ไม้เท้าเขี่ยผ้าออก 

ได้ทอดพระเนตรเป็นหลุมตามที่พระฮุลังคะมุเวทูลไว้ ทำาให้พระองค์

ทรงมั่นพระทัยว่า มีคณะผู้ไม่หวังดีต่อพระองค์ รับสั่งทหารให้จับ

คณะผู้ก่อการกบฏทั้งหมดทันที และนำาไปประหารชีวิตที่อัมปิเย”

คนเก่าคนแก่อย่างพระสรณังกรถูกจับไปขังในหมู่บ้านห่าง

ไกล ส่วนกรมหมื่นเทพพิพิธและพระสงฆ์สยามจำานวนหน่ึงถูกขับ

ออกจากเกาะลังกา

ความสัมพันธ์ระหว่างแคนดีกับฮอลันดาย่ำาแย่ลงไปอีก ไม่

นานหลังแผนลอบปลงพระชนม์ล้มเหลว กรุงแคนดีสนับสนุนกลุ่ม

กบฏที่มาตารา เมืองชายทะเลทางใต้ เขตปกครองของฮอลันดา 

โดยฝ่ายกบฏทำาได้ดีในช่วงต้น แต่เมื่อดัตช์เรียกกองกำาลังเสริมมา

จากอินเดียและเกาะชวา ทำาให้สถานการณ์เปลี่ยนกลับไปเหมือน

เดิม

มีเอกสารของฮอลันดาเขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.2304 ช่วงเวลาเดียว

กับการเกิดกบฏท่ีมาตารา ระบุถึงกรณีพระสรณังกรถูกคุมขังใน

หมู่บ้านนอกกรุงแคนดี แต่ยังสามารถวางแผนป่วนราชบัลลังก์อยู่

ได้เรื่อยๆ ภาพใหญ่คือการเดินตามแผนเดิมที่หวังอัญเชิญเจ้านาย

จากสยามขึ้นครองบัลลังก์ศรีลังกา โดยพยายามแสวงหาความช่วย

เหลือจากดัตช์

เดือนกันยายน พ.ศ.2305 “ลุบเบิร์ต ยาน ฟาน เอ็ค” ทูตดัตช์

เดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเจรจาความเมืองเรื่องลับกับราช

สำานักสยาม เอกสารนี้ระบุว่าเพื่อขอพบกรมหมื่นเทพพิพิธหรือพระ

บุตรองค์ใดองค์หนึ่ง (มีพระบุุตร 5 องค์)

ฮอลันดาพยายามอีกครั้งในปี พ.ศ.2307 แต่เป็นช่วงเวลาที่

กองทัพพม่ากำาลังบุกทำาสงครามกับกรุงศรีอยุธยา ทำาให้ความความ

หวังของฮอลันดาเรื่องเจ้าชายสยามกับราชบัลลังก์ศรีลังกาจบสิ้นลง 

สยามต้องเสียกรุงศรีอยุธยาในเดือนเมษายน พ.ศ.2310

อย่างไรก็ตาม ดัตช์สามารถทำาสนธิสัญญาฉบับใหม่กับศรี

ลังกาได้ในปี พ.ศ.2309 ส่งผลให้ศรีลังกาต้องพึ่งพาดัตช์ไปอีก 30 ปี 

ก่อนอังกฤษเข้ายึดศรีลังกาต่อจากดัตช์ในปี พ.ศ.2339

หลังพระเจ้ากีรติศรีราชสิงหะสวรรคต “พระเจ้าราชาธิราช

สิงหะ” ซึ่งเป็นพระอนุชา ขึ้นครองราชย์ต่อเป็นเวลา 18 ปี จากนั้น

ก็มาถึง “พระเจ้าศรีวิกรมราชสิงหะ” ผู้เป็นพระราชภาคิไนยหรือ

หลานของพระเจ้าราชาธิราชสิงหะ

ในยุคของพระเจ้าศรีวิกรมราชสิงหะ พระองค์ต้องเผชิญกับ

การโค่นล้มราชบัลลังก์อยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะจาก “มุตตุสามี” 

พระเทวันหรือพี่เขยของพระเจ้าราชาธิราชสิงหะ ผู้ที่ต่อมาได้หนีไป

อยู่ในดินแดนที่อังกฤษยึดครองและยุยงปลุกปั่นให้ราชสำานักแคนดี

เกิดความระส่ำาระสาย

ยังไม่หมดแค่น้ัน “ปิลิมา ตา

ละวี” หัวหน้าคณะเสนาบดีได้หนีไป

อยู่กับฝั่งอังกฤษและบอกความลับ

เส้นทางการเดินทัพท่ีเข้าถึงแคนดี

ได้ง่ายแก่ฝ่ายอังกฤษ ต่อมาพระเจ้า

ศรีวิกรมราชสิงหะสั่งประหารครอบ

ครัวของปิลิมาตาละวี

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2346 

อังกฤษส่งกำาลังอย่างน้อย 5 กอง

ร้อย ทั้งทหารอังกฤษ ทหารมาเลย์ 

และทหารรับจ้างสิงหลและชนพื้น

เมือง บุกแคนดีตามคำาแนะนำาของ

เสนาบดีผู้ขายชาติ หลังจากสู้รบ

จนกองทัพอังกฤษบุกถึงกรุงแคนดี

ก็พบว่าฝ่ายแคนดีหนีเข้าป่าไปก่อน

แล้ว พวกอังกฤษจัดตั้งกองทหาร

รักษาการณ์ขึ้น และสถาปนามุตตุ

สามีขึ้นเป็นกษัตริย์หุ่นเชิด แต่ไม่

นานก็ถูกต่อต้านจากชาวเมือง และ

สงครามกองโจรที่เคยใช้ได้ผลหลาย

ครั้งก็เข้าหลอกหลอนฝ่ายอังกฤษ 

ทหารรับจ้างแปรพักตร์ ไปเข้ากับ

ราชสำานักแคนดี การโต้กลับของ

ฝ่ายแคนดีในเดือนมีนาคมทำาให้ฝ่าย

อังกฤษเสียชีวิตและถูกจับประหาร

เป็นจำานวนมาก เหลือชีวิตรอดกลับไปเล่าเรื่องราวไม่กี่คน

อังกฤษยังคงไม่ละความพยายาม อีก 1 ปีต่อมาพวกเขา

บุกแคนดีอีกรอบแต่ก็ต้องกระเจิดกระเจิงกลับไป ทว่าแคนดีเอง

อ่อนแอลงไปอย่างมาก ทะเลสาบแคนดีที่เพิ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ.

2350 ไม่ได้รับการตอบรับจากประชาชนเพราะไม่มีประโยชน์ใน

ทางเกษตรกรรม พระเจ้าศรีวิกรมราชสิงหะทรงไม่วางใจข้าราช

สำานัก ตาละวีก่อกบฏจนเกิดเหตุนองเลือดครั้งใหญ่ ข้าราชสำานัก

หลายคนถูกประหารชีวิต พระเจ้าศรีวิกรมราชสิงหะเริ่มไม่ใส่

พระทัยในการธำารงพุทธศาสนา ทั้งยังยึดที่ดินและทรัพย์สินของวัด 

ทำาให้ข้าราชสำานักจำานวนมากมีใจเอนเอียงไปทางอังกฤษ

เอหิลีโปละผู้มาแทนตาละวีก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิ่งทำาให้

พระเจ้าศรีวิกรมราชสิงหะเสื่อมความนิยมลงไป ในที่สุดครอบครัว

ของหัวหน้าคณะเสนาบดีคนใหม่ถูกสั่งประหารชีวิต ขณะที่เอหิลีโป

ละหนีไปได้ ข้าราชสำานักแสดงท่าทีกระด้างกระเดื่องต่อพระมหา

กษัตริย์อย่างชัดเจน ทั้งยังมีส่วนร่วมบุกเผาพระราชวังแคนดีและ

หนีไปเข้ากับฝ่ายอังกฤษ

หลังจากท้ิงเวลาไปแรมทศวรรษ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.

2358 อังกฤษบุกโจมตีอีกครั้ง คราวนี้ถูกกองทัพสิงหลต่อต้านเพียง

ประปราย ทัพอังกฤษเข้ายึดแคนดีได้ โดยง่าย จับพระเจ้าศรีวิกรม

ราชสิงหะจากที่ซ่อนแล้วส่งลงเรือไปยัง Vellore Fort ป้อมปราการ

ของอาณานิคมอังกฤษในรัฐทมิฬนาดู ประเทศอินเดีย พร้อมด้วย

พระบรมวงศานุวงศ์ พระเจ้าศรีวิกรมราชสิงหะสวรรคตในอีก 17 

ปีต่อมา โอรสของพระองค์ไม่มีทายาทสืบเชื้อสาย เสียชีวิตในปีอีก 

10 ปีให้หลัง

พ.ศ.2358 จึงเป็นปีท่ีอังกฤษยึดศรีลังกาท้ังเกาะได้อย่าง

เบ็ดเสร็จ เกิดสนธิสัญญาแคนเดียน ลงนามโดย “เซอร์ โรเบิร์ต 

บราวน์ริก” ผู้ว่าการบริติชซีลอนในเวลาน้ันกับฝ่ายข้าราชสำานัก

และเสนาบดีที่ส่วนใหญ่นิยมอังกฤษมากกว่ากษัตริย์เชื้อสายทมิฬ

และด้วยความหวังลึกๆ ว่าตนเองจะขึ้นเป็นใหญ่ในอนาคต

แทนทั้งกษัตริย์ทมิฬและเจ้าอาณานิคมอังกฤษ.

คุณพ่อจะอยู่กับที่ และทุกรูปของผมต่อจากนี้ ไปจะแก่กว่าพ่อ และ

ทุกประสบการณ์ของผมต่อจากนี้ ไปจะมีมากกว่าพ่อ

ถึงบอกครับ มันเป็นความรู้สึกที่แปลก มันจะเป็นเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นเฉพาะคนที่สูญเสียผู้เป็นพ่อเป็นแม่เร็วเกิน คือยังไง คุณ

พ่อจะเป็นคุณพ่อผมตลอดนิรันดร์อยู่แล้ว แต่ไม่เคยคิดเลยว่าสักวัน

หน่ึงเราจะหน้าตาแก่กว่าพ่อ และจะมีประสบการณ์มากกว่าพ่อใน

วัยเพียงเท่านี้

มันคงจะไม่แปลกหรอก ถ้าเผื่อคุณพ่อผมเสียชีวิตในวัยอัน

สมควรกว่านี้ มันคงเป็นเรื่องธรรมชาติ และเรื่องปกติ แต่ในกรณี

ของผม และในกรณีของคุณพ่อ คุณพ่อไม่ได้เสียชีวิตแบบธรรมชาติ 

ผมเคยอ่านบทความ เรื่องการคาดเดาอายุของคน เขาบอกว่าถ้า

อยากคาดเดาอายุของตัวเอง ลองดูประวัติชีวิตของครอบครัวตัวเอง 

ยิ่งเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ และปู่ย่า-ตายายตัวเอง ถ้าแต่ละท่านมีอายุ

ยืนนาน โอกาสที่ตัวเราเองจะมีอายุยืนนานจะมีสูง

ผมโชคดีที่คุณแม่ผมยังแข็งแรงอยู่ และยังยืนอยู่เคียงข้าง

กัน คุณปู่คุณย่าและคุณยายมีชีวิตสมบูรณ์ และยาวนาน คุณตาผม

จากพวกเราไปก่อนวัยสมควร แต่ในกรณีคุณพ่อผมเป็นเหตุการณ์

ที่ไม่ใช่ธรรมชาติ และพวกเราไม่มีทางรู้หรอกว่าถ้าคุณพ่อมีชีวิตต่อ

ไปจะอยู่กับพวกเราอีกนานแค่ไหน

จากเด็กเล็กที่พ่ออุ้มในฝ่ามือ จนจับมือพาหัดเดิน จนวิ่งตาม

จักรยานหัดให้ขี่เป็น จนฝึกเล่นกีฬาทุกประเภท จนเป็นผู้ที่ผมต้อง

เงยหน้าเวลาคุย จนยืนเทียบเท่าความสูงกัน จนผมแซงความสูงไป 

จนกลายเป็นเพียงรูปและเพียงความทรงจำาที่ดี ต่อจากน้ีไปคุณพ่อ

ผมจะมีหน้าเด็กกว่าผมตลอดไปครับ

ผมจึงบอกว่า สำาหรับวันพรุ่งน้ีมันจะเป็นความรู้สึกแปลก 

และสับสน แต่ในที่สุดเป็นวันที่มาถึง และจะเป็นวันที่ผ่านไป โลก

ไม่หยุดหมุน วันเวลาไม่หยุดเดิน จากตลอดชีวิตที่ผมเป็นลูกพ่อ ที่

พ่ออายุมากกว่า จนเราอายุเท่ากัน จนในที่สุดผมจะอายุมากกว่าเขา 

มันเป็นวันที่ถึงจนได้.

ที่มีลมหายใจเราต้องสู้ต่อไป

ดังน้ัน จะบอกว่าผมไม่รู้ สึกเสียใจก็ไม่ใช่ครับ แต่ไม่ได้

หมายความว่า ผมจะน่ังร้องไห้ตลอดท้ังวัน ทุกวัน ตลอดเวลา 

เพราะอย่างที่บอก โลกไม่หยุดหมุนเพียงเพราะเราเสียใจ แต่จะให้

ผมรู้สึกดีใจ แล้วนั่งยิ้มทั้งวันก็ไม่ใช่เหมือนกัน

ยิ่งเฉพาะปีนี้ หรือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ที่ผมจะกลายเป็น

มีอายุมากกว่าคุณพ่อผม ผมไม่รู้จะรู้สึกยังไง จะรู้สึกดีใจมันก็ไม่ใช่ 

จะรู้สึกเสียใจ มันก็ไม่เชิง มันรู้สึกแปลก และมันบอกไม่ถูกครับ

ผมได้แต่รำาลึกถึง และพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับคุณพ่อ 

เพราะในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเดียว และครั้งเดียว ที่ผมสามารถเทียบ

ตัวเองกับคุณพ่อได้ ผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเอาประสบการณ์ 

เอาความสามารถ เอาความสำาเร็จ หรืออะไรก็แล้วแต่มาเปรียบ

เทียบซึ่งกันละกัน เพราะยังไง คุณพ่อผมเก่งกว่าผมเยอะอยู่แล้ว

ครับ

แต่ที่ผมพูดถึงนั้นอาจจะออกมาในเชิงละครน้ำาเน่าสักนิดหนึ่ง 

แต่เนื่องจากว่าวันน้ีเป็นวันแรกที่ผมกลับมาเขียนคอลัมน์ และต้อง

เคาะสนิมพอสมควร ขอยกโทษให้ผมสักวันหนึ่งเถอะครับ

ที่ผมบอกว่า ผมจะรำาลึกถึงและพยายามเปรียบเทียบตัวเอง

กับคุณพ่อในวันพรุ่งน้ี เพราะจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่อายุของเรา

ทั้งสองจะเท่ากันเป๊ะเลย 

ก่อนสองทุ่มครึ่งในวันพรุ่งนี้ (เมื่อ 26 ปีที่แล้ว คุณพ่อผมเสีย

ชีวิต เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งครับ) ด้วยอายุ และเวลาที่อยู่บน

โลกใบนี้ ผมกับคุณพ่อจะเท่ากันเป๊ะ จะเปรียบเสมือนเราเป็นคนรุ่น

เดียวกันก็ว่าได้ เพราะผมจะเข้าใจอารมณ์และศักยภาพของคนอายุ 

51 และจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ผมจะเข้าใจ และเหมือนสัมผัสคุณ

พ่อผมได้ดี เพราะเรา 51 ทั้งคู่

แต่หลังสองทุ่มครึ่ง ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป หลังสองทุ่มครึ่ง 

ภาพทรงจำาของคุณพ่อจะคงที่ และเราจะได้แต่คาดเดาว่าถ้าคุณพ่อ

มีชีวิตต่อไป หน้าตาเขาจะเป็นอย่างไร หลังสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไป 

วัสดีครับ เรากลับมาเจอกันอีกคร้ังหน่ึงหลังจากไม่

ได้เจอกันเป็นเวลาเกือบหกปีเต็ม ต่อจากนี้ ไปเรา

จะเจอกันทุกวันอาทิตย์เช่นเคยครับ ผมขอขอบคุณ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ที่ให้ โอกาสผมกลับมาพูดคุยกับ

แฟนคอลัมน์เหมือนเช่นเคยอีกครั้งหนึ่ง

ความจริงผมมีเรื่องเยอะแยะท่ีอยากเล่าสู่กันฟัง ท่ีอยาก

พูดคุย และที่อยากเขียนถึง เพราะในตลอดเกือบหกปีท่ีผ่านมา

มีทั้งเรื่องราวตอนผมอยู่ต่างประเทศ ทั้งเรื่องราวในประเทศ ทั้ง

เรื่องส่วนตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจ แต่วันนี้ผมมีเรื่องอื่นอยากเขียน

มากกว่าครับ

วันนี้ผมขอหวนกลับมาเขียนคอลัมน์กับเรื่องส่วนตัวท่ีถือว่า

เป็นเรื่องชวนคิด และชวนให้มีความรู้สึกก็ว่าได้ ผมตั้งใจเลือกวันนี้

เป็นวันแรกที่กลับมาเขียนคอลัมน์ เพราะเหตุนี้ครับ 

คุณพ่อผม นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ เสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 

เมษายน พ.ศ.2539 ตอนอายุ 51 ย่าง 52 ปีครับ เป็นเวลา 26 ปี

เต็ม ตอนนั้นผมเองอายุ 25 ย่าง 26 ปี

อย่าเพิ่งด่วนสรุปประเด็นของผมครับ

ปีนี้ วันที่ 11 เมษายน นอกจากเป็นวันครบรอบคุณพ่อผม

เสียแล้ว ต้ังแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ผมจะอายุมากกว่าคุณพ่อผม

แล้วครับ

สำาหรับคนทุกคนที่สูญเสียผู้เป็นพ่อหรือแม่ในชีวิต เรามักจะ

จำาคุณพ่อหรือคุณแม่ในบริบทช่วงบั้นปลายชีวิตของเขา ภาพนั้นจะ

อยู่ในใจเราตลอด จะเรียกว่า ภาพนั้นๆ จะแช่แข็งในความทรงจำา

ตลอดนิรันดร์ก็ว่าได้ และในตลอด 26 ปีที่ผ่านมา ภาพทรงจำาของ

ผมเมื่อนึกถึงคุณพ่อก็คือ ผู้ชายวัยกลางคน

สำาหรับคนอายุ 25 ปี คน 50 กว่าถือว่าเป็นคนละยุค คนละ

ขั้ว คนละเรื่อง และคนละโลกก็ว่าได้ ตอนนั้นผมไม่เข้าใจหรอกว่า

คนอายุ 51 ไม่แก่เลย ผมไม่เข้าใจหรอกว่า คนอายุ 51 ยังมีอนาคต

อีกยาวไกล สำาหรับคนอายุ 25 ปี คนอายุ 50 กว่าๆ ไม่ต่างจากคน

อายุ 100 กว่าๆ

แต่จะให้ผมรู้สึกอย่างไร ต่อเมื่อพรุ่งนี้เป็นต้นไปผมจะอายุ

มากกว่าพ่อตัวเอง?

พอผมอายุเท่ากับอายุคุณพ่อตอนที่เขาเสียชีวิตนั้น ทำาให้ผม

เข้าใจเลยว่า คุณพ่อจากพวกเราเร็วเกินไปครับ คุณพ่อจากพวกเรา

ไปในวัยที่กำาลังมีอนาคต ทำาอะไรได้อีกเยอะ แต่ในที่สุดทุกอย่าง

ต้องดับไป แล้วไปต่อไม่ได้

เหตุการณ์นี้ ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมคนเดียวในโลก

หรอก และผมไม่ใช่คนแรกที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประวัติการ

มีมนุษย์ในโลกใบนี้ครับ แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องทำาให้คนเรา หยุด

คิด สักนิดหนึ่ง

ผมขอสารภาพว่า ผมไม่รู้จะต้องรู้สึกอย่างไร อย่าเพิ่งเข้าใจ

ผมผิดครับ ที่ผมสับสนกับความรู้สึกไม่ใช่เพราะผมเลือดเย็น หรือ

เป็นคนด้านความรู้สึก หรือเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึก ในทุกวัน

ที่ 11 เมษายน ผมก็มีความรู้สึกของผม ทุกปีอยู่แล้ว ในฐานะลูกที่

สูญเสียพ่อ ด้วยวิธีที่ผมเสียคุณพ่อผมนั้นยังไงมันก็ต้องมีความรู้สึก

เสียใจ แต่พอวันเวลาผ่านไป และเหตุการณ์เมื่อ 26 ปีที่แล้วเป็น

อดีตมากขึ้น เราต้องเดินต่อไป และต้องใช้ชีวิตต่อไป เพราะคุณพ่อ

ผมสอนผมตลอดเวลาว่า คนเราต้องเดิน ชีวิตต้องเดิน และตราบใด

ส

แคนดีกับการเสียกรุงและความเกี่ยวข้องกับสยาม

ทะเลสาบแคนดีและตัวเมืองแคนดี มองจากจุดชมวิว Arthur’s Seat

ห
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5ตางประเทศ

หลายดาน ซาอุฯ ลงทุนในอเมริกากวา 800,000 ลานดอลลาร มี

ชาวอเมริกันในประเทศกวา 3 แสนคน ซาอุฯ ลงทุนในจีนไมถึง 

100,000 ลานดอลลารและกําลังเพิ่มขึ้น

เปนผูนําชาติอาหรับ ผูนํามุสลิม:

นานมาแลวที่ทางการซาอุฯ ประกาศตนเองวาเปนผูนําของ

กลุมประเทศในภูมิภาคตะวันออกลาง เปนผูปกปองผลประโยชน

ของโลกอาหรับ นับจากป 1986 เปนตนมา กษัตริยซาอุฯ จะเรียก

ตนวา “ผูพิทักษแหงสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์” (Custodian of the Two 

Holy Mosques) ชี้บทบาทของพระองคในฐานะผูนํามุสลิม และ

ไมใชผูนํามุสลิมซาอุฯ เทานั้นแตเปนผูนํามุสลิมโลก 

มกุฎราชกุมารซัลมานย้ําวา จุดยืนที่ทิ้งไมไดคือบทบาทตอ

สองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ เพ� อชาวซาอุฯ ทั้งมวล เพ� อภูมิภาคและโลกที่

ตั้งอยูบนศรัทธา สันติภาพและการอยูรวมกัน สําหรับตนไมมีคําวา

อิสลามสายกลาง (moderate Islam) เพราะใครก็เปลี่ยนอิสลาม

ไมได ตองปฏิบัติตามคําสอนที่ถูกตอง เปนคําสอนที่อยูรวมกับพวก

นับถือคริสตกับยิว อิสลามสอนใหเคารพทุกวัฒนธรรม ทุกศาสนา 

และเปนเชนนี้ในสมัยทานศาสดา แตพวกสุดโตงบิดเบือนคําสอน 

พยายามเผยแพรคําสอนผิดๆ นําสูการสรางกลุมกอการรายสุดโตง

ทั้งในฝายซุนนีและชีอะห

คําวาอิสลามสายกลาง (moderate Islam) ใชในความหมาย

ตอตานความสุดโตง เชน ตอตานแนวทางของไอซิส (ISIS หรือ 

Islamic State in Iraq and Syria) หรือ IS ในชวงนั้นโลกมุสลิมมี

ทั้งพวกที่สนับสนุนกับพวกที่ตอตาน IS มุสลิมที่ตอตานความสุด

โตงบางกลุมประกาศเนนหลักวะสะฏียะฮ (wasatiyyah - คําภาษา

อังกฤษคือ Moderation) หมายถึงความพอเหมาะ ไมสุดโตง ชี้วา

ความสุดโตงไมใชอิสลาม

นาจิบ ราซัค (Najib Razak) นายกรัฐมนตรีมาเลเซียในสมัย

นั้น เอยถึงหลักวะสะฏียะฮวาเปนบัญญัติจากอัลกุรอาน “เราไดให

พวกเจาเปนประชาชาติสายกลาง” หลักการนี้ใหความสําคัญกับ

ความสมดุลและความพอดี ยึดทางสายกลาง ไมสุดโตงและตั้งอยู

บนความยุติธรรม ความสมดุลระหวางความศรัทธาในศาสนากับ

ความตองการดานวัตถุ ไมมีการบังคับใดๆ ในการนับถือศาสนา

นาคม 2018 มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน 

(Mohammed bin Salman) แหงซาอุดีอาระเบีย เยือน

ทําเนียบขาวอยางเปนทางการ ประธานาธิบดีโดนัลด 

ทรัมป ยืนยันสนับสนุนมกุฎราชกุมารหลังประสบความสําเร็จในการ

กระชับอํานาจ กลาววา “บัดนี้พระองคเปนมากกวามกุฎราชกุมาร

แลว” แมทรงเปนมกุฎราชกุมารแตพูดกันหนาหูวาพระองคคือผู

บริหารประเทศซาอุดีอาระเบียตัวจริง 

บทความนี้สรุประบอบการปกครองซาอุฯ ที่สัมพันธกับ

อิสลามตามคํากลาวของมกุฎราชกุมารซัลมาน ดังนี้

ภายใตการปกครองโดยกษัตริย:

ในการสัมภาษณเม� อตนเดือนมีนา.2022 มกุฎราชกุมาร

ซัลมานกลาววา ซาอุฯ ปกครองดวยกษัตริย ภายใตระบอบนี้มี

โครงสรางชนเผาและคนเมืองที่ซับซอน มีชนเผาตางๆ หลาย

พันกลุม เฉพาะสมาชิกราชวงศมีกวา 5 พันคน พระองค ไดรับ

การคัดเลือกจากคนเหลานี้ใหทําหนาที่ดูแลราชวงศ ใหชนเผา

ตางๆ อยูรวมกัน ทํางานดวยกัน หากตนเปลี่ยนระบอบนี้เทากับ

ทรยศตอคนเหลานี้ทั้งหมด ในขณะเดียวกันคนเหลานี้คือผูกําลัง

เปลี่ยนแปลงประเทศทีละนอย กษัตริยจึงมีหนาที่ปฏิบัติตามความ

ตองการของคนในราชวงศทั้งมวล หนาที่กษัตริยกับมกุฎราชกุมาร

คือทํางานอยางวองไวและใหไวยิ่งขึ้น เปดโอกาสแกเปาหมาย

ใหมๆ ตลอดเวลา

ถาคุณเปนชาวตางชาติไมใชมุสลิม คําสอนอิสลามไมผูกพัน

กับคุณ ดังนั้นชาวตางชาติผูอาศัยหรือเขาซาอุฯ มีสิทธิ์ทําทุกอยางที่

ตองการ ปฏิบัติตามศรัทธาความเช� อศาสนาของตนไดเต็มที่ภายใต

กฎหมายตามแนวทางเดียวกับที่ทําในสมัยศาสดา

ตามคําสอนและกฎหมายอิสลาม ผูนําโลกอิสลามคือ 

“wali al-`amr” (ผูปกครอง) ดังนั้นผูนําสูงสุดไมใชมุฟตี (Mufti) 

ผูประกาศฟตวาสุดทายคือกษัตริย (ตัดสินชี้ขาดในเร� องตางๆ โดย

เฉพาะประเด็นถกเถียง) มุฟตีกับคณะฟตวา (Fatwa Board) เปนที่

ปรึกษากษัตริย ทั้งนี้ทุกคนแสดงความคิดเห็นโตแยงได กษัตริยตอง

ตัดสินโดยรับฟงความเห็นรอบดานกอน 

ซาอุฯ พัฒนาประเทศตามแนวทางของตน ผสมผสาน

วัฒนธรรมความเปนซาอุฯ เขาดวยกัน เปนตัวของตัวเอง ไมคิด

เปนเหมือนใคร แน�นอนวาไมสมบูรณแตทุกชาติไมสมบูรณแบบ 

ชาติประชาธิปไตยก็ไมสมบูรณแบบ ซาอุฯ ตั้งอยูบนรากฐาน

ศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมชนเผา วัฒนธรรมอาหรับ หากละทิ้งสิ่ง

เหลานี้เทากับประเทศลมสลาย นโยบายซาอุฯ เคารพการปกครอง

อ� นๆ เปนสิทธิที่จะเลือกระบบการปกครอง และหวังวาประเทศ 

อ� นๆ จะเคารพซาอุฯ ดวย

ซาอุฯ พยายามสัมพันธดีกับนานาชาติ รวมมือกับสหรัฐ

ระบอบการปกครองซาอุฯ ที่สัมพันธกับอิสลาม

นาคม 2018 มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน 

www.chanchaivision.com

ภาพ: มกุฎราชกุมารมุฮัมมัด บิน ซัลมาน (Mohammed bin Salman)

เครดิตภาพ: https://english.alarabiya.net/News/gulf/2017/06/21/Saudi-Arabia-declares-Mohammed-bin-Salman-as-crown-prince

มุสลิมบางคนบางกลุมเห็นวานิกายวาหฮะบี (Wahhabism) 

เปนพวกสุดโตงกลุมหนึ่งและสัมพันธกับรัฐบาลซาอุฯ  

ซาอุฯ กับวาหฮะบี:

มกุฎราชกุมารซัลมานอธิบายวา Muhammad Ibn ‘Abd 

al-Wahhab ผูนํานิกายวาหฮะบีเปนครูสอนศาสนาชวงเดียวกับเริ่ม

เกิดรัฐซาอุฯ ทานเขียนคําสอนมากมายและมีพวกสุดโตงบางคน

บิดเบือนคําสอนของทาน นําไปใชเพ� อประโยชนสวนตัว อันที่จริง

แลวถา al-Wahhab มีชีวิตในตอนนี้ทานน�าจะเปนคนแรกๆ ที่ตอ

ตานพวกสุดโตง

ในประเทศซาอุฯ มีทั้งซุนนีกับชีอะห พวกซุนนียังแบงออก

เปน 4 สํานักคิด (schools) ทั้งหมดรวมอยูในคณะกรรมการศาสนา

หลากหลายชุด ทุกวันนี้ ไมมีสํานักคิดใดที่สามารถผลักดันหลักการ

ของตนเพียงฝายเดียว ซาอุฯ จึงประกอบดวยซุนนีกับชีอะหหลาย

สํานักคิดอยูดวยกัน ในอดีตหลายสิบปกอนอาจเปนไมเชนนี้ แต

ปจจุบันซาอุฯ กลับสูรากฐานอิสลามที่แทจริง

วาหฮะบีเปนที่กลาวขวัญเน� องจากถูกโยงกับการกอการ

ราย ปลายป 2014 นายพล Hassan Firouzabadi เสนาธิการ

ใหญกองทัพอิหรานกลาววา “ซาอุดีอาระเบียเปนผูกอตั้งและ

สนับสนุนกลุมกอการรายวาฮะบีตักฟรี (Wahhabi terrorist-takfiri) 

อยางเชน กลุมดาอิซ (Daesh - หมายถึง IS) ใชรายไดจากการ

ขายน้ํามันอุมชูกลุมเหลานี้” ซาอุฯ เพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันเพ� อ

ใหสหรัฐกับชาติตะวันตกมั่นใจวาจะไมขาดแคลนน้ํามัน ในขณะ

ที่ราคาน้ํามันออนตัวจะเปนภาระตอประเทศที่ตองพึ่งรายไดจาก

การขายน้ํามัน

มีแนวคิดวาป 1979 ไมเพียงเปนปปฏิวัติอิหรานเทานั้น ยัง

เปนปที่รัฐบาลซาอุฯ เริ่มนโยบายสงเสริมวาหฮะบีระลอกใหม ใช

เงินหลายพันลานดอลลารจากการขายน้ํามันสงเสริมวาหฮะบีทั่วโลก 

เปนที่มาของมุสลิมหัวรุนแรงหลายกลุมในปจจุบัน มีแนวคิดตอตาน

ชีอะหอยางรุนแรง 

ดานรัฐบาลซาอุฯ ปฏิเสธขอกลาวหา ทั้งยังปราบปรามกลุม

กอการรายเหลานี้ทั้งในประเทศและรวมมือกับนานาชาติ

ตนเดือนเมษายน 2018 เม� อถามถึงความสัมพันธกับนิกาย

วาหฮะบี มกุฎราชกุมารซัลมานตอบวาตนไมเกี่ยวของกับวาหฮะบี 

ไมไดสัมพันธกับพวกนี้ ไมรูจักพวกนี้เลย เม� อถูกถามตอวานิกาย

วาหฮะบีกอตั้งโดย Ibn abd al-Wahhab เม� อราวป 1700 มกุฎราชกุมาร

อธิบายวาไมมีใครสามารถนิยามวาหฮะบี ไมมีนิกายนี้ ที่มีอยูคือ

ซาอุดีอาระเบีย ซุนนี ชีอะห พวกซุนนีจะแยกออกเปน 4 สํานักคิด 

คือ Hanbali, Hanafi, Shafi’i, Maliki ที่แยกเปนหลายสํานักคิดจาก

การตีความหลักศาสนาแตกตางกัน

รัฐบาลซาอุฯ สนับสนุนทุกนิกาย พวกชีอะหมีตําแหน�งใน

คณะรัฐมนตรี เปนขาราชการ บางคนมีตําแหน�งสูงในมหาวิทยาลัย 

พวกนับถือชีอะหอยูอยางปกติสุขในซาอุฯ รัฐบาลไมไดมีปญหากับ

ชีอะห (ในนิยามทั่วไป) แตมีปญหากับระบอบอิหรานปจจุบัน

รวมความแลวมกุฎราชกุมารซัลมานตรัสวา ซาอุฯ จะ

ปกครองดวยระบอบกษัตริยตามแนวทางอิสลาม คงอยูคูอิสลาม 

ยึดมั่นหลักศาสนาอยางถูกตองไมบิดเบือน ในขณะเดียวกันเร� อง

ราวของวาหฮะบีจะเปนที่วิพากษตอไป ซาอุฯ กําลังพัฒนาใหทัน

สมัยและมีบทบาทในโลกมุสลิมตอไป.

มี

ซาอุฯ จะปกครองดวยระบอบกษัตริยตามแนวทางอิสลาม

ตอไป คงอยูคูกับอิสลาม ยึดมั่นหลักศาสนาอยางถูกตองไม

บิดเบือน พัฒนาประเทศสูความทันสมัยที่ไมขัดหลักศาสนา

ชนเผา • หญิงชนเผาปาตาโซของบราซิลขณะรวมตั้งแคมปชุมนุม

ของชนพื้นเมือง เพ� อเรียกรองใหรัฐบาลปกปองที่ดินและสิทธิ์ของ

ชนเผาตางๆ ที่กรุงบราซิเลีย เม� อวันที่ 7 เม.ย. (AFP)

นั่งสูง • ชาย

ชาวจีนนั่งอยูบน

ดาดฟาของอาคาร

ที่เขตจิ้งอัน นคร

เซี่ยงไฮ ระหวาง

ล็อกดาวนเพ� อ

ควบคุมโควิด-19 

เม� อวันที่ 6 เม.ย. 

(AFP) ร่ําลา • ชายชาวยูเครนร่ําลาสมาชิกในครอบครัวกอนรถไฟเคล� อนขบวนออกจากเมืองครามาทอรสคทางตะวันออกของประเทศ เม� อวันที่ 3 เม.ย. (AFP)

จันทรเสี้ยว • โคมไฟรูปจันทรเสี้ยว ตั้งไวบริเวณยานที่พักอาศัยของชายหาดจูไม

ราหในนครดูไบ เม� อวันที่ 8 เม.ย. เปนสัญลักษณการเขาสูเดือนรอมฎอน (AFP)

จับจิ้งจอก • ตํารวจรัฐสภาสหรัฐและเจาหนาที่ดูแลและควบคุมสัตว 

กําลังไลจับสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งในพื้นที่อาคารรัฐสภา กรุงวอชิงตัน เม� อวันที่ 

5 เม.ย. มีรายงานวาชาวเมืองหลายคนถูกสุนัขจิ้งจอกกัด (GettyImages)

หักกลาง • เคร� องบินขนสงสินคาของดีเอชแอลในสภาพหักกลางลํา 

หลังลงจอดไถลรันเวยที่ทาอากาศยานฆวนซานตามาเรีย จังหวัดอลาคู

เอลา คอสตาริกา เม� อวันที่ 7 เม.ย. (AFP)
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ฟูจิตสึประยุกต์ใช้ AI พยากรณ์สึนามิเรียลไทม์

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านภัยพิบัติระหว่างประเทศ 

(IRIDeS) ที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุ สถาบันวิจัยแผ่นดินไหวที่มหาวิทยาลัย

โตเกียว ฟูจิตสึ และเมืองคาวาซากิ ร่วมมือจัดทำาการทดลองภาคสนาม

ของการใช้

เทคโนโลยี

ปัญญา

ประดิษฐ์ 

(AI) ที่ทำางาน

บนซูเปอร์

คอมพิวเตอร์ 

ฟูกากุ 

(Fugaku) ของ

ฟูจิตสึ เพื่อการ 

พยากรณ์สึนา

มิแบบเรียล

ไทม์ที่มีความ

ละเอียดสูง 

สนับสนุนการอพยพสึนามิอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพระหว่างการฝึก

ซ้อมป้องกันภัยพิบัติในเมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

แอปพลิเคชันนี้มีโหมดการแสดงผลสองโหมด โหมดแรกคือ โหมด

รายละเอียด ซึ่งข้อมูลคาดการณ์น้ำาท่วมจากคลื่นสึนามิที่สร้างโดย AI จะ

แสดงบนแผนที่ด้วยสีต่างๆ ที่สัมพันธ์กับเวลาที่มาถึง และความสูงน้ำาท่วม

ของสึนามิที่เข้ามา โหมดที่สองเป็นการแสดงผลแบบธรรมดาที่แสดงเฉพาะ

ข้อความเตือนผู้ใช้ในบางพื้นที่เกี่ยวกับอุทกภัยที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิด                  

สึนามิ แอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันการส่งข้อความที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจ

สอบตำาแหน่งของสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ บนแผนที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันในการสื่อสาร และรวบรวมอย่างปลอดภัยในระหว่างการอพยพ ผู้ใช้  

สามารถโพสต์ แบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดต่างๆ ตามเส้นทางอพยพที่

สันนิษฐานว่าได้รับความเสียหาย ยากที่จะผ่าน จนอพยพ และรวมตัวกันที่

ศูนย์อพยพเรียบร้อยแล้ว

อีซี่วิซเปิดตัว EZVIZ ‘C3TN Series’

อีซี่วิซ ประเทศไทย เปิดตัวนวัตกรรมสมาร์ทโฮมโซลูชั่นซีรีส์ใหม่

ล่าสุด EZVIZ “C3TN Series” กล้องสมาร์ทโฮมเชื่อมต่อไร้สายสำาหรับติดตั้ง

ภายนอกบ้านเพื่อการปกป้องดูแลบ้านด้วยประสิทธิภาพที่เสถียร ไว้วางใจได้ 

ครอบคลุมการทำางานครบทุกมิติ โดดเด่นทั้งดีไซน์สวย พร้อมฟังก์ชันครบ

ครันทุกการปกป้องที่ทุกบ้านต้องมี ชูจุดเด่นเพิ่มความคมชัดของวิดีโอเป็น

พิเศษ และโหมดแสดงภาพสีตอนกลางคืนอัจฉริยะ ช่วยให้เห็นชัดและไกล

กว่า 30 เมตร (100 ฟุต) ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ด้วยมาตรฐานกันน้ำา

กันฝุ่น IP67 สูงสุด และอัปเกรดเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอเป็น H.265 รุ่น

ล่าสุด ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

สำาหรับ EZVIZ C3TN Series ทั้ง 3 รุ่น มีวางจำาหน่ายแล้ววันนี้ 

สามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

www.ezviz.com/th หรือร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้งาน ได้ที่ Facebook: 

www.facebook.com/ezvizthailandofficial

ลายประเทศทั่วโลกใช้เกณฑ์การเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม

เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศ แต่

แท้จริงแล้วอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ “ความ

สุขในการดำารงชีพ” เนื่องจากเป็นปัจจัยที่เอื้อให้ผู้คน

สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีสภาพจิตใจที่ดีภาย

ใต้แวดล้อม-บริบทที่ต้องอยู่อาศัย หรือดำาเนินกิจกรรม

ต่างๆ ทั้งนี้ ความสุขของบางคนก็มีทั้งการได้อยู่อาศัยภาย

ใต้สภาพแวดล้อมที่ดี การท่องเที่ยว การได้ทำางานที่รัก 

การได้รับสวัสดิการทางสังคมที่ดี ฯลฯ รวมถึงการพึ่งพา

เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้สิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ

ในยุคสมัยที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อุบัติขึ้น

สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

หรือ NIA และศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ 

แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์                                                       

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (MQDC) ได้มีการเผยรายงาน 

“อนาคตของความเพลิดเพลินในปี 2030” (Future of 

Play) ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นการสร้างความสุขให้

เกิดขึ้นกับผู้คน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ในการออกแบบ

อนาคตที่พึงประสงค์ให้กับสังคมทั่วโลก โดยความน่า

สนใจของรายงานดังกล่าวเผยว่า “การท่องเที่ยว” ยัง

คงเป็นรูปแบบการพักผ่อนหย่อนใจที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยม 

และถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของหลายประเทศ 

ยิ่งในช่วงที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ยิ่งทำาให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม

ดังกล่าวทวีความสำาคัญมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีสัดส่วน

มากถึง 24% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และผู้คนกลุ่มนี้มี

การใช้จ่ายเงินกับการท่องเที่ยวสูงกว่ากลุ่มอื่น ที่น่าสนใจ

กว่านั้นคือภายใต้การท่องเที่ยวที่ว่ากันว่าเป็นเครื่องมืออัน

ดับต้นๆ ในการสร้างความสุขนั้น กำาลังถูกเทคโนโลยีเข้า

มาเทกโอเวอร์

ซึ่งหลังจากนี้จะได้เห็นรูปแบบการท่องเที่ยว

ใหม่ๆ อย่างที่ไม่เคย

เห็นกันมากขึ้น รวมทั้ง

ยังเป็นการเปิดประตูให้

ผู้คนสรรหาความสุขจาก

อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือ

ถือ แพลตฟอร์มออนไลน์ 

เทคโนโลยีเสมือน (VR) 

และเทคโนโลยีความเป็น

จริงแต่งเติม (AR) ซึ่งมี

การประเมินว่าเติบโต

ถึง 1,000% เมื่อเทียบกับ

ปี 2559 และจะกลาย

เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อน

ใจของใครหลายคนโดย

เฉพาะกลุ่ม GEN Z ที่นิยมใช้ช่องทางดังกล่าวหาความ

สุขถึง 59%

เมื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงเนรมิตได้ทุกสิ่ง

การเข้ามาของเทคโนโลยีเสมือนจริง ยังทำาให้

ผู้คนสามารถสรรหาความสุขได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะใน

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่

ทำาให้ผู้คนต่างอยู่บ้านกันมากขึ้น แต่ก็ยังอยากที่จะ

แสวงหาความสุขจากการท่องเที่ยว ในอนาคตจึงคาดว่า

จะมีเทคโนโลยี “Museum At 

Home” เกิดขึ้น เนื่องจากการ

ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เป็นที่นิยม

กันมากทั่วโลก ทำาให้พิพิธภัณฑ์

มีความจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยน

รูปแบบการให้บริการจากการ

เข้าชม ณ สถานที่ เป็นการเข้า

ชมออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี

เสมือนจริง และยังสร้างโอกาส

ในการบริการแบบใหม่ และ

ทำาให้ผู้ที่อยากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้

มากขึ้นเพียงแค่ปลายนิ้ว

นอกจากนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 ยังทำาให้

ผู้คนเริ่มตระหนักถึงสุขภาพของตนเองในอนาคต จึงได้

พลิกโฉมการให้บริการของยิม และเปลี่ยนมิติแห่งการ

ออกกำาลังกายด้วยการเพิ่มเติมเทคโนโลยีเสมือนจริงที่

ช่วยให้การออกกำาลังที่บ้านนั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไป รวม

ถึงการบูมขึ้นของอุตสาหกรรม E-Sport ที่สามารถสร้าง

ความสุขให้กับคอเกม แถมยังสามารถช่วยให้ผู้คนหาราย

ได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้าน และ

เข้าร่วมแข่งขันรายการเกมต่างๆ ได้

เปิดเมกะเทรนด์ ‘คอมมูนิตี้แห่งความสุข’ ในยุคเทคฯ

เปิดเมกะเทรนด์

GM จับมือฮอนด้าผลิตรถยนต์อีวี

General Motors หรือ GM ประกาศความร่วมมือกับ Honda                                

เพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 100% เป็นรถยนต์แบบ SUV ใช้แบตเตอรี่เทคโนโลยี

ใหม่ Ultium คาดว่าจะเริ่มจำาหน่ายในตลาดอเมริกาเหนือภายในปี 2027                      

ทั้งนี้ ยังไม่มีการระบุสเปก รวมถึงราคา แต่ GM จะถูกกว่า Chevrolet 

Equinox EV ที่กำาลังจะเปิดตัว (ราคาประมาณการ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ

ราว 1 ล้านบาท) นี่ ไม่ใช่ครั้งแรกที่ GM และ Honda ทำาธุรกิจร่วมกัน เพราะ

เมื่อปี  2013 ทั้งคู่เคยพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Fuel Cell และปี 

2018 ร่วมกันพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 100% เทคโนโลยีใหม่ ปัจจุบัน 

Honda มีแผนพัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตัวเองก่อนสิ้นปี 2030 ส่วน 

GM อยู่ระหว่างเดินหน้าแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 100% อีก 30 รุ่น ภายในปี                                                                                      

2025

Apple เตรียมจัดงาน WWDC 2022 มิ.ย.นี้

Apple ประกาศจัดงาน WWDC 2022 งานสัมมนานักพัฒนาประจำาปีของ 

เมื่อ AI เข้าใกล้นิยาม (A)I Can do Everything

หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันน้ันเข้ามามี

ผลกระทบต่อการสร้างความสุข การอำานวยความสะดวก 

และทักษะต่างๆ ของผู้คน และไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหุ่นยนต์

และปัญญาประดิษฐ์น้ันเร่ิมมีทักษะท่ีใกล้เคียงกับมนุษย์เพ่ิม

มากข้ึน โดยในอนาคตคาดว่าปัญญาประดิษฐ์จะเร่ิมเข้ามา

มีบทบาท ความสามารถ และทักษะทางด้านศิลปะมากข้ึน 

เช่น เพลงท่ีแต่งด้วยหุ่นยนต์ หรือการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะ ท้ังการวาดภาพออกมาได้แนบเนียนสวยงามเหมือน

จิตรกร การรับส่งสื่อสารและแปลภาษาได้อย่างรวดเร็ว 

หรือการบรรยายภาพยนตร์หรือเขียนบทพูด (AI Movie 

Screenwriter) ในอนาคตผลงานศิลปะท่ีมนุษย์เสพเพื่อความ

เพลิดเพลินอาจมาจากปัญญาประดิษฐ์ท้ังส้ิน

Virtual Addict พฤติกรรมที่น่าจับตา

การเข้ามาของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี

ขั้นสูง ได้เข้ามาพลิกโฉมกิจกรรมนันทนาการออกไปอย่าง

สิ้นเชิง ผู้คนสามารถหากิจกรรม

นันทนาการที่ตอบโจทย์ของ

แต่ละบุคคลผ่านอุปกรณ์ใกล้ตัว 

เช่น มือถือ ซึ่งทำาให้ผู้คนสามารถ

หามุมความสุขของตัวเองได้ บาง

คนมีความสุขอยู่กับการเล่นเกม

บนมือถือ บางคนเล่นโซเชียลมี

เดีย บางคนดูหนังฟังเพลง ซึ่ง

ถือเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างจาก

ในอดีตอย่างสิ้นเชิง และมีความ

เป็นไปได้ว่าในอนาคตผู้คนจะ

หลงไปอยู่ในโลกเสมือนและหลบ

หนีจากโลกความเป็นจริงมากขึ้น 

ซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็น

โลกกลายเป็นเหมือนหนังภาพยนตร์เรื่อง Ready Player 

One ที่ทุกคนต่างมีความสุขในโลกเสมือน ละเลยที่จะ

สนใจสิ่งรอบข้าง จนเกิดภาวะผิดปกติทางอารมณ์ และ

ขาดความมั่นใจ และตามมาซึ่งปัญหาทางสังคมในที่สุด

NIA กับบทบาทการนำานวัตกรรมสร้างความสุข

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำานวยการสำานักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า เป้า

หมายของ NIA คือการผลักดันนวัตกรรมให้เข้าถึงชีวิต

ผู้คน และกระจายสู่

ภูมิภาคอย่างเท่าเทียม 

ซึ่งในการนำานวัตกรรม

สร้างความสุขของ NIA 

ไม่ได้มุ่งหวังแค่การ

สร้างสุนทรียภาพ หรือ

ความสุขทางจิตใจให้

เกิดขึ้นเท่านั้น แต่สิ่ง

สำาคัญที่พยายามทำาก็

คือ การนำานวัตกรรม

เข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งรายได้ การสนับสนุน

นวัตกรรมให้ตอบโจทย์กับนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์

ชาติ รวมถึงแก้ไขประเด็นที่เกิดขึ้นในแต่ละห้วงเวลา

นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมให้เป็นส่วน

สำาคัญในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การขับเคลื่อน

การท่องเที่ยว การอำานวยความสะดวกให้กับการศึกษา

หรือการเรียนรู้ การรังสรรค์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ หรือ

แม้แต่กระทั่งการกระจายโอกาสให้ถึงผู้คน ซึ่งเหล่านี้ล้วน

เป็นตัวแปรให้เกิดความสุขในปลายทาง และนำามาซึ่ง

ผลลัพธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นทั้งในระดับผู้คน องค์กร และในภาพ

รวมของประเทศอีกด้วย. 

  

• เจดี เซ็นทรัล (JD CENTRAL) ได้จัด

แคมเปญ ‘พักร้อน ไม่พักช็อป’ ที่มาพร้อมดีลสุด

ฮอต ร้อนแรงสุด ต้อนรับภารกิจนักช็อปในซัมเมอร์

นี้ แถมจัดเต็มกับสินค้าลดสูงสุด 90% พร้อมเสิร์ฟ

ให้เหล่านักช็อปได้ช็อปกันอย่างต่อเนื่องกันแบบไม่มี

พัก ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 16 เมษายนนี้! แน่นอนว่า

โปรโมชั่นรับวันหยุดสุดขีดทั้งที ไม่อยากให้รอช้า! ไม่

ว่าภารกิจซัมเมอร์นี้ของคุณคืออะไร จะมองหาของ

ขวัญ หรือของฝากกลับไปฝากคนที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น 

แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ เครื่องฟอกอากาศ รังนก 

หรือมองหาของจำาเป็นขาดไม่ได้สำาหรับทริปวันหยุดนี้ 

รวมไปถึงมองหาไอเทมสุดปังที่ทำาให้วันหยุดอยู่บ้าน

นี้ ไม่น่าเบื่อ JD CENTRAL ขอแอบกระซิบดีลสุดปัง

จากสินค้าแบรนด์ดัง เป็นไอเดียให้การช็อปปิ้งครั้งนี้

คุ้มค่า คุ้มใจ ตอบโจทย์ทุกภารกิจการช็อปจริงๆ

• โครงการ “10x1000 Tech for Inclusion 

(10x1000)” แพลตฟอร์มการอบรมและการเรียน

รู้ด้านฟินเทค ประกาศความสำาเร็จของโครงการใน

ปี 2564 ที่ผ่านมา ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายใน

การฝึกอบรมบุคลากรที่มีความสามารถ และผู้นำา

ด้านเทคโนโลยี 1,000 คนในแต่ละปี เป็นระยะเวลา 

10 ปี ในปี 2564 ที่ผ่านมา แพลตฟอร์มดังกล่าวมีผู้

เข้าร่วมอบรมจำานวน 1,067 คนจาก 66 ประเทศ ที่

สำาเร็จโครงการ Fintech Foundation และ Fintech 

Leadership Program โดยได้รับประกาศนียบัตร

รับรองจาก 10x1000 และ International Finance 

Corporation (IFC) ซึ่งผู้เรียนเกือบ 80% มา

จากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี

บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เป็นสาม

ประเทศแรกที่มีผู้เข้าร่วมมากสุด

• แกร็บ ลุยเปิดตัวโครงการ “แกร็บสัญจร” 

นำาทีมผู้บริหารพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็น

จากพาร์ตเนอร์คนขับ-ร้านอาหาร ผ่านกิจกรรม

คาราวานสัญจร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงอย่าง

ใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพาร์ตเนอร์

และแพลตฟอร์ม พร้อมประกาศแผนปรับปรุงระบบ

การดำาเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุง

สิทธิประโยชน์สำาหรับคนขับให้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ  เช่น การมอบส่วนลดค่าน้ำามันรวมกว่า 

8 ล้านบาทเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย การเพิ่มจำานวน

คอลเซ็นเตอร์ 60% เพื่อรองรับการให้บริการ รวม

ถึงการพัฒนาระบบแผนที่และการปักหมุด ควบคู่ไป

กับการปรับปรุงคอร์สอบรมและการขยายโอกาสเข้า

ถึงสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารกว่าแสน

ร้านทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายสำาคัญคือการพัฒนา

แพลตฟอร์ม พร้อมยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างสมดุลในเชิง

ผลประโยชน์ให้เกิดกับทุกฝ่ายในวงจรธุรกิจ

• ทรูมันนี ่ผู้นำาด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์

เมนต์และผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำาในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำาตำาแหน่งผู้นำาอีเพย์

เมนต์ ด้วยยอดมูลค่าการใช้จ่ายรวมต่อปี (Annual 

Total Payment Volume) เติบโตกว่า +60% ณ สิ้นปี 

2564 และผู้ใช้เติบโตจาก 17 เป็น 24 ล้านราย ใน

ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังประกาศการเป็นอีวอลเล็ตที่มีจุด

รับชำาระร้านค้ามากสุดอันดับหนึ่งครอบคลุม 7 ล้าน

แห่งทั่วไทยอีกด้วย.

 

Apple อย่างเป็นทางการในวันที่ 6-10 มิถุนายนนี้ โดย Apple จะยังคงรูปแบบ

งานเป็นออนไลน์ แต่จะมีให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกบางส่วนเข้าชมในงานประจำาปีที่

สำานักงานใหญ่ Apple Park เนื้อหาหลักๆ ในงาน WWDC จะเกี่ยวกับนักพัฒนา

แอปเป็นหลัก โดยคาดว่า Apple จะโชว์ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ต่างๆ ของตัวเอง ซึ่งปีนี้

คาดว่าน่าจะมี iOS 16, watchOS 9, macOS 13 เป็นต้น ทั้งนี้ Apple ก็จะเปิดวัน

พิเศษให้นักพัฒนาและนักเรียนกลุ่มเล็กๆ เข้ามาชมวิดีโอคีย์ โน้ตและ State of the 

Union ที่ Apple Park ในวันที่ 6 มิถุนายน โดย Apple จะรับคนจำากัด ซึ่งจะเปิดให้

คัดเลือกผ่านเว็บไซต์เร็วๆ นี้

อีลอน มัสก์ เข้าร่วมบอร์ดบริหารของ Twitter

อีลอน มัสก์ นายใหญ่ของค่าย Tesla มีกระแสข่าวว่า มีชื่อปรากฏเป็นผู้

ถือหุ้นอันดับ 1 ของ Twitter แถมล่าสุดซีอีโอ ‘พารัก อักราวาล’ เปิดเผยว่า มัสก์

จะเข้ามาร่วมเป็นบอร์ดบริหารของ Twitter โดยมัสก์ก็ตอบทวีตนี้ว่าเขารอที่จะ

ร่วมพัฒนาและปรับปรุง Twitter 

ร่วมกับบอร์ดบริหารในไม่กี่เดือน

ข้างหน้า

ด้าน แจ็ก ดอร์ซีย์ ซีอีโอ 

Square ซึ่งเป็นอดีตซีอีโอและผู้

ร่วมก่อตั้ง Twitter กล่าวว่า เขา

ดีใจที่มัสก์เข้าร่วมบอร์ดบริหาร 

Twitter ซึ่งเขาเป็นคนที่เข้าใจ

ปัญหาของโลกวันนี้ และเข้าใจบทบาทของ Twitter ที่มีต่อปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี

ก่อนหน้าจะมีประกาศนี้ อีลอน มัสก์ได้ทวีตถามความเห็นว่า Twitter ควร

เพิ่มฟีเจอร์แก้ไขทวีตหรือไม่.

ไอที6
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พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 



ากย้อนไปช่วง 2 ปีที่ผ่านมา BCG MODEL หรือการ

สร้างเศรษฐกิจแบบที่เน้นพัฒนาสินค้าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนคงเป็นอะไร

ที่แปลกใหม่ แต่ปัจจุบันโมเดลธุรกิจแบบนี้มีการต่อยอดและถูก

นำาไปใช้ในหลายภาคส่วน ตามเป้าหมายที่อยากให้เศรษฐกิจไทย

เติบโตแบบก้าวกระโดด ภายในงาน “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ

การผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ” ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 

ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยสำานักพัฒนาและส่งเสริม

ธุรกิจบริการ ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 

กระทรวงพาณิชย์ มีผู้ประกอบการกลุ่มสมุนไพรไทยมาร่วมฟัง

เสวนาและแลกเปลี่ยนความรู้จากการนำา BCG MODEL ไปปรับใช้

กับธุรกิจของตัวเอง โดยจับใจความได้ว่า การสร้างเศรษฐกิจเพื่อให้

มีมูลค่าเพิ่มนั้นไม่มีสูตรสำาเร็จที่ตายตัว สิ่งสำาคัญคือความคิดและ

มุมมองที่ต้องแตกต่าง จะเป็นตัวจุดประกายความสำาเร็จได้อย่าง

ยั่งยืน   

โดย ณัฐณัย 

นิลเอก ผู้จัดการฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ บริษัท 

ทรอปิคานา ออยล์ 

ผู้ผลิตและทำาตลาด

ผลิตภัณฑ์น้ำามัน

มะพร้าวเพื่อสุขภาพ

แบรนด์ “ทรอปิคานา” 

กล่าวว่า ได้นำาแนวคิด 

BCG MODEL มาใช้

ในการบริหารจัดการ

ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำา 

กลางน้ำา และปลาย

น้ำา โดยได้ทำาฟาร์มมะ

พร้าวออร์แกนิก และ

ได้ร่วมมือกับเกษตรกร

ที่ปลูกมะพร้าว ทั้งการประกันราคาและการรับซื้อผลผลิตตลอดปี 

ส่วนขั้นตอนการผลิตได้วางระบบไม่ให้มีวัสดุเหลือทิ้ง (zero waste) 

ทั้งจาวมะพร้าว กะลา กาบอ่อนใย เป็นต้น และนำาวัสดุไปแปรรูป

ใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยผลิตภัณฑ์จะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(GREEN PRODUCT) อีกทั้งบริษัทได้ทำาฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบ่ง

ปันผลผลิตทางการเกษตรให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

แก่พนักงานและชุมชนโดยรอบ 

ขณะเดียวกัน แนวคิด BCG MODEL จะสอดรับกับความ

ต้องการของคนรุ่นใหม่ที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีการดูแลสิ่งแวดล้อม

และรักษ์ โลก โดยเฉพาะตลาดในประเทศที่ให้ความสนใจแนวคิด

ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรเร่งปรับธุรกิจ

ให้สอดคล้องกับความต้องการในขณะนี้ จะช่วยสร้างความยั่งยืน

ของธุรกิจได้ในระยะยาว และสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางปัจจัยลบ

ภายนอกต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งเรื่องโรคระบาด

และปัญหาเศรษฐกิจ
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7เศรษฐกิจ

คนเดินทางจะไปหาเมียและไปสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

ในดินแดนที่เขาชื่นชมรูปแบบของการปฏิวัติแล้วถูกคน

ถ่ายรูปแล้วนำาเสนอบนพื้นที่ Social Media เขาตั้งคำาถาม

กับคนที่แอบถ่ายรูปเขาและนำาไปเผยแพร่ว่าเป็นเห้_อะไร

ทำาไมต้องมาสนใจว่าเขาจะไปไหนมาไหน ก็อยากตอบค่ะว่าคน

ที่เขาแอบถ่ายคุณนั้น เขาไม่ได้เป็นเห้_ อะไรหรอก เขาถ่าย

เพราะว่าบทบาทของคุณที่ผ่านมาหลายปีนั้น คุณเป็นบุคคล

สาธารณะไปแล้ว ดังนั้นบุคคลสาธารณะจะทำาอะไร ประชาชน

โดยทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะสนใจและติดตาม เพราะการกระทำาของ

คุณนั้นอาจจะกระทบกับวิถีชีวิตของพวกเขาได้ ในขณะเดียวกัน

พวกเขาที่ติดตามพฤติกรรมของคุณ เขาก็มีคำาถามเหมือนกันว่า

คุณเป็นอะไร ถึงได้มีพฤติกรรมที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทย

มากมายหลายเรื่อง มีคนเขารวบรวมพฤติกรรมที่เลวร้ายของ

คุณเอาไว้และตั้งคำาถามว่า “ทำาไม” หรือ “คุณเป็นอะไร” จึงได้

มีพฤติกรรมเหล่านั้น บางคนเขาก็พอจะเข้าใจได้ แต่บางคนเขา

ก็สงสัยเหมือนกันว่าคุณมีปมอะไรในใจที่ทำาให้พฤติกรรมของ

คุณถึงได้เลวร้ายขนาดนั้น

ทำาไมคุณจึงชอบยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกให้คนใน

ประเทศ

ทำาไมคุณจึงต้องการยกเลิกมาตรา 112 คุณอยากทำาอะไร

ที่มาตรานี้ห้ามเอาไว้กระนั้นหรือ

ทำาไมคุณวิจารณ์คนอื่นได้ แต่คนอื่นวิจารณ์คุณไม่ได้

ทำาไมคุณจึงใช้ข้อความคุกคามให้ร้ายสถาบันพระมหา

กษัตริย์

ทำาไมคุณจึงชอบสร้างเรื่องราวที่เป็นเท็จมาให้ร้ายพระ

มหากษัตริย์

ทำาไมคุณต้องหยาบคายกับคนที่เขาวิจารณ์คุณที่เป็น

บุคคลสาธารณะ

ทำาไมคุณจึงขยันสร้างวาทกรรมที่บิดเบือนความจริง

ทำาไมคุณจึงขยันตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองอย่างมั่วๆ 

จนแทบจะไม่อยากเชื่อว่าคุณสอนกฎหมาย

ทำาไมคุณจึงขยันปั่นกระแสให้เด็กๆ ออกมาทำากิจกรรมที่

เป็นความรุนแรง

ทำาไมพฤติกรรมและการแสดงออกของคุณจึงสอดรับกับ

พฤติกรรมของกลุ่มสามกีบ

ทำาไมคุณจึงต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยที่มี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

เป็นอะไร...ทำาไมไม่เลิกบ้า

BCG Modelยกระดับเอสเอ็มอี

สร้างความยั่งยืนหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโต

มี
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ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท โทร. 02-4706116

ด้วยที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย ครั้งที่ 110 ซึ่งประชุม 

เมือ่วนัที ่7 เมษ�ยน 2565 ไดม้มีตอินมุตัจิ�่ยเงนิปนัผลจ�กผลก�รดำ�เนนิง�นป ี2564 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นส�มัญในอัตร�หุ้นละ 3.25 บ�ท คิดเป็นร้อยละ 23.91 ของกำ�ไรสุทธิ

ประจำ�ป ี2564 หกัผลตอบแทนของตร�ส�รอืน่ทีม่ลีกัษณะคล�้ยทนุหลงัหกัภ�ษเีงนิได ้

และเนือ่งจ�กธน�ค�รไดจ้�่ยเงนิปนัผลระหว�่งก�ลไปแลว้เมือ่วนัที ่ 23  กนัย�ยน  2564 

ในอตัร�หุน้ละ 0.50 บ�ท จงึจะจ�่ยเงนิปนัผลงวดสดุท้�ยอกีในอตัร�หุน้ละ 2.75 บ�ท 

โดยกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษ�ยน 2565 และ

กำ�หนดจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภ�คม 2565 ทั้งนี้ เงินปันผล 

จ่�ยจ�กกำ�ไรสะสมที่เสียภ�ษีเงินได้นิติบุคคลในอัตร�ร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้น 

ที่ เป็นบุคคลธรรมด�ส�ม�รถขอเครดิตภ�ษีเงินปันผลคืนได้ในอัตร� 23/77 

ของเงินปันผลที่ได้รับ

จึงประก�ศม�เพื่อทร�บโดยทั่วกัน

บมจ. ธน�ค�รกสิกรไทย 

7 เมษ�ยน 2565

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400    ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ทำาไมคุณจึงโชว์ โง่เรื่องกฎหมาย ไม่สมกับคนมีปริญญา

เอกทางกฎหมาย

ทำาไมคุณจึงชอบพูดถึงการปฏิวัติที่มีการนองเลือดอยู่เป็น

ประจำา

ทำาไมคุณมองไม่เห็นว่าการปฏิวัติที่คุณชื่นชอบนั้น มันคือ

ความป่าเถื่อน

ทำาไมคุณถึงชอบพูดถึงการใช้กิโยตินในการประหาร

กษัตริย์

ทำาไมคุณจึงยุยงเด็กให้ลงถนน แต่ตัวคุณไม่เคยออกมา

นำาการทำากิจกรรม

ทำาไมคุณจึงไม่กล้ารับคำาท้าที่จะ Debate กับคนที่เขา  

ท้าคุณ

ทำาไมคุณชอบอ้างประชาชน แล้วคนที่คิดต่างจากคุณ

ไม่ใช่ประชาชนหรือ

ทำาไมคุณชอบอ้างว่าคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตย แล้วคนที่

คิดต่างจากคุณไม่ใช่หรือ

ทำาไมคุณจึงทำาตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทำาไมคุณจึงก้มหน้าก้มตารับใช้นายทุนที่ทำาผิดกฎหมาย

บุกรุกพื้นที่ป่า

ทำาไมคุณจึงอ้างประชาธิปไตยทั้งๆ ที่ตัวเองเป็น 

“อนาธิปไตย” ตัวยง

ทำาไมคุณจึงยุยงให้คนทำาผิดจนต้องติดคุกติดตะราง

ทำาไมคุณจึงมองไม่ออกว่าวาทกรรมของคุณนั้นอาจจะ

เข้าข่ายการเป็นกบฏ

ทำาไมคุณจึงบิดเบือนกฎหมายเพื่อให้ศาลตัดสินคดีตามที่

คุณต้องการ

ทำาไมคุณชอบใช้ความรุนแรงมาข่มขู่รัฐบาลให้ทำาตามที่

คุณต้องการ

ทำาไมคุณจึงชอบปลุกระดมให้เกิดสงครามกลางเมือง

ทำาไมคุณหลอกใช้คนอื่นให้ทำาผิดกฎหมายด้วยการกระ

ทำาที่รุนแรง

ทำาไมคุณจึงให้คำาปรึกษาทางกฎหมายผิดๆ จนคนใกล้ชิด

ต้องเดือดร้อน

หลายคนอยากได้คำาตอบว่าทำาไมคุณจึงเป็นเช่นนี้ 

ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ข้อกล่าวหา แต่เป็นข้อสงสัยที่เกิดจากการ

ติดตามพฤติกรรมของคุณในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เพราะ

การกระทำาของคุณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ แนว

ความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติที่รุนแรง วาทกรรม

ต่างๆ ของคุณนั้น บางคนเขามองว่าคุณเป็น “อาชญากรทาง

ความคิด” ซึ่งคุณอาจจะไม่ใช่ คุณอาจจะมีเหตุผลของคุณว่า

ทำาไมคุณจึงเป็นเช่นนี้ ถ้าหากคุณอธิบายพฤติกรรมและวาท

กรรมต่างๆ ของคุณได้ ผู้คนอาจจะเข้าใจคุณและมองเจตนา

ของคุณเป็นเจตนาที่ดีก็ได้ แต่ตราบใดที่คนเข้าไม่เข้าใจและ

สงสัยแรงจูงใจของคุณ เขาคงไม่อาจจะมองว่าคุณเป็นคน                                                                   

ดีนะ.

ด้าน กรณ์รวีภัค สุวรรณศิลา 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาทอง ผู้

ผลิตยาสมุนไพรตำารับจีนประเภทยา

หม่องและน้ำามันนวดแก้ปวดเมื่อย กล่าว

ว่า BCG Model ทำาให้เห็นมุมมองการ

ทำาธุรกิจในหลายมิติมากขึ้น ในอดีต

แบรนด์ศิลาทองจะใช้สมุนไพรไทยผลิต

เฉพาะยาแบบรับประทาน ช่องทางการ

ขายจึงมีข้อจำากัด จึงออกจากกรอบความ

คิดเดิม แตกไลน์สินค้าเป็นยาสมุนไพร

แบบที่ใช้ภายนอกจนเพิ่มส่วนแบ่ง

ทางการตลาดได้ ที่สำาคัญสมุนไพรบาง

ชนิดยังสามารถหมุนเวียนแล้วนำากลับมา

ใช้ใหม่ได้ เป็นเทรนด์ของโลกในยุคนี้ ซึ่ง

ธุรกิจควรให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้เป็น

พิเศษ ส่วนวิธีสร้างหรือเริ่มต้นธุรกิจที่ดี 

ผู้ประกอบการอย่าเน้นไปที่เรื่องของยอดขายเพียงเดียว ควรโฟกัส

ในเชิงคุณค่าของสินค้าที่จะออกมาว่าช่วยเรื่องสภาพแวดล้อมและ

คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร ทำายังไงให้คนทั่วโลกรู้จักและ

เข้าใจในพืชอย่างสมุนไพรไทยมากขึ้น หากทุกคนรู้ประโยชน์ของ

สมุนไพรไทยอย่างลึกซึ้ง รายได้หรือเม็ดเงินก็จะตามมา และจะเข้า

มาแบบยั่งยืน

“การใช้ BCG MODEL มาสร้าง

ธุรกิจ แม้จะไม่สามารถวัดในเชิงของ

มูลค่าได้ แต่มั่นใจว่าในอนาคตทุกธุรกิจจะ

ต้องมีโมเดลนี้เป็นแกนหลักในการทำางาน 

หากสินค้าหรือธุรกิจแสดงให้เห็นถึงความ

รับผิดชอบทั้งต่อองค์กรและคนรอบข้าง

ธุรกิจนั้นก็จะได้รับการตอบสนองอย่างดี” 

กรณ์รวีภัคกล่าว

ด้าน ธนธรรศ สนธีระ กรรมการผู้

จัดการ บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ 

จำากัด ผู้ผลิตยาสีฟันองค์อินทร์ กล่าว

สนับสนุน BCG MODEL ว่าเป็นรูปแบบการสร้างธุรกิจที่ต่อยอด

มาจากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่คนไทยรู้จักมานาน แต่เพิ่มความ

แตกต่างในเรื่องของการหมุนเวียนและใช้ซ้ำา ช่วยลดต้นทุนในการ

ผลิตในแบบที่ไม่ต้องซื้อทุกอย่าง อาทิ การใช้ใบไม้ เศษไม้มาทำา

เป็นปุ๋ย สามารถลดการใช้สารเคมี ลดค่าใช้จ่ายและสร้างอาชีพให้

เกษตรกรเกิดความยั่งยืนได้ โดยจุดเริ่มต้นของแบรนด์องค์อินทร์จะ

วางแนวคิดโดยเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้สินค้าเป็นหลัก ซึ่งมัน

ลิงก์ได้กับ BCG MODEL 

และอีกมุมมองที่น่าสนใจของ อริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล 

เจ้าของแบรนด์ The Apuds ผู้ผลิตสินค้าสมุนไพรประเภทสบู่ ยา

ดม สเปรย์สมุนไพร และลิปมันบำารุงส่วนต่างๆ ของร่างกาย กล่าว

ว่า แม้จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำาสินค้าสมุนไพรมายาวนาน 

กว่า 6 ปี แต่การทำาให้แบรนด์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคยังอยู่ในวง

จำากัด การนำา BCG MODEL มาปรับใช้กับธุรกิจทำาให้เห็นถึงปัญหา

และรู้แนวทางแก้ไขให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะมีการ

สนับสนุนจากภาครัฐในการเข้าถึงข้อมูลช่องทางการจำาหน่ายต่างๆ  

ทั้งหมดที่กล่าวมา

เป็นอีกแง่มุมของ SME ไทย

ที่มีต่อแนวคิดของ BCG 

MODEL ซึ่งหลายแบรนด์ 

หลายสินค้าได้หันกลับมามอง

และให้ความสำาคัญ ไม่ใช่แค่

เกาะกระแส แต่ทั้งหมดที่ผู้

ประกอบการแชร์ไอเดียมา

ในครั้งนี้คือความยั่งยืนที่จะ

พาผู้ประกอบการไทยไปสู่เป้า

หมายได้อย่างแท้จริง. 

ณัฐณัย นิลเอก

กรณ์รวีภัค สุวรรณศิลา

ธนธรรศ สนธีระ
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8 Life and City

ารพัดปัญหาที่เป็นทุกข์ของคนเมืองที่ยังไม่ถูกแก้ไข หรือ

ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

ทางเท้าพัง ถนนเป็นหลุม ขยะกองใหญ่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น 

ฝาท่อชำารุด คนตกท่อ  ประชาชนมีสิทธิ์ร้องเรียน ซึ่งปัจจุบันมี

หลายช่องทาง ทั้งเดินทางไปแจ้ง โทร.สายด่วน และร้องเรียน

ออนไลน์กับหน่วยงานต่างๆ 

วันนี้พามารู้จักกับแพลตฟอร์มดีๆ ลดความยากลำาบากในการ

แจ้งปัญหาเมืองชื่อว่า “Traffy Fondue” ช่วยอำานวยความสะดวก

ในการรับแจ้งปัญหา  พร้อมส่งตรงถึงหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ช่วย

ให้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาได้รวดเร็ว   ปัญหาไม่ลุกลาม ตรงตามความ

ต้องการของประชาชน ที่สำาคัญติดตามตรวจสอบได้ทุกวัน เป็น

ผลงานโดย ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม และทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่คว้ารางวัล

ระดับดี สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากเวทีผลงานวิจัยแห่งชาติที่

มีผลกระทบสูง ประจำาปี 2565 มาหมาดๆ 

ข้อมูลจากนักวิจัยปัญหาเมืองที่ได้รับแจ้งมากที่สุดคือ เรื่อง

ไฟฟ้า ความสะอาดและขยะ รวมถึงความปลอดภัยทางถนน ตาม

มาด้วยทางเท้าที่เป็นจุดเสี่ยง ซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถแจ้งได้ตั้งแต่

ไฟฟ้า, ประปา, จราจร, ถนน, ทางเท้า, ระบบสื่อสาร, กลิ่น, เสียง, 

ต้นไม้สาธารณะ, อาคารชำารุด, สัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่เบาะแสการทุจริต

คอร์รัปชัน แค่มีรายละเอียดข้อมูลชัดเจน โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน 

การแจ้งปัญหาเมืองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ขั้นตอนง่ายๆ 

แค่เพิ่ม Traffy  Fondue เป็นเพื่อนในไลน์ (Line) กดปุ่มเพิ่มเพื่อน 

กดปุ่มแชต แล้วพิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้งให้ชัดเจน 

กดปุ่มเพื่อถ่ายรูป กดเรื่องประเภทปัญหาที่แจ้ง กดปุ่มเพื่อระบุ

ตำาแหน่งที่เกิดปัญหา กดเลือกหน่วยงานรับเรื่อง หลังแจ้งปัญหา

แล้ว สามารถอัปเดตการแก้ปัญหาผ่านหน้าแชตเดิม รวมทั้งมีปุ่ม

ให้คะแนนความพอใจอีกด้วย

จุดเด่นของระบบ  Traffy  Fondue ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม 

บอกว่า เป็นการแจ้งปัญหาเมืองผ่านระบบพูดคุยอัตโนมัติด้วย

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่ดูแล

รับผิดชอบ ไม่ต้องมีเบอร์หน่วยงาน ลดค่าโทรศัพท์ ประหยัดเวลา

เดินทาง แค่เพิ่มเพื่อนในไลน์ก็สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการ

ปัญหาเมือง นวัตกรรมนี้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ง่าย ตอบโจทย์ Smart 

City และสร้างพลเมืองตื่นรู้ (Active Citizen) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแก้

ปัญหาและพัฒนาเมืองในฐานะพลเมืองดี เมื่อเจอปัญหา แจ้งผ่าน

ไลน์ มีระบบแชตบอตสอบถาม จากนั้นจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน

แบบเรียลไทม์ จบปัญหารวดเร็ว ลดผลกระทบลดความสูญเสีย 

เช่น ฝาท่อเปิด ถ้าเด็กหรือรถยนต์ตกท่อ อาจมีอุบัติเหตุถึงชีวิต 

ระบบดังกล่าวยังลดการเผชิญหน้า เรื่องจะจบเร็วขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการใช้ Traffy  Fondue แพร่หลายในหลาย

จังหวัด เช่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ หนองคาย ชลบุรี ปทุมธานี 

ในส่วนกรุงเทพฯ อยากจะเสนอให้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ นำาหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องมาลงทะเบียนในแพลตฟอร์มนี้ จะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพจัดการปัญหาได้มากขึ้นจากช่องทางที่มีอยู่เดิม  

“แพลตฟอร์มเดียว แจ้งได้ทั้งปัญหาเมืองและแจ้งปัญหา

อื่นๆ เช่น การก่อสร้างไม่คืบหน้า การทุจิตคอร์รัปชัน  ตลอด

จนสาธารณภัยต่างๆ ทั้งไฟไหม้   พายุ น้ำาท่วม เผาป่า เผาฟาง

ข้าว อาคารทรุด อุบัติเหตุที่จะทำาให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ช่วงโค

วิดยังเปิดรับแจ้งช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด แจ้งเบาะแสพื้นที่เสี่ยงแพร่

กระจายโรค ประชาชนจะร้องทุกข์ จะแจ้งแก้ไขปัญหาหรือให้คำา

แนะนำา เพื่อยกระดับเมืองให้ดีขึ้น เป็นเมืองน่าอยู่ ไร้มลภาวะ ลด

สภาพปัญหา ลดจุดเสี่ยง” ดร.วสันต์กล่าว

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่นำาระบบ Traffy Fondue ไปใช้รับแจ้ง

ปัญหาแล้วจำานวนมาก ประกอบด้วยเทศบาลและ อบต.มากกว่า 

1,000  แห่ง หน่วยงานสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

96 หน่วยงาน นิคมอุตสาหกรรม และยังมีหน่วยงานที่ใช้ระบบนี้

แจ้งปัญหาอาคาร สถานที่ หรือปัญหาอื่นๆ อีกกว่า 600 หน่วยงาน 

ปีที่ผ่านมา ทีมวิจัยนำาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ยก

ระดับ Smart City ด้านสุขภาวะของคนพิการและผู้สูงวัย โดย 

ร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ทำาแพลตฟอร์ม ‘เมืองใจดี เที่ยวได้ทุกวัย’ เพื่อใช้ขึ้นทะเบียนสิ่ง

อำานวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่ต้องการ

ใช้สิ่งอำานวยความสะดวก เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก และผู้ป่วย 

ช่วยกันระบุรายละเอียดที่สำาคัญ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำา และทาง

ลาด ฯลฯ จำานวนและตำาแหน่งของสิ่งอำานวยความสะดวก รวม

ถึงประเมินว่าสิ่งอำานวยความสะดวกที่พบเห็นได้มาตรฐานหรือ

ไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ฐานข้อมูลนี้จะนำาไปสู่การพัฒนา

ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลตำาแหน่งได้ง่ายและ

รวดเร็วต่อไป รวมถึงช่วยลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม ปัจจุบันอยู่ใน

ขั้นตอนขึ้นทะเบียนสิ่งอำานวยความสะดวก 

ล่าสุดเนคเทคได้รับการสนับสนุนงบจากกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ   โดยสำานักงานคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ สำาหรับขยายผลการใช้งานระบบ Traffy 

Fondue ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 8,000 แห่ง

ทั่วประเทศภายใน 2 ปีข้างหน้า เพื่อหนุนเสริมการยกระดับ

ประเทศไทยสู่การเป็น Smart City 

ดร.วสันต์ทิ้งท้ายว่า การพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ปลดล็อกทุกข้อ

จำากัด ประชาชนใช้งานง่าย ส่วนหน่วยงานสามารถขอรับบริการ

ได้ที่ไลน์ ID  @fonduehelp จากนี้จะเดินหน้าพูดคุยกับจังหวัดต่างๆ 

สร้างการรับรู้แพลตฟอร์ม Traffy Fonduen ให้กับท้องถิ่น ควบคู่จัด

ตั้งศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  เพื่อ

นำาผลงานวิจัยนี้ ไปใช้ขับเคลื่อนเมืองให้น่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น และสร้างพลเมืองที่กระตือรือร้น พบเจอปัญหาที่ไหนแจ้ง

เบาะแสทันที.

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ 

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมจัดการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มีจำานวนผู้

มีสิทธิเลือกตั้ง 4,374,131 คน จำานวนหน่วยเลือกตั้ง 6,817 แห่ง สำานักงานเขตประกาศ

กำาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 เม.ย.65 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 เม.ย. 3.สรรหาและแต่งตั้งกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้ง 

(กปน.) รปภ. และ อสส. ภายในวันที่ 1 พ.ค. ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ภายในวันที่ 6 พ.ค. 

เปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พ.ค. รับแจ้ง

เหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. และวันที่ 23-29 พ.ค. ดำาเนินการ

จัดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 22 พ.ค. 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะจัดส่งไปให้เจ้าบ้าน หากพบ

ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้า

บ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่ได้อาศัยอยู่จริง ให้ยื่นคำาร้องต่อนายทะเบียน

ท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ พร้อมนำาสำาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนไปแสดงด้วย 

9 กิจกรรมฉลองก้าวสู่ปีที่ 50 กทม. 

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม “ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม.” ขึ้น โดยจะมีการสื่อสาร

ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้

และเข้าใจในความสำาคัญ บทบาท

หน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ผ่าน

แพลตฟอร์มเว็บไซต์ www.50ปีกทม.

com ซึ่งจะมีการจัด 9 กิจกรรม

ต่อเนื่องถึงเดือน ธ.ค.65 เดือน

แห่งการเฉลิมฉลองครบ 50 ปีของ

กรุงเทพมหานคร อาทิ  กิจกรรมมอง

กรุงเทพฯ ผ่านเลนส์ ร่วมส่งภาพ

หรือคลิปสั้นในหัวข้อ “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน”, กิจกรรมแกะรอยกรุงเทพฯ กว่าจะ

เป็น กทม. แรลลี่เยี่ยมย่าน ยลคลอง ท่องเวนิสตะวันออก ชวนสัมผัสมนต์ขลังของเมืองแห่ง

สายน้ำา, กิจกรรมวิ่งสู่ 50 ปี กทม. Virtual Fun Run วิ่ง check in สะสมระยะทางในสวน

สาธารณะ กทม. ตามกติกาที่กำาหนด, กิจกรรมปักหมุดกรุงเทพฯ กับขุมทรัพย์สีเขียว แนะนำา

พันธุ์ ไม้หายากที่ซ่อนตัวทั่วกรุง, กิจกรรมอวดกรุงเทพฯ เมืองแห่งคลอง, กิจกรรม “คนอวด

คลอง” กระตุ้นจิตสำานึกอนุรักษ์คูคลอง, กิจกรรมจิตอาสากรุงเทพฯ เปิดรับจิตอาสาส่งเสริม

คุณค่าผู้สูงอายุ สร้างต้นแบบศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม. และกิจกรรม

ตลาดนัด 50 ปี กทม. รวมร้านโปรด และตลาดนัดออนไลน์ ร้านเด็ดจากทุกตรอกทั่วกรุง

‘คิงบริดจ์ ทาวเวอร์’ ต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา บนถนนพระราม 3 พัฒนาโดยบริษัท สห 

แคปปิตอล ทาวเวอร์ จำากัด  ได้รับเลือกให้เป็นต้นแบนอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน

อนาคต โครงการ KingBridge Tower นำาโมเดลตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้พัฒนา

โครงการในทุกมิติ ด้วยงบลงทุน 6,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบที่คำานึงถึง

บริบทโดยรอบตั้งแต่ Mass Study Concept โครงสร้างของตัวอาคาร เลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกแบบ 3 ชั้น ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดอุณหภูมิ และประหยัด

พลังงานมากขึ้น การใช้สุขภัณฑ์

ประหยัดน้ำา เทคโนโลยีประหยัด

พลังงานด้วยระบบควบคุมอาคาร

อัตโนมัติ Building Automation 

System (BAS) การนำาเทคโนโลยี  

BIM ช่วยลดวัสดุเหลือใช้จากการ 

ก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด การติดตั้ง Solar Cell Façade สำาหรับผลิตไฟฟ้าในช่วงกลางวันลด 

พลังงาน ระบบระบายอากาศ การเติมอากาศบริสุทธิ์ให้กับผู้ใช้อาคาร รวมถึงการรีไซเคิลและ

การเลือกใช้วัสดุ

หนุนบทบาทเยาวชนลดพลาสติก

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำาประเทศไทย ร่วมกับ

เทศบาลนครภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 

และมูลนิธิคุณ จัดกิจกรรมรณรงค์ลดขยะพลาสติกและการแยกขยะที่ถูกต้อง และเสวนา

บทบาทเยาวชนลดพลาสติก ในโครงการ

จัดการและลดพลาสติกภาคครัวเรือนและ

ธุรกิจ จังหวัดภูเก็ต (Less Plastic Phuket) 

ที่ผ่านมา จากการดำาเนินงาน “โครงการ

จัดการและลดพลาสติกภาคครัวเรือนและ

ธุรกิจ จังหวัดภูเก็ต”  ลดพลาสติกแบบใช้

ครั้งเดียวแล้วทิ้งถึง 15,170 ชิ้น จากการใช้

บรรจุภัณฑ์ทดแทนและแอปตามสั่ง-ตามส่ง 

การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครและเครือข่าย

เก็บขยะชายหาดและทะเล 8 กลุ่มทั่วภูเก็ต เก็บขยะมากกว่า 3,000 กก. นอกจากนี้ ร่วมกับ

สำานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 สนับสนุนการเก็บขยะทะเลอีก 9 พื้นที่จาก 4 

ชุมชน และจัดทำาฐานข้อมูลเป็นประโยชน์ติดตามและป้องกันขยะพลาสติกลงสู่ทะเล.

ส

‘Traffy Fondue’ แพลตฟอร์มแก้ปัญหาเมือง 

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม และทีมวิจัยเนคเทค เจ้าของ            

ผลงานรับรางวัลระดับชาติ

รับแจ้งง่ายๆ ผ่านไลน์ และแอป Traffy Fondue จบปัญหาเมืองในแพลตฟอร์มเดียว 

ทางเท้าชำารุด ฝาท่อเปิด เรื่องร้องเรียนอันดับต้น

พบเห็นปัญหาเมือง แจ้งแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สร้างเมืองน่าอยู่ น้ำาท่วมหนึ่งในประเภทเรื่องร้องเรียน
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9กีฬา

ครอบครัวเลสเตอร์ ซิตี เข้าร่วมพิธี

เปิดอนุสาวรีย์คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ที่

บริเวณด้านหน้าสนามคิงเพาเวอร์ สเตเดียม                                       

ถนนฟิลเบิร์ต เวย์ อังกฤษ ในวันจันทร์

ที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการระลึกถึง

บุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจและนำาพาให้ทีม

เลสเตอร์ ซิตี ประสบความสำาเร็จสูงที่สุดใน

ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 138 ปีของ

การก่อตั้งสโมสร

สำาหรับวันพิธีเปิดอนุสาวรีย์เป็นวัน

คล้ายวันเกิดอายุครบ 64 ปีของคุณวิชัย ศรี

วัฒนประภา ซึ่งในปีนี้ คุณอัยยวัฒน์ ศรี

วัฒนประภา ประธานสโมสรฟุตบอลเลส

เตอร์ ซิตี คนปัจจุบันและครอบครัวศรี

วัฒนประภา นายกเทศมนตรีเมืองเลสเตอร์ 

พร้อมด้วยคณะบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

คุณวิชัยจากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะ

เป็นการแข่งขันขี่ม้าโปโล, การแข่งม้าเรซ

ซิ่ง, สโมสรฟุตบอลโอเอช ลูเวิน เบลเยียม, 

เอกอัครราชทูตไทยประจำากรุงลอนดอน 

พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติต่างเข้าร่วมในพิธี

เปิดอนุสาวรีย์นี้ ณ เมืองเลสเตอร์

เบรนแดน ร็อดเจอร์ส ผู้จัดการทีม

คนปัจจุบัน พร้อมนักเตะเลสเตอร์ชุดแชมป์

เอฟเอ คัพ ปี 2021 และนักเตะชุดแชมป์

พรีเมียร์ลีก ปี 2016 อดีตผู้จัดการทีม ผู้ที่เคย

มีส่วนร่วมในการสร้างเกียรติคุณให้แก่สโมสร

อย่าง ไนเจล เพียร์สัน, เคลาดิโอ รานิเอรี 

และเครก เช็กสเปียร์ รวมถึงอดีตประธาน

สโมสร อดีตผู้เล่นที่มีชื่อเสียง เจ้าหน้าที่ที่ ได้

ร่วมงานกับสโมสรมากกว่า 25 ปี ตลอดจน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

อนุสาวรีย์นี้จัดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า

ของสนามคิงเพาเวอร์ สเตเดียม โดยคุณซู

ซาน วีแลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสร

ฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี กล่าวว่า “คุณวิชัยรัก

เมืองนี้ และซาบซึ้งถึงความรักของชาวเมือง

เลสเตอร์ที่มอบให้และเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์

ของคุณวิชัย”

วันนี้ สิ่งที่คุณวิชัยทำาให้กับสโมสรและ

เมืองนี้จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ เพื่อคนรุ่นต่อๆ 

ไปจะได้มายืนอยู่สถานที่แห่งนี้และได้รับรู้

ถึงเรื่องราวของบุรุษผู้สร้างปาฏิหาริย์ พวก

เขาจะระลึกถึงความเป็นผู้นำาและความมุ่ง

มั่น ตลอดจนความรักและความมีน้ำาใจของ

คุณวิชัยที่มีต่อเมืองเลสเตอร์ ไม่ว่าที่แห่งนี้

จะเป็นอย่างไร เราจะยังคงมีประสบการณ์

ร่วมกันและคุณวิชัยจะยังคงอยู่กับพวกเรา

ตลอดไป”

จากนั้น คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 

ประธานสโมสร ทำาพิธีเปิดอนุสาวรีย์อย่าง

เป็นทางการ ในพิธีครั้งนี้มีพิธีทางพุทธศาสนา

แบบไทย และมีการวางใบโคลเวอร์ห้าแฉก

ที่ฐานของอนุสาวรีย์ ซึ่งใบโคลเวอร์นี้เป็น

สัญลักษณ์ของการนำาพาความโชคดีต่างๆ ทั้ง 

5 ประการ ได้แก่ ความหวัง ความศรัทธา 

ความรัก ความโชคดี และความรุ่งเรือง

อนุสาวรีย์แห่งนี้ ได้รับการเห็นชอบจาก

ครอบครัวศรีวัฒนประภา ในการสร้างเพื่อ

ให้เป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงเกียรติประวัติ

ของคุณวิชัยให้กับคนรุ่นหลัง ซึ่งได้สร้าง

ความสำาเร็จอันสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในโลก

แห่งกีฬาให้กับทีมเลสเตอร์ ซิตี เป็นสถานที่

ที่คุณวิชัยรักและได้นำาพาความสุขมาสู่ครอบ

ครัวเลสเตอร์ ซิตี ทุกคน

คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ดำารง

ตำาแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี 

ระหว่างปี พ.ศ.2553-2561 ตลอดระยะเวลา 

8 ปี ในฐานะประธานสโมสร คุณวิชัยได้

สร้างตำานานให้กับวงการฟุตบอล โดยนำาทีม

เลสเตอร์ ซิตี จากลีกระดับ 2 ขึ้นสู่ลีกสูงสุด 

และนำานักเตะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำาเร็จ

ในฤดูกาล 2015/16 หรือปี พ.ศ.2559

นอกจากเรื่องการบริหารทีมฟุตบอล

แล้ว คุณวิชัยยังได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัว

ให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ในเมืองเลสเตอร์ 

ด้วยเจตนารมณ์นี้ ได้นำามาสู่การก่อตั้งมูลนิธิ

คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ขึ้นในเวลาต่อมา

สิ่งเหล่านี้ ได้ถูกนำามาเป็นแรงบันดาลใจ

และแนวคิดในการออกแบบอนุสาวรีย์แห่งนี้ 

โดยผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับวัสดุพื้น

บ้านของประเทศอังกฤษที่ได้รับการคัดสรร

อย่างประณีต เพื่อแสดงถึงความอบอุ่นและ

ทรงพลังของผู้ซึ่งเป็นที่รักของชาวเมืองเลส

เตอร์ โดยอนุสาวรีย์นี้ ได้ตั้งอยู่ที่บริเวณด้าน

หน้าสนามคิงเพาเวอร์ สเตเดียม

ตัวอนุสาวรีย์ทำาจากโลหะทองสัมฤทธิ์ 

ตั้งอยู่บนฐานรองรับที่ทำาจากหินอ่อนสีน้ำาเงิน 

ซึ่งเป็นสีประจำาของเลสเตอร์ ซิตี บริเวณพื้น

รอบๆ ปูด้วยหินทรายพีคมัวร์จากเหมืองหิน

ในเขตสแตนตันมัวร์ และตกแต่งรายละเอียด

ด้วยวัสดุที่ทำาจากทองเหลือง บริเวณรอบๆ 

ตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้สีเขียวสี่ต้นที่ทำามา

จากหินโบราณของเมืองวอห์นคลิฟฟ์ และ

เก้าอี้ที่ทำาจากไม้ซุงของต้นโอ๊กในท้องถิ่นของ

ประเทศอังกฤษ จัดวางเป็นรูปทรง 8 เหลี่ยม 

ซึ่งเลข 8 เป็นเลขประจำาตัวคุณวิชัย และตรง

กับหลักธรรมคำาสอนในทางพระพุทธศาสนา 

ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณวิชัยยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

อนุสาวรีย์คุณวิชัยเป็นรูปปั้นที่งดงามไป

ด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นของคุณวิชัย ส่วนฐาน

ของอนุสาวรีย์ ได้จารึกถ้อยคำาด้วยโลหะทอง

เหลือง แทนคำาพูดและความรู้สึกจากใจของ

ครอบครัวเลสเตอร์ ซิตี ด้วยคำาว่า “Always 

in our hearts”

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของคุณ

วิชัย ภายใต้การบริหารงานของคุณอัยยวัฒน์ 

ศรีวัฒนประภา สิ่งเหล่านี้กลายเป็นหัวใจ

หลักและจิตวิญญาณของสโมสร ที่จะนำาพา

ให้สโมสรพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

อนุสาวรีย์คุณวิชัยแห่งนี้จะเป็นสถาน

ที่ที่ได้รับการยกย่องของชาวเมืองเลสเตอร์ 

เพื่อรำาลึกถึงช่วงเวลาแห่งความสำาเร็จอันยิ่ง

ใหญ่ของทีมเลสเตอร์ ซิตี สร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับชาวเมืองเลสเตอร์และผู้มาเยือนจากทั่ว

โลก อนุสาวรีย์แห่งนี้จะอยู่คู่กับสโมสรและ

แฟนบอลเลสเตอร์ ซิตี ตราบนานเท่านาน 

เพื่อจดจำาเรื่องราวและระลึกถึงคุณวิชัย ศรี

วัฒนประภา ณ คิงเพาเวอร์ สเตเดียม บน

ถนนฟิลเบิร์ต เวย์ แห่งนี้ตลอดไป.

ส.นักข่าวช่างภาพกีฬาฯส่งมอบลานกีฬา

พร้อมอุปกรณ์ที่รร.บ้านจะเนียวจ.ศรีสะเกษ

ความคืบหน้ากิจกรรม “คาราวาน

คนกีฬา 2565” ของสมาคมนักข่าวช่าง

ภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำา

ของนายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมา

คมฯ ที่ได้ไปสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

ระดับมาตรฐานสากลให้กับโรงเรียน

บ้านจะเนียว ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ 

จ.ศรีสะเกษนั้น

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคมที่ผ่าน

มา เวลา 15.00 น. สมาคมนักข่าวช่าง

ภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ 

ย.โย่ง เอกชัย นพจินดา, มูลนิธินักข่าว

ช่างภาพกีฬา ได้เดินทางไปทำาพิธีส่งมอบ

ลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับมาตรฐาน

สากลให้กับโรงเรียนบ้านจะเนียวต.กระ

หวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 

โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผูู้

ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อม

ด้วย นายศิริ สาระผล อุปนายก

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ, 

นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำานวย

การสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รับการสนับสนุนจากบริษัท แกรนด์สปอร์ต 

กรุ๊ป จำากัด, เครื่องดื่มตราช้าง, มูลนิธิ ย.โย่ง 

เอกชัย นพจินดา เป็นต้น

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าฯ จังหวัด

ศรีสะเกษ กล่าวว่า ในนามของจังหวัดฯ ต้อง

ขอขอบคุณสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่ง

ประเทศไทย ที่เล็งเห็นประโยชน์ของท้องถิ่น 

ให้ โอกาสเด็กๆ เยาวชนในต่างจังหวัด ทราบ

ว่าทางสมาคมได้ทำาการสร้างมาแล้วกว่า 10 

จังหวัด ประมาณ 15 โรงเรียน ต้องนับว่า

เป็นโอกาสดีของเด็กและเยาวชนบ้านจะเนียว 

ต.กระหวัน อ.ขุนหาญแห่งน้ี ท่ีได้มีสนามกีฬา

ท่ีได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์กีฬาท่ีพอเพียง ใน

ส่วนของจังหวัดเองก็คงจะให้ความช่วยเหลือ

ตามข้ันตอน ในอนาคตก็อยากให้สมาคมนัก

ข่าวช่างภาพกีฬาฯ กลับมาทำาประโยชน์เพื่อ

โรงเรียนและชุมชนในเขตอื่นๆ ของจังหวัด

ศรีสะเกษต่อไป และหวังว่า ทางผู้บริหาร

โรงเรียน ผู้บริหารชุมชน จะใช้ลานกีฬาแห่งน้ี

ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด สมกับท่ีสมาคมนัก

ข่าวช่างภาพกีฬาฯ เลือกมาก่อสร้างให้

ส่วนนายแมนศักดิ์ แถมวัน ผู้อำานวย

การโรงเรียนบ้านจะเนียว เปิดเผยว่า ใน

จะใช้สนามแห่งนี้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด 

สมกับเจตนารมณ์ของสมาคมนักข่าวช่างภาพ  

กีฬาฯ ที่่เลือกมาสร้าง ณ โรงเรียนแห่งนี้

ด้านนายศิริ สาระผล อุปนายก

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ เปิดเผยว่า 

กิจกรรม “คาราวานคนกีฬา” ที่สมาคมจัดขึ้น 

ทั้งการออกไปสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 

พร้อมมอบอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนในจังหวัด

ต่างๆ นั้น สมาคมโดยการนำาของนายไพฑูร 

ชุติมากรกุล นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรม

การฯ ก็ทำามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 ซึ่ง

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4, นายแมน

ศักด์ิ แถมวัน ผู้อำานวยการโรงเรียนฯ พร้อม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นอกจากน้ียัง

ได้รับเกียรติจาก สจ.รัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ 

อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ, นาย

ปราชญ์ ไชยคำา เลขาธิการมูลนิธิ ย.โย่งฯ, นาย

จรูญ วานิชชา รองประธานมูลนิธินักข่าวช่าง

ภาพกีฬา รวมท้ังนักการเมืองท้องถ่ิน, ชาวบ้าน

จะเนียว และสื่อมวลชนร่วมงานมากมาย

โดยการมอบลานกีฬาอเนกประสงค์

ครั้งนี้ สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ ยัง

ได้มอบอุปกรณ์กีฬาทั้งลูกฟุตบอล, ลูก

วอลเลย์บอล, ลูกเปตอง, ลูกตะกร้อที่ได้ นามของโรงเรียนฯ และชุมชนบ้านจะเนียว                          

ต้องขอขอบคุณสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ 

เป็นอย่างมากที่นำาสิ่งดีๆ นำาสนามกีฬาที่ได้

มาตรฐาน อุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยมามอบ

ให้เด็กนักเรียนและเยาวชนใกล้เคียงได้ใช้

เป็นสถานที่ออกกำาลังกาย-แข่งขันกีฬา ผม

มั่นใจว่าลานกีฬาอเนกประสงค์แห่งนี้จะเป็น

ประโยชน์แก่เด็กนักเรียนและชุมชนเป็น

อย่างมาก ในอนาคตอันใกล้ทางโรงเรียนจะ

ร่วมกับชุมชน วางแผนการจัดกิจกรรม และ

จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ด้วย และ

วัตถุประสงค์ของสมาคมก็เพื่อที่จะให้เด็ก 

เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ได้รับโอกาส

ทางด้านกีฬาที่ทัดเทียมกับโรงเรียน-ชุม

ชนอื่นๆ ที่ผ่านมา ทางสมาคมได้มีการ

ติดตามความคืบหน้าของโรงเรียนหรือ

ชุมชนต่างๆ ที่เราได้ไปก่อสร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์ไว้ ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ 

เพราะแต่ละโรงเรียน แต่ละชุมชนที่

เราไปจัดสร้างให้ก็ได้ใช้ประโยชน์อย่าง

คุ้มค่า สร้างโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน

มากมาย ซ่ึงทางสมาคมก็ภูมิใจ ในฐานะผู้

ให้ และสมาคมก็หวังเป็นอย่างย่ิงว่าลาน

กีฬาท่ีโรงเรียนบ้านจะเนียวจะเป็นลาน

กีฬาท่ีสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนและ

ชุมชนแห่งน้ีและใกล้เคียงอย่างคุ้มค่าต่อ

ไป แน่นอนว่ากิจกรรม “คาราวานคนกีฬา” 

ทางสมาคมก็ยังคงทำาต่อไปเรื่อยๆ แต่จะ

เป็นจังหวัดไหน ท่ีไหนน้ัน แต่ละคร้ังคณะ

กรรมการสมาคมฯ ก็จะหารือกัน เลือก

สถานท่ีท่ีเหมาะสมต่อไป

อน่ึง สำาหรับกิจกรรม “คาราวาน

คนกีฬา” ของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา

แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิ ย.โย่ง 

เอกชัย นพจินดา, มูลนิธินักข่าวช่างภาพ

กีฬา และผู้สนับสนุน ท่ีได้สร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์ พร้อมท้ังมอบอุปกรณ์กีฬา

ให้กับโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดต่างๆ 

น้ัน ทางสมาคมได้ดำาเนินการจัดมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปี 2565 น้ีเป็นปีท่ี 11 และ

โรงเรียนบ้านจะเนียวเป็นแห่งที่ 15 แล้ว.

กรุงเทพฯ • “โต๊ะเล็กช้างศึก” ฟุตซอลไทย

ชุดสายเลือดใหม่ ล่าแชมป์สมัยที่ 16 เจอ

ของแข็ง “การูดา” อินโดนีเซีย คุมทีมโดย

โค้ชอิหร่านป้ายแดง “ฮาเซมซาเดห์” รีแมตช์

คู่ชิงครั้งล่าสุดปี 2019 โดยฝ่ายจัดฯ ขยาย

ที่นั่งเพิ่มเป็น 2,000 คน เอาใจแฟนฟุตซอล 

ส่วนคู่ชิงอันดับ 3 เวียดนาม ดวล เมียนมา 

แย่งตั๋วเอเชียนคัพที่คูเวตใบสุดท้าย

ความเคลื่อนไหวศึก “AFF Futsal 

Championship 2022” ฟุตซอลชิงแชมป์

อาเซียน ก่อนลงเตะนัดสุดท้ายวันที่ 10 

เม.ย.65 นี้ ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก มี

โปรแกรมลงแข่งขันทั้งหมด 2 คู่ คู่แรกเวลา 

14.30 น. รอบเพลย์ออฟชิงอันดับ 3 ระหว่าง 

เมียนมา พบ เวียดนาม เป็นการชิงโควตา

สุดท้ายฟุตซอลเอเชียนคัพที่คูเวต และคู่ชิง

ชนะเลิศ ลงเตะเวลา 17.00 น. ฟุตซอลไทย

ป้องกันแชมป์สมัยที่ 16 พบกับ อินโดนีเซีย 

ถ่ายทอดสดทางช่อง T SPORTS 7 และช่อง 

9 MCOT HD

ล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันโดย “บิ๊ก

ป๋อม” อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ประธาน

อำานวยการจัดการแข่งขันศึก “AFF Futsal 

Championship 2022” เผยข่าวดี ในการ

แข่งขันวันสุดท้ายจะมีการขยายโซนที่นั่งจาก

เดิมที่เปิดให้เข้าชม 1,300 คน จะเพิ่มเป็น 

2,000 คน เพื่อให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมได้

มากขึ้น และให้กำาลังใจทีมฟุตซอลทีมชาติ

ไทยในรอบชิงชนะเลิศ โดยกฎกติกาการเข้า

ชมเกมในสนามจะต้องมีการตรวจ ATK หน้า

สนาม อุปกรณ์ในการตรวจและเจ้าหน้าที่

จะรวมอยู่ในค่าบัตรเข้าชมซึ่งบัตรจะมีราคา

ใบละ 200 บาท สามารถเข้าชมเกมได้ทั้ง 2 

คู่ และเปิดขายบัตรก่อนการแข่งขันคู่แรก

เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (เวลา 12.30 น.) เพื่อ

ความสะดวกแนะนำาให้มาถึงล่วงหน้าก่อนจะ

เข้าชมเกมเนื่องจาก   

ขั้นตอนในการ

ตรวจ ATK ต้องใช้                            

เวลา

สำาหรับความ

พร้อม เจ้าถิ่น “โต๊ะเล็กช้างศึก” ฟุตซอล

ทีมชาติไทย ผลงาน 5 ที่ผ่านมา ชนะบรูไน 

13-0, ชนะกัมพูชา 16-0, เสมออินโดนีเซีย 

2-2, ชนะมาเลเซีย 4-2 และชนะเวียดนาม 

3-1 ในรอบรองชนะเลิศ ทำาให้ยิงรวมไปแล้ว 

38 และ เสีย 5 ประตู ล่าสุด วันที่ 9 เม.ย. 

คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือชาวสเปน ปล่อยนัก

เตะพักไม่มีการฝึกซ้อม มีเพียงการเข้าฟิตเนส

อบอุ่นร่างกายและประชุมทีมสเกาต์ก่อนเกม

ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิป

โดยโค้ชเซซาร์เผยก่อนเกมว่า “เรา

เคารพคู่ต่อสู้ทุกๆ แมตช์ กับอินโดนีเซียคู่

ต่อกรของเราในเกมนัดชิง เขาสร้างปัญหา

ให้เราในเกมแรกที่เจอกันมา เขารู้ถึงจุดอ่อน

และจุดแข็งของเรา เขาเป็นทีมที่แข็งมากๆ 

เราจะพยายามเล่นตามแผนที่เราตั้งใจไว้เพื่อ

เอาแชมป์มาฝากแฟนฟุตซอลไทย”

เกมนี้ทีมไทยไม่มีปัญหาผู้เล่นติดโทษ

แบน ยังมีเพียงรายของเทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ 

ที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมนัดแรก รอลุ้นลง

สนาม แกนหลักยังคงนำาโดย 3 ท็อปสกอร์ 

“กัปตันช้าง” กฤษดา วงษ์แก้ว, พีรพัฒน์ 

แก้ววิลัย และมูฮัมหมัด อุสมานมูซา ที่ซัด

ไปแล้ว 10 ประตูในรายการนี้ ลุ้นดาวซัลโว 

2 สมัยซ้อน โดยผู้เล่น 5 คนแรกที่คาดว่าจะ

ลงสนามประกอบด้วย คทาวุธ หาญคำาภา (ผู้

รักษาประตู), กฤษดา วงษ์แก้ว, กฤษณ์ อรัญ

สัญญาลักษณ์, อัษฎาวุฒิ แจ้งคต, มูฮัมหมัด 

อุสมานมูซา

ฝั่ง “การูดา” อินโดนีเซีย ที่เคยคว้า

แชมป์ 1 สมัยในปี 2010 และเป็นรองแชมป์

ครั้งที่ผ่านมา ลงเตะ 5 นัดที่ผ่านมา ชนะ

บรูไน 12-0, ชนะมาเลเซีย 5-1, ชนะกัมพูชา 

11-6, เสมอไทย 2-2, และชนะเมียนมา 

6-1 ยิงรวม 36 ประตู เสีย 6 ประตู นำาโดย

กุนซือชาวอิหร่าน โมฮัมหมัด ฮาเซมซาเดห์ 

สภาพความพร้อมของทีมไม่มีปัญหาติดโทษ

แบน ตัวหลักอยู่กันครบ ทั้งรันตูบอย ดาว

ซัลโวของทีม 8 ประตู และหน้าเป้าตัวเก่ง อี

วาน ซูมิเลนา ที่ซัดไปแล้ว 7 ประตู พร้อม

ด้วยนายด่านที่โชว์ฟอร์มเหนียวในการพบ

กันรอบแบ่งกลุ่มที่เสมอมา 2-2 อย่างมูฮัม

หมัด อัลบากีร์ ผู้เล่น 5 คนแรกที่คาดว่าจะ

ลงสนามได้แก่ มูฮัมหมัด อัลบากีร์ (ผู้รักษา

ประตู), อันชา, ซาเวียร์, ฟีร์แมน, อีวาน    

ซูมิเลนา

สถิติการพบกันรายการนี้ 10 ครั้ง ไทย

ชนะ 8 แพ้ 1 เสมอ 1

2003 ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 6-3

2005 ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 7-0

2008 ไทย แพ้ อินโดนีเซีย 1-3

2009 ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-2

2012 ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 6-1

2013 ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 10-4  

รอบรองฯ

2014 ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 1-0  

รองรองฯ

2018 ไทย ชนะ อินโดนีเซีย ต่อเวลา

พิเศษ 3-2 รอบรองฯ

2019 ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 5-0  

รอบชิง

2022 ไทย เสมอ อินโดนีเซีย 2-2.

‘กัปตันช้าง-มูฮัมหมัด’

ลุ้นดาวยิง2สมัยซ้อน

เปิดอนุสาวรีย์‘คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา’

ผู้นำา‘เลสเตอร์ ซิตี’สร้างประวัติศาสตร์

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผูู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายจรูญ วานิชชา รองประธานมูลนิธิ

นักข่าวช่างภาพกีฬา, นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ, นายสุภชัย 

ปุริสาย ผอ.สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4, นายปราชญ์ ไชย

คำา เลขาธิการมูลนิธิ ย.โย่ง เอกชัย นพจินดา ร่วมกันเปิดลานกีฬาอเนกประสงค์ที่สมาคมนัก

ข่าวช่างภาพกีฬาฯ สร้างให้ โรงเรียนบ้านจะเนียว ต.กระหวัน ศรีสะเกษ

มูฮัมหมัด อุสมานมูซา
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10 บันเทิง

คกลางทศวรรษ 1960s กำาเนิดนักแสดงหนุ่มหน้าหยกคน

หนึ่งที่มาเปลี่ยนโฉมวงการภาพยนตร์จีนจากยุคหนังดรามา 

มาสู่ยุคเฟื่องของหนังฟันดาบ แบบฉบับกระบี่ไร้เทียมทาน 

อย่างเดชไอ้ด้วน (The One-Armed Swordsman) ซึ่งแสดง

นำาโดยดาราภาพยนตร์ฮ่องกงชื่อ หวังหยู่  (Jimmy Wang Yu) ไม่

นานนักเขานี่แหละเป็นผู้ริเริ่มหนังหมัดมวยจีน พลังฝ่ามือ กังฟู แบบ

ฉบับศิลปะป้องกันตัวจีนโบราณในภาพยนตร์เรื่อง The One-Armed 

Boxer (หวังหยู่สู้ตาย) ความชื่นชอบในบุคลิกส่วนตัวหวังหยู่ อุปนิสัย

และการแสดงออกอย่างมุทะลุ บ้าบิ่นไม่กลัวตาย แต่อยู่ในกรอบของ

เหตุผลและคุณธรรม   ทำาให้หนังที่หวังหยู่แสดง ซึ่งฉายในบ้านเรา

ยุคแรก สายหนังมักตั้งชื่อหวังหยู่นำาหน้าชื่อเรื่องเป็นการเรียกร้อง

ความสนใจ  อย่างเช่นเรื่อง หวังหยู่สู้ตาย, หวังหยู่ไม่กลัวตาย, หวัง 

หยู่ชาติมังกร, หวังหยู่นักชกตะลุยสิบทิศ, หวังหยู่บูชารัก เป็นต้น เท่า

ที่จำาได้มีเพียงหนังของเอลวิส เพรสลีย์ ที่ใช้ชื่อจริงเป็นชื่อเรื่อง อย่าง

เรื่องเริงละตินกับเอลวิส (Fun in Acapulco) จากปี 1963-2013 หวัง

หยู่แสดงภาพยนตร์ 90 เรื่อง เรื่องท่ีอยู่ในความทรงจำาของแฟนๆ ไม่มี

เรื่องไหนเกินเดชไอ้ด้วน ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการแสดงข้ึนถึงจุดสูงสุด

และลงถึงจุดต่ำาสุด เขาเป็นคนชอบดื่ม มักก่อเหตุทะเลาะวิวาทและชก

ต่อยกับดาราร่วมแสดงและคนในกองถ่ายเสมอ เขาเคยข้ึนศาลมาแล้ว

หลายคร้ัง ท้ังคดีทำาร้ายร่างกาย คดีฆาตกรรม แต่ก็หลุดมาทุกคร้ัง 

หวังหยู่ ชื่อเดิมว่า หวัง เจิ้งเฉวียน เขาเกิดเมื่อวันที่ 23 

มีนาคม 1943 ที่เมืองอู่ซี  มณฑลเจียงซู ประเทศจีน แล้วย้ายเข้า

มาอยู่ฮ่องกงในช่วงต้นทศวรรษ 1960s หวังหยู่ไม่ใช่คนเรียนสูง แต่

ฉลาด มีไหวพริบ เรียนรู้เร็ว ในยุควงการภาพยนตร์ฮ่องกงเริ่มเฟื่อง

หน้าใหม่มาทดแทน หวังหยู่ถูกชอว์บราเธอร์สฟ้องขึ้นศาลฐานฉีก

สัญญาว่าจ้างการแสดง ศาลพิพากษาให้ชอว์บราเธอร์สเป็นฝ่ายชนะ

คดีความ ศาลตัดสินห้ามหวังหยู่ทำาธุรกรรมทั้งสร้างภาพยนตร์และ

แสดงหนังในฮ่องกง หวังหยู่ตัดสินใจย้ายไปอยู่ไต้หวัน เปิดบริษัท

สร้างภาพยนตร์ของตัวเองและรับงานอิสระ ชอว์บราเธอร์สเริ่มส่ง

เสริมดารารุ่นใหม่ อย่างหลอลี่, เดวิด เจียง, ตี้หลุง และฟุเจิงมา 

แทนหวังหยู่ คนที่ไปไกล และเป็นที่นิยมในช่วงต้นคือ ฟุเจิง จาก

บทบาทการแสดงในเรื่องมังกรหยก (The Brave Archer) ทำาให้เขา

กลายเป็นดารายอดนิยมของฮ่องกง แต่เขาอยู่ได้ไม่นาน เกิดประสบ

อุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ย้อนกลับไปหลังจาก One-Armed Boxer ออกฉาย ปี 1971 

โรง ถ่ายไดเอะของญี่ปุ่นซึ่งประสบความสำาเร็จจากหนังซีรีส์เดชไอ้

บอด (Zatoichi) ซึ่งแสดงโดยชินตาโร คัตซึ ชวนหวังหยู่ไปแสดงหนัง

ที่ญี่ปุ่น เรื่องเดชไอ้บอดปะทะเดชไอ้ด้วน เขาตกลงไปแสดง หลัง

ออกฉายหนังประสบความสำาเร็จ

ในระดับหนึ่ง หลังจากย้ายไปอยู่

ไทเป ไต้หวัน หวังหยู่รับงานการ

แสดงจากบริษัทภาพยนตร์ระดับ

แนวหน้าอย่างเช่น First Films, 

Golden Harvest สาขาไต้หวัน คู่

แข่งของชอว์บราเธอร์ส และ

ยูเนียนฟิล์ม ซึ่งมีผู้กำากับคิงฮูอยู่ใน

สังกัด ทำาหนัง A Touch of Zen, 

Dragon Gate Inn หนังเรื่องแรกที่

ไต้หวันเป็นหนังหมัดมวยชื่อ The 

Brave and the Evil (1971) หวัง               

ฟู สตูดิโอดังมีแค่คาเธย์กับชอว์บราเธอร์ส เมื่อหวังหยู่เห็นประกาศ

รับสมัครนักแสดงจากค่ายชอว์บราเธอร์ส เขารีบไปสมัคร และสอบ

ผ่าน เข้าสังกัดในปี 1965 ประเดิมด้วยบทดารานำาในหนังฟันดาบ 

Temple of the Red Lotus (1965) แสดงกับดาราสาว ฉินผิง หนัง

ประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง ทำาให้หวังหยู่ได้แสดงหนังอีกหลาย

เรื่องตามมา จนกระทั่งปี 1967 ผู้กำากับจางเชอะ เลือกหวังหยู่มา

แสดงหนังฟันดาบเรื่องเดชไอ้ด้วน (The One-Armed Swordsman) 

หนังเล่าเหตุการณ์ในสำานักดาบทอง เมื่อเจ้าสำานักมีธุระไปต่าง

เมือง บรรดาโจรป่าถือโอกาสเข้าบุกโจมตี ฟางกัง แสดงโดยหวังหยู่ 

ลูกชายหัวหน้าคนรับใช้ ถูกกลุ่มโจรทำาร้ายจนแขนข้างหนึ่งขาด เขา

ไม่ย่อท้อ ฝึกวิทยายุทธ์จนกระทั่งสามารถแก้แค้นแทนพ่อสำาเร็จ หนัง

ประสบความสำาเร็จ เดชไอ้ด้วนทำารายได้ 1 ล้านเหรียญฮ่องกง บ้าน

เราฉายที่โรงภาพยนตร์นิวโอเดียน สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้หนังประสบ

ความสำาเร็จคือฉากต่อสู้ ลีลาท่าฟันดาบ ลอยตัว เลือดสาด สมจริง 

ตรึงผู้ชมให้อยู่ในเหตุการณ์ ขณะเดียวกันการทำางานกับผู้กำากับจาง

เชอะทำาให้หวังหยู่ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการแสดง ลีลาการต่อสู้

ทั้งฟันดาบและกังฟูเก็บไว้ใช้ในเวลาต่อมา

จากเดชไอ้ด้วน มาถึงปี 1968 ภาพยนตร์เรื่องหงษ์ทองคะนอง

ศึก ภาค 2 (The Golden Swallow) 

หวังหยู่ถูกผู้กำากับจางเชอะเลือกมา

รับบทนักดาบจอมยุทธ์จิ้งจอกเงิน คู่

กับเจิงเพ่ยเพ่ย ราชินีเพลงดาบเอเชีย 

รับบทหงษ์ทอง พร้อมกับหลอลี่ และ

เดวิด เจียง ดาราหน้าใหม่ หนังทำา

เงินทั่วเอเชียเช่นเคย ทำาให้หวังหยู่

กลายมาเป็นดาราทำาเงินระดับซูเปอร์

สตาร์ของเอเชีย มีหนังให้แสดงไม่ต่ำา

กว่า 3 เรื่องต่อปี อาทิ The Sword 

of Sword (1968), Return of One-

Armed Swordsman (1969) (เดชไอ้

ด้วนภาคสอง) กำากับโดยปรมาจารย์

จางเชอะเช่นภาคแรก ปี 1970 หวัง

หยู่เริ่มฉีกแนวจากหนังฟันดาบกำาลัง

ภายใน มาเป็นหนังนักชกหมัดมวย 

พลังฝ่ามือ กังฟู เขาทั้งเขียนบททั้ง

แสดง ทั้งกำากับเองในหนังเรื่อง One-

Armed Boxer (1971) หนังเล่าเรื่อง

ราวของศิษย์เอกสำานักกังฟู เมื่อทราบ

ว่าอาจารย์ถูกวายร้ายหมัดพิฆาตฆ่าตาย เขาออกติดตามแก้แค้น

จนสำาเร็จ One-Armed Boxer จัดเป็นหนังเรื่องแรกที่หวังหยู่กำากับ 

แสดง และเรื่องสุดท้ายที่เขาอยู่กับชอว์บราเธอร์ส และเป็นหนังเรื่อง

แรกที่กรุยทางให้หนังกังฟูผงาดในวงการหนังจีน เปิดทางให้ดารา

อย่างบรูซ ลี และเฉินหลง เข้ามาในหนังประเภทนี้ หลังจากนั้นหวัง

หยู่บอกเลิกสัญญาการแสดงกับชอว์บราเธอร์ส ความรู้สึกถูกเอา

รัดเอาเปรียบด้านส่วนแบ่งรายได้มีมาตลอด  เมื่อเป็นเช่นนั้น หวัง

หยู่จึงบอกเลิกสัญญา  ผู้กำากับจางเชอะโกรธมาก เขาเริ่มปั้นดารา

หยู่ ทั้งกำากับ ทั้งแสดงประกบกับดารากังฟูหญิงไต้หวันชื่อ พอลลี 

ชาง กวาน ซึ่งดังมาจากหนัง Dragon Gate Inn หนังเล่าถึงขบวน

โจรไล่ปล้นชาวบ้านตามชนบท ร้อนถึงหวังหยู่ต้องเข้ามาช่วยปราบ ปี 

1973 หวังหยู่กลับมากำากับและแสดงในหนังแอกชันดรามา Beach 

of the war Gods หนังเล่าถึงบุรุษนิรนามช่วยปกป้องชาวประมงใน

หมู่บ้านริมทะเลให้พ้นจากการรุกรานของทหารญี่ปุ่น เนื้อหาในหนัง

ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังเจ็ดเซียนซามูไร ของผู้กำากับอาคิระ คูโร

ซาวา ปี 1975 หวังหยู่ร่วมทุนสร้างกับบริษัทหนังออสเตรเลีย สร้าง

หนังแอกชันแนวสืบสวนเรื่อง The Man from Hong Kong หวังหยู่

แสดงเป็นตำารวจฮ่องกงถูกส่งมาออสเตรเลียเพื่อสืบสวนคดียาเสพติด 

ซึ่งมีหัวหน้าแก๊งแสดงโดยจอร์จ ลาเซนบี พระเอกเจมส์ บอนด์ ตอน 

On Her Majesty’s Service ครั้งแรกใช้ผู้กำากับชาวออสเตรเลีย แต่

เกิดความขัดแย้ง หวังหยู่เลยกำากับเองต่อ หนังไม่ประสบความสำาเร็จ 

หวังหยู่กลับไต้หวัน เขายังมีงานรออยู่ ในปี 1978 หวังหยู่กลับมา

แสดงหนังฟันดาบเผชิญอาวุธลับเรื่องเดชไอ้ด้วนผจญฤทธิ์จักรพญา

ยม (The Master of the Flying Guillotine) จากนั้นเขาเริ่มประสบ

ปัญหาสุขภาพ หายไปจากวงการบันเทิงหลายปี มาปรากฏตัวอีก

ครั้งในปี 1986 ในภาพยนตร์แอกชันเรื่องหินเหล็กไฟ ของหงจินเป่า 

และปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกในปี 2002 ในพิธีคารวะ

ศพผู้กำากับจางเชอะ

หวังหยู่เริ่มป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองตีบ แต่

เขายังรับงานการแสดงบางครั้งบางคราว อย่างเช่นในปี 2011 รับ

บทนักฆ่าเทวดาในหนัง Wuxia ซึ่งกำากับโดยปีเตอร์ ชาน เขาเคยให้

สัมภาษณ์ว่า หวังหยู่นี่แหละคือส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจที่ทำาให้

เขาอยากเป็นผู้กำากับภาพยนตร์ Wuxia  ในเรื่อง ดอนนี เยน รับบท

หลินจินซี นักฆ่ากลับใจ กลับไปใช้ชีวิตสมถะ ด้วยเหตุบังเอิญเขาพลั้ง

มือไปฆ่าโจรที่บุกเข้ามาปล้นหมู่บ้านทำาให้นักสืบซูไป่จิว แสดงโดย

ดาราญี่ปุ่น เทเคชิ คาเนชิโร ต้องเข้ามาสอบสวน อีกทั้งเขากำาลังถูก

จับตามองจากหัวหน้าโจร ซื่อฟู ซึ่งแสดงโดยหวังหยู่ Wuxia ฉายรอบ

เปิดตัวที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปี 2011 ปีเตอร์ ชาน และ

หวังหยู่ได้รับเชิญไปร่วมงาน หนังเรื่องสุดท้ายที่หวังหยู่แสดงได้แก่

เรื่อง Soul (2013) หนังแนวสยองขวัญ หวังหยู่เคยได้รับการเสนอ

ชื่อชิงรางวัลม้าทองคำาจากเทศกาลภาพยนตร์ไทเปหลายครั้ง มาได้

รับรางวัลเกียรติยศความสำาเร็จแห่งชีวิตในเทศกาลภาพยนตร์ม้า

ทองคำาครั้งที่ 56 ที่นครไทเป

ชีวิตส่วนตัว หวังหยู่แต่งงานมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกในปี 

1969 กับดาราภาพยนตร์ หลินชุ่ย เธอให้กำาเนิดลูกสาวสามคนกับ

เขา เขาหย่าขาดจากเธอในปี 1975 ลูกสาวสองคนทำางานในวงการ

บันเทิง พักอยู่ฮ่องกง คนโต ลินดา หวัง ก่อนโควิดระบาดจะบินมา

เยี่ยมคุณพ่อหวังหยู่ทุกเดือน หวังหยู่แต่งงานครั้งที่ 2 ในปี 1978 กับ

แอร์ โฮสเตสชื่อ หวังไคเขน แล้วหย่าขาดจากเธอในปี 1997

หวังหยู่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองตีบ 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2022 ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครไทเป ขณะ

มีอายุ 79 ปี  

Roma ของ เคนเนธ บรานาห์ นิยามของ Belfast หนัง

ยอดเยี่ยมของอังกฤษ เช่นเดียวกับอัลฟองโซ กัวรอน บทหนัง

ที่คว้าออสการ์บทดั้งเดิมยอดเยี่ยมของลุงว่าด้วยเรื่องราววัย

เด็ก ชีวิต ณ บ้านเก่าบ้านเกิด...เบลฟาสต์ 

จากแสงสีของเบลฟาสต์ 

เมืองหลวงไอร์แลนด์เหนือ เมืองท่า

ที่เป็นอู่ต่อเรือไททานิคในยุคปัจจุบัน 

แปรเป็นขาวดำา บอกให้รู้ว่าเข้าสู่

โหมดเรื่องจากความทรงจำาของลุง

เคนเนธ ผ่านเรื่องราวร่างทรง บัดดี้  

เด็ก 9 ขวบลูกชายคนเล็กของคน

งานไอริชโปรเตสแตนต์ เหมือนเด็ก 

9 ขวบในเบลฟาสต์ยุค 60 ฝันอยาก

เป็นนักฟุตบอล สนุกกับการวิ่งเล่น 

เล่นตำารวจจับผู้ร้ายตามคาวบอยที่มาฉายทางทีวี อย่าง High 

Noon, The Man Who Shot Liberty Valance หนังกับเพื่อน

วัยเดียวกันบนถนน สนุกสนานกับหนังโทรทัศน์อย่าง Star 

Trek และยกครัวไปดูหนังโรงในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่พ่อที่ไป

ที่คว้าบทดั้งเดิมเกือบทุกเวที ร่วมถึงออสการ์ มีชั้นเชิงในการเล่า

เรื่องที่เล่นกับอาการหวนคำานึงถึงอดีต ผ่านชีวิตประจำาวันของ

บัดดี้ ทำาให้เห็นมนต์เสน่ห์และอิทธิพล หล่อหลอมให้ลุงเคนเนธ

เป็นนักแสดง เป็นคนเขียนบท เป็นผู้กำากับ  

แต่ที่จับใจคือ จิตวิญญาณของคนไอริช...ชาวไอริชเกิดมา

เพื่อจากไปที่อื่นทั้งนั้น แต่ที่จากไม่ใช่ไม่รักบ้านรักเมือง แต่จาก

เพื่อความปลอดภัย เพื่ออนาคตของลูกหลาน แม้จะทิ้งถิ่นฐาน

บ้านเกิดแต่ไม่ลืมรากของตัวเอง  

“For the ones who stayed. For the ones who left. 

And for all the ones who were lost. บทปิดท้ายก็แสดงความ

เคารพ ความรัก ที่มีต่อเบลฟาสต์บ้านเกิดของลุงเคนเนธ

ทิ้งท้ายด้วยคำาคมบาดใจของคุณปู่...If They Can’t 

Understand You, They’re Not Listening. 

และสุดท้าย Belfast เป็นหนังดีที่คอหนังไม่ควรพลาด. 

  

  

ทำางานที่ลอนดอนกลับบ้าน

ท่ามกลางความขัดแย้ง ความ

บาดหมางระหว่างคาทอลิกกับโปรเตส                                                  

แตนต์ ชุมชนเล็กๆ ที่มีผู้คนสองนิกาย

ของบัดดี้กลับรักใคร่กลมเกลียวกัน  แต่

ฤดูร้อนปี 1969 ความขัดแย้งก็มาถึง  เกิด

การประท้วงไล่ชาวคาทอลิกในชุมชนเล็กๆ 

ของบัดดี้ และที่เหลือว่าด้วยชีวิตในช่วงเวลา

ความขัดแย้งของบัดดี้  

 มาแบบเดียวกับหนังในกลุ่มเมื่อครั้ง

เป็นเด็กน้อย อย่าง Hope and Glory, My life 

as a dog และหนังญี่ปุ่นที่หลายคนประทับใจ 

Always: Sunset on Third Street เดินคู่ไปกับ

เรื่องราวในครอบครัวตัวเอง ตัวแทนครอบครัว

ชนชั้นแรงงาน

ไอริชในยุค 60 ที่แม่ตกอยู่ในภาวะคุณ

แม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะคนเป็นพ่อไปทำางาน

ต่างเมือง ในกรณีของบัดดี้ โชคดีที่ปู่ย่า

ช่วยเลี้ยง ซึ่งทั้งสองท่านเป็นเสียงแห่ง

ปัญญา เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกและหลาน  

ปรึกษาได้ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน เรื่อง

รัก และการให้คำาปรึกษา เป็นศิราณี

ให้บัดดี้ ที่หลงรักเพื่อนนักเรียนนิกาย

คาทอลิก เป็นมุกตลกที่น่าเอ็นดูเป็นอย่าง

ยิ่ง คือชีวิตในยุคสมัยของความขัดแย้ง และฉากประท้วงในองก์แรก 

เปิดโอกาสให้ลุงเคนเนธบอกเล่าประวัติศาสตร์การสร้างกำาแพงสันติภาพ 

- Peace Wall เพื่อตัดตอนปะทะระหว่างสองนิกาย การเข้าสู่ยุค The 

Troubles ช่วงเวลาของความขัดแย้งรุนแรงที่สุดที่กินเวลาสามทศวรรษ 

จาก 1969-1998 อย่างเป็นทางการ 

การนำาเสนอผ่านสายตาของ

บัดดี้ ทำาให้รู้ว่าความขัดแย้งอัน

เนื่องมาจากศาสนา ทำาให้พระหรือ

บาทหลวงมีบทบาทเป็นผู้ปลุก

ระดม แทรกพฤติกรรมของแกน

นำา ทั้งการหาสมัครพรรคพวก 

การหลอกใช้ ล้างสมองเด็ก เพื่อ

สืบทอดส่งต่อความเกลียดชัง

ภายใต้อุดมการณ์รักชาติ และ

ความศรัทธา ถึงความผูกพัน

ในชุมชน ขณะเดียวกันก็

ทำาให้เราเห็นถึงความผูกพัน

ของคนในชุมชน ในยุคที่อยู่ร่วมกันได้

อย่างมีความสุข และทำาให้เห็นความเป็นไอริช ใช้คำาหรูๆ จิต

วิญญาณของคนไอริช และประสาคนขี้ประชด อยู่รอดได้ หาก

มีโทรศัพท์ เบียร์ และเนื้อ และโน้ตเพลง Danny Boy (All the 

Irish need to survive...is a phone, a pint  and the sheet 

music to ‘Danny Boy’) 

และสำาหรับคุณลุงเคนเนธ มีช่วงอารมณ์ Cinema 

Paradiso ความรักหนังผ่านหนังอย่าง One Million Years 

B.C และ Chitty Chitty Bang Bang และทำาให้เราเห็น

อย่างเป็นรูปธรรมผ่านบทหนัง นำาเสนอภาพพ่อ-แม่ เจ

มี ดอร์แมน - ไคทริโอนา เบลฟ์ ในฐานะพระเอก/นางเอก 

และความเป็นพระเอกของพ่อ ไม่ได้มาในรูปของคุณพ่อ

แสนดีท่ีรักลูกรักเมียเท่าน้ัน แต่ยังโชว์ความเป็นฮีโร่ปกป้อง

ลูกเมีย ช่วยจากอันธพาลแกนนำาผู้ประท้วง ด้วยภาพล้อ

หรือคารวะหนังคาวบอย อย่าง High Noon ส่วนปู่-ย่า จูดี เดนช์                                                                     

- เคียราน ฮินดส์ แม้จะเป็น

สมทบ แต่สำาคัญ เพราะเป็น

ลมประคองปีก เป็นเสียงแห่ง

ปัญญา ทั้งสี่มีเคมีที่เข้ากัน 

รับ-ส่ง ถ่ายทอดอารมณ์ทั้ง

สุข เศร้า และตลก ได้อย่าง

เป็นธรรมชาติ ที่เป็นตัวขโมย

ซีน ลารา แมคดอนเนลล์ รับ

บทเป็นมอร์รา ลูกพี่ลูกน้อง

ที่ก๋ากั่น แต่ที่โดดเด่นขโมย

หัวใจผู้ชม คือ จู๊ด ฮิลล ์ผู้รับ

บทเป็นเจ้าหนูบัดดี้ 

กลับมาที่หนัง...บทหนัง รัชชพร เหล่าวานิช

ยุ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Belfast 

หวังหยู่ ไม่กลัว (ตาย)
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11ดวง/อาหาร

มื่อเข้าหน้าร้อน นึกถึงเมนูยอด

ฮิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่าง 

“ข้าวแช่” มนต์เสน่ห์อาหารพื้น

บ้านของชาวมอญโบราณ วันนี้จะขอ

แนะนำา “ปุณิกา ข้าวแช่ชาววัง” ร้าน

เก่าแก่ขายมานานกว่า 40 ปี สถานที่

ตั้งร้านหาเจอง่ายมาก อยู่บนฟุตบาท

หน้าห้างสรรพสินค้า “ตั้งฮั่วเส็ง” 

บางลำาพู เป็นร้านให้ซื้อกลับบ้าน มี

สโลแกนร้านว่า “ความอร่อยระดับ

ปริญญา ราคาอนุบาล”

เจ้าของร้านคือ คุณปุณิกา อ้น

เงิน หญิงแกร่งสู้ชีวิตที่ไม่ได้ขายข้าว

แช่อย่างเดียว แต่ยังมี “ขนมจุ๋ยก้วย” 

อาหารว่างหากินยากของคนจีน ทำา

จากแป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำาใส่ลงไป                                            

ในถ้วยตะไลเล็กๆ นึ่งจนสุก แป้ง

เหนียวนุ่มกินกับหัวไชโป๊สับผัดกระ 

เทียม ราดด้วยซีอิ๊วรสชาติออกเค็ม

นิดหวานหน่อย และใส่พริกน้ำาส้มตัด

เลี่ยน

เคล็ดลับการทำา คุณปุณิกาบอก

ว่า ต้องพิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียด 

เน้นความสด สะอาด โดยขนมจุ๋ยก้วย 

เลือกหัวไชโป๊สับล้างน้ำาให้สะอาด แช่

น้ำาอีก 3 ชั่วโมง แล้วล้างทำาความ

สะอาดอีก 3 รอบเพื่อให้ความเค็มออก

ไปไร้กลิ่นสาบ สับกระเทียมไทยผัดกับหัว

ไชโป๊ ผัดชั่วโมงครึ่งจนมีสีดำาแล้วใส่พริก

ไทย ที่สำาคัญตัวพริกน้ำาส้มไม่ได้ซื้อสำาเร็จ 

แต่ต้องทำาเองโดยนึ่งพริกชี้ฟ้าครึ่งชั่วโมง

เอามาปั่นกับน้ำาส้มสายชูใส่เกลือรักษา

ความสดของพริก ขายชุดละ 25 บาท 

ราคานี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้ว

อีกหนึ่งเมนูขายดีคือ “ขนมถ้วยใบ

เตย” หรือขนมกี่ก้วย อีกหนึ่งเมนูที่หากิน

ยากเช่นเดียวกับจุ๋ยก้วย ใช้ใบเตยสับผสม

น้ำาเปล่าคั้นเอาน้ำาสีเขียวธรรมชาติแท้ๆ 

ไม่แต่งสีผสมอาหารแม้แต่หยดเดียว ใส่

กับแป้งกวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน หยอด

ใส่ถ้วย นึ่งแล้วจะมีรอยบุ๋มเป็นรูตรงกลาง 

ความอร่อยอยู่ตรงที่ใช้งาคั่วจนหอม

สุก แล้วทำาน้ำาตาลมะพร้าวปึก เคี่ยวพัก

ไว้ 1-2 คืนแล้วเคี่ยวใหม่อีก 1-2 รอบจน

กลายเป็นคาราเมลกลิ่นหอมกรุ่นรสเข้ม

ข้นหอมหวาน ร้านนี้ ไม่มีลักไก่ใส่ซีอิ๊วดำา 

เป็นสีน้ำาตาลดำาสวยน่ากิน แล้วโรยด้วยงา

ที่คั่วไว้ อร่อยสุดๆ ในราคาเพียง 25 บาท

เท่านั้น

นอกจากนี้ยังมี “หมูฝอยหวาน” 

คุณปุณิกาเลือกหมูสดส่วนสะโพกไม่แช่

เย็น ล้างให้สะอาด ต้มน้ำาใส่เกลือกันคาว 

ต้มนาน 3-4 ชั่วโมง หั่นหอมซอย เจียว

น้ำามัน ใช้น้ำาตาลมะพร้าวนำาไปเคี่ยว ฉีก

หมูต้มสุกให้เป็นเส้นฝอยนำาไปทอดใน

น้ำาตาลเคี่ยวให้เข้าเนื้อจนกระทั่งหมูสุก

เป็นสีน้ำาตาล เคี้ยวกรุบๆ ไม่แข็งกระด้าง 

รสชาติหอมอร่อย

สำาหรับข้าวแช่ชาววัง ขายชุดละ 

35 บาท เครื่อง 4 อย่าง มีหมูหวาน ไช

โป๊ ลูกกะปิทอด และหมูฝอย พร้อมข้าว

และน้ำาลอยดอกมะลิหอมกลิ่นอบควัน

เทียน เครื่องจัดชุดใส่กล่องเรียบร้อย ข้าว

ร่วนๆ เติมน้ำาแข็งในน้ำาอบกินแล้วเย็นชื่น

ใจคลายร้อนดี 

การเดินทาง หากขับรถไปก็

สามารถจอดได้ที่อาคารรับฝากรถ กทม. 

อยู่ในถนนไกรสีห์ แล้วเดินมาหน้าห้างตั้ง

ฮั่วเส็งก็จะเจอร้านนี้ เปิดขายตั้งแต่เวลา 

09.00-18.00 น. โทร.สอบถามเพิ่มเติม 

08-6618-9177.

เ

ผลของพฤหัสบดีจรย้ายจากกุมภ์เข้ามีนต่อเมืองรัตนโกสินทร์

ภาพดวงเมืองรัตนโกสินทร์

พฤหัสบดีจร (5) ย้ายจากราศีกุมภ์เข้าไปเดินในราศีมีน

เริ่ม 8 เมษายน 2565-19 เมษายน 2566 (มีเดินผิดปกติ)

----------------------------------------------   

เมืองถูกบีบหน้าเขียวหน้าเหลือง+น้ำาท่วม+โควิดจางๆ ไป

และนักท่องเที่ยวกลับมา 

ตามที่ผู้เขียนได้ทำานายดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ ใน

บทความชื่อ แม่หมอสมัครเล่นภาคพิเศษดวงเมือง 2565 นำา

เสนอไว้ตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2564 ที่ค่อนข้างยาว เพราะแนว

โน้มเรื่องใหญ่เกิดมาก ด้วยเป็นปีที่ดาวใหญ่ย้ายราศีหลายดวง

นั้น

บัดนี้ถึงวาระที่พฤหัสบดีจร (5) หัวหน้าดาวดี-หัวหน้า

เทวดาคุ้มครองชะตาเมือง ที่ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาช่วยคาน

เรื่องร้ายกาจมากที่อุบัติในเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิด-19 

สหประชาชาติถอดถอนรัสเซียออกจากการเป็นคณะมนตรีสิทธิ

มนุษยชน

ผลของการมีจุดยืนดังกล่าวมีข่าวจากทางรัสเซียว่าเครื่อง

บินของไทยจะอยู่ในกลุ่มประเทศได้บินผ่านน่านฟ้ารัสเซียโดยไม่

ต้องอ้อมไกล โดยจะเริ่ม 9 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ส่งผลให้

ได้เปรียบในการแข่งขัน เน้นไปที่การบินไทยที่กำาลังพยายามลุก

ขึ้นอีกครั้งหลังจากทรุดหนัก เพราะการโกงหนักในอดีต

จากสถานการณ์นี้ ไทยจะยังคงเจอกับสภาวะท้าทาย

ทางการเมืองระหว่างประเทศอีกหลายรอบ โดยเฉพาะความ

หนักหน่วงจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไป เมื่อโลกจะเดิน

หน้าเข้าสู่เจ็ดปีของมหาสงครามทางเศรษฐกิจ

2.เป็นระยะที่น้ำามาก (กว่าปีที่แล้ว) และน้ำาท่วมใหญ่วง

กว้าง-มีสภาวะคับขันทางน้ำาช่วงปลายปี

ปี 2565 นี้ น้ำาจะมากและจะท่วมในวงกว้าง จัดเป็นปี

แห่งน้ำาท่วมใหญ่อีกครั้ง โดยคราวนี้กรุงเทพฯ-ปริมณฑลคงหนี

ไม่พ้น แถมอาจจะมีการ ท่วมแบบแปลกๆ-คาดไม่ถึง

นอกจาก ร่องมรสุมตามฤดูกาลที่จะนำาฝนมาเทกระหน่ำา

หนักตั้งแต่ต้นกรกฎาคม แล้ว เมืองยังจะได้รับอิทธิพลพายุ

ประมาณสี่ลูก

ช่วงเวลาที่จะเกิดภัยทางน้ำารุนแรงมาก ที่ต้องเตรียม

ตัวรับมือกันให้ดีนอกเหนือจากการรับมือภัยภิบัติประจำาคือช่วง

ระหว่าง กลางเดือนพฤศจิกายน-ประมาณสิ้นปี 2565

3.แม้น้ำาจะมาก แต่ฟืน-ไฟ-แก๊ส-ควัน-ระเบิด ยังจะแรง

แปลกๆ ตลอดปี และต้องระวังเพิ่มเป็นสองเท่าตั้งแต่หลังวัน

เกิดเมืองที่ 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

4.โอกาสแผ่นดินไหวพอได้ตื่นเต้นยังรอเกิด เพิ่มเติมจาก

ที่เกิดถี่มากที่อุตรดิตถ์ประมาณ 5 เมษายนที่ผ่านมา

กลายพันธุ์ ตามด้วยสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ที่ยังกดดันหนักในขณะนี้จะย้ายราศีจากราศี

กุมภ์ (ภพสิบเอ็ด-โชคลาภความสำาเร็จของ

เมือง) เข้าไปเดินในราศีมีน (ภพสิบสอง-วินาสน์                                                     

ดวงเมือง) เริ่มตั้งแต่ 8 เมษายน 2565 เป็น 

ต้นไป

และพฤหัสบดีจะอยู่ที่ราศีมีนไปจนถึง

ประมาณ 19 เมษายน 2566 หรือประมาณ

หนึ่งปี (มีเดินผิดปกติในราศีมีน) นั้น

ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่สามารถเกิดใน

เมืองได้ตลอดเวลา เพราะยังมีอิทธิพลของ

ดาวหลายดวงที่ทำามุมกับดวงชะตาเมือง ผู้

เขียนจึง ขอสกัดเฉพาะผลของพฤหัสบดีจร 

(5) ที่จะมีต่อเมืองในหนึ่งปีต่อจากนี ้นำาเสนอ

ดังต่อไปนี้

1.เมืองเข้าสู่สภาวะอึดอัดถูกบีบหน้าเขียว

หน้าเหลืองให้ต้องระวังตัวแจเหมือนถูกจำากัดเสรี

ภาพ (พฤหัสบดีจรหัวหน้าเทวดาประจำาเมืองเข้า

มุมอับ คุ้มครองดวงชะตาได้น้อย)

ที่เห็นชัดและหนักหน่วงคือศัตรูใหญ่รบ

กันคือรัสเซียกับยูเครน โลกแบ่งเป็นสองข้าง

ที่ต่างหาพวก (ผลจากพระเสาร์จร 7 เข้าเดินในภพที่สิบของโลก-

เมือง…ให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทำาณรงค์) แทบจะไม่เหลือที่กลางๆ 

ให้ยืน ทำาให้ไทยเคร่งครัดในจุดยืนมาก

วิธีการพาเมือง (ตัว) ให้รอดในสถานการณ์นี้และที่จะ

เกิดต่อไป ในตำาราโหราศาสตร์ปริทรรศน์ของ อ.เทพย์ สาริก

บุตร ภาคสอง ครหวินิจฉัย แนะนำาให้เมือง (รวมทั้งคนที่ลัคนา

สถิตราศีเมษ) เอาตัวรอด เพื่อพลิกจากผลร้ายกลายเป็นดีสั้นๆ 

ว่า “จะได้ผลดีจากการทำางานโดยมีนโยบายหรือวิธีการลึกลับ 

ปกปิด (แล้วจึงจะ) มีผลด ีชัยชนะต่อศัตรู” รวมทั้งเอาชนะ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้

ท่านมารัฐไทยพยายามตีกรรเชียงระหว่างการรบกันของ

ศัตรูใหญ่ คือร่วมกับสหประชาชาติลงมติให้รัสเซียถอนทหารจาก

ยูเครน แต่ไม่ร่วมประณาม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

ครั้นวันที่ 7 เมษายน 2565 ไทยงดออกเสียงกรณี

5.เพื่อนๆ ของเมือง-นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ ระยะแรก

จะได้ครึ่งหนึ่งก่อน หลังจากนั้นจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆ เน้นไปที่เมือง

ที่เป็นเกาะ-ชายทะเล-ใกล้ๆ น้ำา เป็นหนึ่งในหลักเพื่อให้เศรษฐกิจ

เมืองค่อยๆ โงหัวได้

6.แม้เมืองจะยังต้องใช้จ่ายเพื่อสุขภาพอนามัยอยู่ แต่เป็น

ระยะที่ โควิด-19 จะกลายเป็นโรคสามัญประจำาโลกและเมือง

 ส่วนยา-วัคซีนพร้อม ระดับความร้ายแรงของโรคลดลง

ครึ่งหนึ่งจากที่เป็นช่วงแรกๆ

7.มี โอกาสสูญเสียบุคคลสำาคัญมากทางการเมือง จับตา

สองช่วงคือ

17 กันยายน-18 ตุลาคม (พระอาทิตย์จร 1 เข้าภพอริ)

และ 

และเน้นไปที่ 17 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2565 

(พระอาทิตย์จร 1 เข้าภพมรณะดวงเมือง)

8.เพิ่มโอกาสได้ยุบสภาสูงขึ้นกว่าเดิม จากที่เป็นมาตั้งแต่ 

29 มีนาคม 2565 (พระราหูจรทับลัคนาเมือง)

โดยรอบแรกรอดูภายใน 22 พฤษภาคม 2565 ก่อน ซึ่ง

ถ้ารอดช่วงนี้ ได้ถือว่าปาฏิหาริย์ แล้ว หลังจากนั้นก็มีโอกาส

เปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ตลอดปี

จับตาลีลาพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ที่ดวงชะตาเริ่มฟื้นตั้งแต่ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (ชะตา

ฟื้นไม่ใช่จะไม่เปลี่ยนแปลง) และยังมีโอกาสเกิดการสั่นสะเทือน

เกี่ยวกับพี่น้อง-คนรักกันเหมือนพี่น้องได้เป็นระยะๆ ราวกับแผ่น

ดินไหวในชีวิต

9.เป็นหนึ่งปีที่อาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันในวงการสงฆ์-

การศึกษา-มหาวิทยาลัย-ปราชญ์ หรือผู้รู้ตุลาการหรือวงการ

สาธารณสุข

จึงเมื่อประมวลผลออกมาแล้ว สรุปย้ำาเหมือนเดิมได้ว่า 

ไม่ว่าเมืองจะถูกบีบแค่ไหน-การเมืองจะสั่นไหวเพียงใด แต่

เมืองเข้าสู่ โหมดเริ่มโงหัวขึ้นทางเศรษฐกิจตั้งแต่ 29 มีนาคม 

2565 ไปอีก 18 เดือน

ซึ่งทางโหรช่างสอดคล้องกับมุมมองของมูดีส์ ที่เผยแพร่

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ไม่ว่าจะเจอมาหนักแค่ไหนก็คง

ความน่าเชื่อถือไทยในระดับมีเสถียรภาพ และคาดว่าอีกสอง-

สามปีข้างหน้า เศรษฐกิจจะโตขึ้นมากเมื่อโควิดคลี่คลายและนัก

ท่องเที่ยวกลับมา

โดยทางโหรเราจะได้เห็นกันจะจะกว่านี้ราวมีนาคม   

2566 เป็นต้นไป.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ
ช า

‘ปุณิกา’ ข้าวแช่ชาววัง บางลำาพู

จุ๋ยก้วย กี่ก้วย หมูฝอย อร่อยครบ



เมืองสูง และมีโอกาสได้ไปใช้สิทธ์ิลงคะแนนคร้ังแรก ดังน้ันผู้สมัคร

ต้องมีนโยบายตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เห็นได้ชัดจากตัวชัช

ชาติเองท่ีได้ครีเอตป้ายหาเสียงแนวรักธรรมชาติ ซ่ึงอาจตอบโจทย์

คนรุ่นใหม่ท่ีต้องการนโยบายใหม่ๆ ได้ไม่น้อย เมื่อกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็น

คะแนนเสียงท่ีสำาคัญ จึงส่งผลให้ชัชชาติได้มาซ่ึงคะแนนนิยม

อีกประการสำาคัญคือหาเสียงก่อนใคร ชัชชาติเร่ิมเป็นท่ีพูดถึง

ในสนามพ่อเมืองของคนกรุงมาเกือบ 2 ปีแล้ว ก่อนท่ีจะมีกระแสของ 

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา เสียด้วยซ้ำา จากการเปิดตัวกลายๆ เข้าไป

รับฟังปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของคน กทม. สร้างความคุ้นเคยกับชาว

บ้าน ซ่ึงกรณีดังกล่าวคล้ายคลึงกับกรณีของ พล.ต.ท.คำารณวิทย์ ธูป

กระจ่าง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่ีก่อนจะมารับ

ตำาแหน่งได้สร้างความคุ้นเคยกับประชาชน โดยเฉพาะการติดใบปลิว

ท้ังร้านค้า รถขนส่งสาธารณะ โดยใช้ระยะก่อนการเลือกต้ัง อบจ.ถึง 

2 ปี ซ่ึงต้องลุ้นกันว่าชัชชาติจะเข้าวินเหมือนกับคำารณวิทย์หรือไม่

ประการสุดท้ายคือนโยบาย เจ้าตัวได้เปิดนโยบายกว่า  200 

นโยบาย โดยนโยบายที่น่าสนใจมีอาทิ จัดทำาแอป BKK Risk Map 

แผนที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย ซึ่งมีไดนามิกตลอดเวลา เพราะเมือง

ใหญ่ปัญหาย่อมไม่อาจเล็กน้อย จุดเสี่ยงวันนี้เมื่อได้รับการแก้ไขจะ

ไม่ใช่จุดเสี่ยง จุดไม่เคยเสี่ยงอาจกลายเป็นจุดเสี่ยงใหม่ รวมถึงแอป

สำาหรับสื่อสารกับผู้ว่าฯ กทม.โดยตรง รวมถึง Tracking  System 

ระบบดิจิทัลสำาหรับเป็นคู่มือผู้ประกอบการ-ประชาชนใช้ติดตามการขอ

อนุญาตต่างๆ เพื่อดักปัญหาความโปร่งใส การเรียกรับส่วยจากภาครัฐ

นโยบายสภาคนรุ่นใหม่ เป็นสภาหลวมๆ ท่ีมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ 

ภาคประชาชนในสังคม ได้มีเวทีประชุมพบหน้า ผู้ว่าฯ กทม.อย่าง

น้อยเดือนละคร้ัง และสำาคัญคือนโยบายปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ภายใน

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่งผู้ว่าฯ  กทม. 4 ปี มีการคำานวณย่อยละเอียด 

50 เขต เฉล่ียปีละ  2.5 แสนต้น เฉล่ียเขตละ 5,000 ต้นต่อปี และ

เฉล่ียสัปดาห์ละ 100 ต้นต่อเขต รวมถึงปรับปรุงทางเท้า (ฟุตพาท) 

ระยะทาง 1,000 กม. แบ่งงาน 50 เขต งานเบาลงทันตาเห็นเหลือ

เพียงเฉล่ียเขตละ 20 กม. และลอกท่อปีละ  3,000 กม. มาจากบ๊ิกดา

ตาเมืองกรุงเทพฯ มีถนนและท่อระบายน้ำา 6,000 กม. 

ทั้งหมดนี้อาจเป็นตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้ “ชัชชาติ” จองที่นั่ง

พ่อเมืองคนกรุงไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นขึ้นอยู่กับวันเลือก

ตั้งว่าจะเป็นอย่างไร.

ฟัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย  

ในฐานะผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่น

ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  151 มวยข้าง

สนามการเมืองคงต้อง “ตีตั๋ว” รอไปสักพัก 

“หมอชลน่าน” บอกว่าเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะลากยาว

ไประหว่างช่วงงบฯ ผ่านวาระแรกไปแล้ว หรืออาจจะเลยจากน้ัน 

แต่ “คีย์เวิร์ด” คือต้องเกิดก่อน พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา น่ังเก้าอ้ี

นายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ในวันท่ี 22  ส.ค.65 หวังปัจจัยหนุนของ

กระแสการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องให้เกิดจุดพลิกผัน แต่ถ้าไม่มีอภินิหาร

ใดๆ ผลจากการเปิดแผลอาจทำาให้นักการเมืองหลายคนเปล่ียนใจ 

“รัฐบาลไม่น่าจะอยู่ครบเทอม ด้วยปัจจัย 1.ผลงานความต้อง 

การของประชาชนในการแก้ปัญหา 2.รัฐบาลจะยุบสภาก่อนและ

ไปเลือกตั้งช่วงใกล้ครบเทอม อย่างที่เขาแพลนออกมาว่าหลังการ

ประชุมเอเปก เพราะต้องการผลงานในช่วงการประชุมเอเปก รวม

ถึงถ้าปล่อยให้ครบเทอมจะมีการย้ายพรรคของ ส.ส. ดังนั้นการยุบ

สภาหลังเอเปกจะเหมาะสม เพราะกฎหมายกำาหนดให้มีการเลือก

ตั้งไม่เกิน 60 วัน จึงเป็นจุดสำาคัญ”

เมื่อดูจากเหตุผลของฝ่ายค้านที่เกิดอาการละล้าละลังเรื่อง

เงื่อนเวลาในการลงดาบ ส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่เหตุผลเพื่อประโยชน์

ของประชาชน 

“ต้องดูบริบทโดยรวม ว่าการยื่นขอเปิดอภิปรายจะเป็น

ประโยชน์กับประชาชน ประเทศชาติ และสภาหรือไม่ เช่น การยื่น

ในช่วงท่ีมีการพิจารณากฎหมายสำาคัญ และทำาให้กฎหมายพิจารณา

ล่าช้าไป หรือขัดขวาง เราก็จะนำาเหตุผลเหล่าน้ันมาพิจารณากำาหนด

เวลาในการยื่น ส่วนในวันท่ี 23 พ.ค.น้ีจะมีการยื่นขอเปิดอภิปราย

เลยหรือไม่น้ัน เรายังไม่กำาหนดถึงขนาดน้ัน ต้องดูภาพอื่นๆ ประกอบ

ไปด้วย เช่น กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังและ

พรรคการเมืองท่ีกำาลังพิจารณาอยู่ จะได้เข้าพิจารณาในช่วงใด  หรือ 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2566 ท่ีชัดเจนแล้วว่าจะเข้าสู่

การพิจารณาของสภา วาระรับหลักการวันท่ี 1-2  มิ.ย.น้ี...

...ถือเป็นจังหวะคาบเกี่ยวพอสมควร เดิมเราตั้งใจจะยื่นก่อน

ชลน่าน ศรีแก้ว
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12 ในประเทศ

อนนี้หากใครผ่านแถวป้ายรถเมล์  บริเวณเสา

ไฟฟ้า  หรือสะพานลอยคนข้ามทาง จะเห็น

แผ่นป้ายกระดาษพิมพ์ข้อความเชิญชวนให้กู้

ยืมเงินด่วนทันใจ พร้อมเบอร์ โทรศัพท์มือถือให้ติดต่อกู้

ยืมเงินอย่างง่ายดาย และแน่นอน การคิดดอกเบี้ยผล

ประโยชน์ตอบแทนย่อมต้องเรียกสูงกว่าสถาบันการเงิน

ทั่วไปอันผิดกฎหมาย นอกจากนั้นหากลูกหนี้ผิดนัดก็มี

ระบบทวงเงินที่รุนแรงทั้งขู่หรือถึงขั้นทำาร้ายลูกหนี้ โดย

ไม่ต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายให้ยุ่งยาก ซึ่งเป็น

ที่มาของชื่อเรื่อง หนี้นอกระบบ

หนี้นอกระบบ เป็นการกู้ยืมเงินที่ไม่อยู่ในระบบ

ของสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงมีการเอารัดเอาเปรียบจาก

ประชาชนผู้ไม่รู้กฎหมายหลากหลายวิธีการ เช่น ให้

กู้ยืมเงิน 10,000 บาท แต่ระบุในสัญญาเป็น 50,000 

บาท เพื่อป้องกันลูกหนี้เบี้ยว ถ้าไม่ชำาระต้นเงิน 10,000 

บาทพร้อมดอกเบี้ยก็จะฟ้องตามจำานวนระบุในสัญญา                  

หรือกู้ยืมเงิน  10,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อ

เดือน กำาหนดใช้หนี้  1 ปี รวมดอกเบี้ย 6,000 บาท 

เจ้าหนี้ก็หักดอกเบี้ยวันทำาสัญญา ส่งมอบเงินให้ลูกหนี้

เพียง 4,000 บาท หรือแม้ไม่ได้หักดอกเบี้ยก่อนแต่มี

วิธีการบังคับเรียกเก็บเงินรายเดือนด้วยวิธีการรุนแรง 

ขู่บังคับถึงขั้นทำาร้ายร่างกายหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ 

เป็นต้น

พฤติการณ์เอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้ตกเป็น

ลูกหนี้ดังกล่าวเกิดขึ้นจากประชาชนยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องกฎหมาย ซึ่งมีข้อแนะนำาเกี่ยวกับกฎหมาย

ดังนี้

1.กรณีกู้ยืมเงิน 10,000 บาท แต่ทำาสัญญา         

เป็น  50,000 บาท หนี้กู้ยืมสมบูรณ์ตามจำานวนที่                                                                  

ส่งมอบ 10,000  บาท เจ้าหนี้จะฟ้องร้องเกินกว่านี้

ไม่ได้

2.กรณีกู้ยืมเงิน 10,000 บาท เจ้าหนี้หักดอกเบี้ย

ไว้ก่อนในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน ระยะเวลา 1 ปี 

เป็นดอกเบี้ย 6,000 บาท คงส่งมอบเงินให้ลูกหนี้เพียง 

4,000  บาท ดังนี้ หนี้กู้ยืมสมบูรณ์เพียง 4,000 บาท

เท่าที่ส่งมอบเท่านั้น เจ้าหนี้จะฟ้องเรียกร้องเกินกว่านี้

ไม่ได้

3.กรณีกู้ยืมเงิน 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตรา

ร้อยละ 5 ต่อเดือน มีวิธีการเรียกเก็บรายเดือนโดยการ

ข่มขู่ ทำาร้ายร่างกายลูกหนี้ ดังนี้ ลูกหนี้อาจขอให้เจ้า

หน้าที่บ้านเมืองบังคับใช้กฎหมายแก่เจ้าหนี้ผู้เอารัดเอา

เปรียบดังกล่าวได้ โดย

3.1 มาตรการทางภาษี เพราะส่วนมากแล้วผู้ทำา

ธุรกิจทางหนี้นอกระบบจะหลีกเลี่ยงภาษี ดังนั้นหาก 

ใช้มาตรการทางภาษีเรียกเก็บภาษีย้อนหลังย่อมทำา                  

ให้เกิดความกลัวไม่กล้าดำาเนินการที่ผิดกฎหมายต่อ                                                                   

ไป

3.2 มาตรการทางความผิดอาญา ได้แก่ พระราช

บัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 มาตรา  

4 บัญญัติว่า “บุคคลใดให้บุคคลอื่นยืมเงินหรือกระทำา

การใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอำาพรางการให้กู้ยืมเงิน

โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวาง

โทษจำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ (1) เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมาย

กำาหนดไว้...”

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 บัญญัติ

ว่า “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำาการใด ไม่กระทำาการ

ใด หรือจำายอมต่อสิ่งใด โดยทำาให้กลัวว่าจะเกิดอันตราย

ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของ

ผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำาลัง

ประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำาการนั้น ไม่

กระทำาการนั้นหรือจำายอมต่อสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำา

คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระทำาโดยมีอาวุธ 

หรือโดยร่วมกระทำาความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้น

ไป หรือได้กระทำาเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจทำา ถอน ทำาให้

เสียหาย หรือทำาลายเอกสารสิทธิอย่างใด ผู้กระทำาต้อง

ระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน

บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ”

มาตรา 337 บัญญัติว่า “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอม

ให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะ

ที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำาลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญ

ว่าจะทำาอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง

หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จน

ผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำาความผิดฐาน

กรรโชก ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่

เกินหนึ่งแสนบาท”

มาตรา 295 บัญญัติว่า “ผู้ใดทำาร้ายผู้อื่น จนเป็น

เหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้น

กระทำาความผิดฐานทำาร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษจำา

คุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ”

ดังนั้น ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของหนี้นอกระบบ ก็

ขอให้ตระหนักถึงความจำาเป็นของความรู้ด้านกฎหมาย

บ้างเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว สมควรช่วยกัน

ศึกษาสักวันละนิด แล้วจะได้นำามาใช้ป้องกันในยาม

จำาเป็นเมื่อต้องประสบกับความซับซ้อนของสังคมที่ผู้คน

จ้องเอารัดเอาเปรียบกันดังเช่นทุกวันนี้.

โดย ช.ช้างหัวหน้า

หนี้นอกระบบ

ยืดเวลาเปิด ‘ซักฟอก’?

การพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณ พอกำาหนดไทม์ไลน์ พ.ร.บ.งบฯ 

มาอย่างนี้ ก็ทำาให้จังหวะการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทำาได้ไม่ต่อ

เนื่องอย่างแน่นอน เว้นแต่งบประมาณผ่านไปแล้วและนำากลับมา

พิจารณาในวาระ 2-3 ช่วงปลายเดือน ส.ค.นี้ เราคิดว่าช่วงกลางๆ 

นี้น่าจะเหมาะสม” นพ.ชลน่านกล่าว

ระหว่างน้ีฝ่ายค้านได้มีการประชุมกันหลายยก แต่ละคร้ังยัง

ไม่ตลกผลึกในแต่ละประเด็น จนพรายกระซิบบอกว่าในวงสนทนา

ต่างฝ่ายต่างระมัดระวัง เพราะบรรยากาศทางการเมือง “ไม่น่ิง” 

ส.ส.หลายคนถูกดึง-ถูกดูด จนเกรงกันว่าจะมีการ “ชกไม่สมศักด์ิศรี”

การคุยแบบ “กั๊ก” ทั้งข้อมูลและคนที่จะอภิปราย จึงทำาให้ยัง

ไม่มี “การเคาะ” วันยื่นญัตติและช่วงเวลาขอเปิดอภิปราย 

แถมมีกระแสข่าวว่า รอบนี้ฝ่ายผู้มีอำานาจมีคนฝ่ายตัวเอง

เข้าไปเป็นไส้ศึก “ล้วงตับ” เพื่อทำาให้การอภิปรายไม่ปังเท่าที่ควร 

หวังยื้ออายุรัฐบาลให้อยู่จนครบเทอม ลดเงื่อนไข  “ผึ้งแตกรัง” ไม่

ให้ ส.ส.มีเวลาปันใจ เปลี่ยนค่ายใหม่ก่อนเลือกตั้ง.

                          

 นับเป็นเวลาถึง 9 ปีกว่าที่คนกรุงจะได้กลับมาเลือกตั้ง “ผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” อีกครั้ง ซึ่งเป็นสนามที่มีความสำาคัญ

ไม่น้อยกว่าสนามเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งในตอนนี้เราได้เห็นผู้สมัครอย่าง

เป็นทางการแล้ว และหลายฝ่ายมองว่าครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่ดุ

เดือดพอสมควร เพราะชื่อชั้นผู้สมัครแต่ละคนมีความใกล้เคียงกัน

 ทั้ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าฯ กทม., ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาล

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, วิโรจน์ ลักขณา

อดิศร อดีต ส.ส.ก้าวไกล และสกลธี ภัททิยกุล อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. 

แต่เมื่อดูจากโพลหลายสำานักต่างยกให้ “ชัชชาติ” เป็นอันดับ

หน่ึง บางโพลให้คะแนนท้ิงห่างผู้สมัครท่านอื่นหลายขุม จึงเกิดข้อ

สงสัยว่า ทำาไมหลายคนจึงยกให้ชัชชาติข้ึนมาเป็นเต็งหน่ึงในสนามน้ี 

แยกออกมาเป็นหลายประเด็น เร่ิมจากประเด็นแรก “กระแสโซเชียล”

ตำานานของชัชชาติเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.56  เพจ “ชัช

ชาติ สิทธิพันธุ์ Fan Club” แชร์รูป รมต.ชัชชาติในชุดเสื้อแขนกุดสี

ดำา กางเกงขาสั้นสีดำา อวดมัดกล้ามแขนและท่อนขา ในมือข้างขวา

ถือถุงกับข้าว หลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่าง

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี!

ไม่ใช่แค่นั้น ภาพของเขายังถูกนำาไปตัดต่อให้ปรากฏตัวอยู่ใน

สถานที่และเหตุการณ์ต่างๆ วันแล้ววันเล่า กระแสชัชชาติไม่อาจ

ถูกฉุดรั้ง ไม่มีแผ่ว ไม่ว่าอุณหภูมิทางการเมืองจะร้อนระอุเพียงใด 

ก็ไม่อาจเบี่ยงเบนความสนใจของชาวโซเชียลไปจากชัชชาติได้

ประการต่อมา นิวโหวตเตอร์คือตัวแปรสำาคัญ ปัจจุบันในพ้ืนท่ี 

กทม.มีผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังกว่า 4.3 ล้านคน โดยในจำานวนน้ีมีผู้ท่ีใช้สิทธ์ิ

เลือกต้ังคร้ังแรกท้ังส้ิน 6-7 แสนคน  หรือร้อยละ 15 ของผู้มีสิทธ์ิ

เลือกต้ังท้ังหมด ถือเป็นตัวแปรสำาคัญเนื่องจากมีความตื่นตัวทางการ

อมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระบรมราชชนกของพระ

มหากษัตริย์ไทย ๒ พระองค์ พระองค์ยังทรงเป็นพระ

ราชบิดาแห่งการแพทย์ไทยเมื่อครั้งที่ทรงเป็นพระอาจารย์สอน

นิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑ คำาสอนหนึ่งก็คือ “เวลาเป็น

ของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้ว มันจะไม่กลับมาอีก หากมีโอกาส

ใช้มันให้เป็นประโยชน์ ถ้าเราไม่ใช้มันก็น่าเสียดาย” 

อาชีพแพทย์และอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ ความเจ็บ

ป่วยของผู้คนล้วนแล้วแต่มีงานทำาอย่างท่ีเรียกว่างานล้นมือ ท้ังโรง

พยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ย่ิง ณ วันน้ี การท่ีแพทย์

ทำาให้คนมีสุขภาพดีดังสุภาษิตของชาวอาหรับ “คนท่ีมีสุขภาพดีคือ

คนท่ีมีความหวัง และคนท่ีมีความหวังคือคนท่ีมีทุกส่ิงทุกอย่าง”

กภ.ว่าที่ ร.ต.อรรถพร มงคลภัทรสุข เป็นคนกรุงเทพฯ 

ย่านสาธุประดิษฐ์ เรียนหนังสือใกล้บ้านที่โรงเรียนยานนาเวศ

วิทยาคม (ปัจจุบันคือ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ) มีเป้า

หมายในการเรียนว่าอยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล  เลือก 

๔ อันดับ อันดับ ๑ คณะกายภาพบำาบัด ม.มหิดล  อันดับ ๒ 

วิทยาศาสตร์คอม เทคโนฯ บางมด อันดับ ๓ คณะวิทยาศาสตร์ 

ม.มหิดล สมัยนั้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสองครั้งและเลือก

คะแนนดีที่สุดมาใช้เข้ามหาวิทยาลัย ก็สมตามความตั้งใจในการ

เรียนคณะกายภาพบำาบัด 

“กายภาพบำาบัดเป็นศาสตร์หนึ่งในการรักษาคนไข้ เป็น

รูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องรับประทานยา ในช่วงเรียนจะออกไป

ชุมชนในต่างจังหวัดเข้าไปรักษาคนไข้ตามบ้าน คนไข้บาง

รายป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่ได้” กภ.ว่าที่ ร.ต.อรรถ

พร มงคลภัทรสุข นักกายภาพบำาบัด คณะกายภาพบำาบัด  

มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.ศิริราช) ที่มีประสบการณ์ทำางานเมื่อปี 

๒๕๔๘ นับตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรี ทั้งนี้มีอาจารย์ต้นแบบทาง

กายภาพบำาบัดคือ อ.คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัตน์ ในการใส่ใจคนไข้ 

มีความละเอียดและทำางานอย่างทุ่มเทใจ 

โรคออฟฟิศซินโดรมเกิดขึ้นมาแล้วมากกว่า ๓๐ ปีควบคู่

กับคนทำางานออฟฟิศ โดยเฉพาะงานนั่งโต๊ะอยู่กับคอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์มือถือ ไอแพด ในสมัยก่อนก็อยู่กับเครื่องพิมพ์ดีด แต่เป็น

ที่รู้จักในช่วง ๑๕ ปีหลังโดยสื่อโซเชียลมีเดียนำาเสนอเกี่ยวกับเรื่อง

การบำาบัดอาการเจ็บป่วยทางกล้ามเนื้อด้วยกายภาพบำาบัดมากขึ้น 

จนกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 

คนไข้ส่วนใหญ่จะมาพบนักกายภาพบำาบัดเมื่อมีอาการปวด

ตึงคอบ่าหลัง จนรู้สึกทนไม่ได้เพราะรบกวนเวลาทำางาน ไม่มีสมาธิ

เพราะมีอาการปวดเป็นระยะๆ บางคนเลือกการรับประทานยา 

หรือออกกำาลังกาย การฝังเข็ม รวมถึงการนวดแผนโบราณ การ

รักษาทางกายภาพเพื่อจะได้รู้วิธีการป้องกันตัวเอง ก่อนที่อาการเจ็บ

ปวดเรื้อรังจะลุกลามมากยิ่งขึ้น โรคนี้เป็นได้ทั้งหญิงและชาย คนที่

อยู่ในวัย ๒๕ ปีมีโอกาสเริ่มต้นของการเป็นออฟฟิศซินโดรม 

สิ่งสำาคัญคือ คนไข้ต้องมีวินัยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

มิให้หลังเสื่อมหรือหลังทรุด เมื่อต้องนั่งทำางานหน้าคอมพิวเตอร์ก็

ควรจะนั่งเก้าอี้ตัวตรงให้เต็มก้น มีพนักพิงหลัง ไม่ควรนั่งไขว่ห้าง 

ระหว่างการทำางานควรลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถทุกชั่วโมง ดื่มน้ำา เข้า

ห้องน้ำา หรือบริหารร่างกาย วางแขนพยุงตัว ๑๐ ครั้ง นอนตะแคง

แล้วยกขาขึ้นลง ๑๐ ครั้ง หรือเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการไปดูต้นไม้ใบ

หญ้า เดินไปเดินมาเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

โรคออฟฟิศซินโดรมจะดีขึ้นต่อเมื่อคนไข้ปฏิบัติตัวเองตาม

ที่นักกายภาพบำาบัดให้ข้อแนะนำา รวมทั้งการให้ท่าการบริหารไป

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การนั่งเก้าอี้นานๆ โดยไม่มีการขยับร่างกาย

ย่อมส่งผลไม่ดีต่อร่างกาย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกุศโลบายที่จะทำาให้การ

ทำางานนั่งโต๊ะได้ลุกขึ้นเรื่อยๆ เพราะการนั่งนานทำาให้ร่างกายตึงตัว

ทั้งคอ บ่า ไหล่ สายตา จนเกิดอาการเมื่อยขบ แม้แต่การยืนนานๆ 

อาชีพช่างทำาผมหรืออาชีพที่ต้องยืนนานๆ จะมีอาการปวดหลัง ต้อง

ดึงสะโพก ยิ่งเป็นผู้สูงอายุการยืนนานๆ จากการทำางาน จะส่งผลให้

หมอนรองกระดูกเสื่อมเกิดการทรุดตัวได้  

คนที่นั่งนานๆ ก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคหมอนรองกระดูกปลิ้น

ได้ มีอาการปวดหน่วงๆ แผ่อยู่ที่ด้านหลังส่วนล่าง แต่ถ้ามีอาการ

ปลิ้นแล้วไปกดทับเส้นประสาท ก็จะทำาให้เกิดอาการชาหรือปวด

ร้าวลงขาได้ หมอนรองกระดูกมีลักษณะคล้ายลูกโป่ง เวลาเราก้ม

ตัวลูกโป่งก็จะถูกดันมาข้างหลัง  ทำาให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคหมอน

รองกระดูกปลิ้นได้ ถ้าหากมีอาการรุนแรงก็ต้องเอกซเรย์ MRI 

จึงจะมองเห็น ส่วนใหญ่เมื่อคนไข้มาตรวจที่โรงพยาบาลในครั้ง

แรกจะต้องมีการตรวจประเมิน เอกซเรย์ MRI ส่วนจะส่งมางาน

กายภาพบำาบัดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นผู้พิจารณา 

การรักษาทางกายภาพน้ัน กภ.อรรถพรให้ข้อสังเกตว่า  คนไข้

มักจะคาดหวังสูงว่าจะต้องหายในทันที คือหายเป็นปลิดท้ิงไม่กลับ

มาปวดอีก ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่  เพราะท้ังหมดข้ึนอยู่กับ

พฤติกรรมในการทำางาน ย่ิงคนไข้ไม่ดูแลตัวเอง ไม่มีวินัยในการ

ดูแลตัวเองและบริหารกล้ามเน้ือตามท่ีได้ฝึกฝนไว้ ก็มีโอกาสท่ีจะ

กลับมาปวดซ้ำาอีก และบางคร้ังปวดหนักกว่าเดิม คนไข้บางรายหาย

ไปเพียง ๒-๓ วันทำางานในท่าเดิมๆ อีก ไม่เปล่ียนแปลงอิริยาบถ ก็

กลับมาปวดอีกเนื่องจากปล่อยไว้นานจนปวดเร้ือรัง อาการหนัก

สุดคือชามือ ชาขา มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้น

ประสาท หากปล่อยท้ิงไว้ไม่เข้ามาพบนักกายภาพบำาบัดเพื่อบำาบัด

รักษา กล้ามเน้ือจะอ่อนแรง มีอาการฝ่อลีบ ส่งผลกระทบต่อการใช้

งานมากย่ิงข้ึน บางรายรุนแรงถึงข้ันต้องเข้ารับการผ่าตัด

คนไข้ท่ีเป็นออฟฟิศซินโดรมอยู่ในกลุ่มคนท่ีทำางานหน้าจอ

คอมพิวเตอร์วัย ๓๐-๗๐ ปี ในขณะท่ีเด็กๆ ยังไม่ค่อยมีอาการแม้

จะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ไอแพด ไอโฟนคร้ังละ

นานๆ ก็จริง เป็นเพราะร่างกายยืดหยุ่นและยังมีโอกาสเจริญเติบโต 

คนไข้ท่ีมีอาการปวดมากจะนัดมาทำากายภาพสัปดาห์ละ ๒ 

คร้ัง การรักษามีท้ังการประคบร้อน การใช้เครื่องมือด้วยการปล่อย

คลื่นเข้าไปในจุดท่ีเจ็บปวดในร่างกาย มีต้ังแต่การใช้อัลตราซาวด์ 

ช็อกเวฟ การรักษาคนไข้บางคนมีอาการรุนแรงถึงข้ันปวดจนนอน

ไม่หลับ ก็ต้องให้กินยาคลายกล้ามเน้ือ ยาแก้อักเสบ แต่ก็ต้องให้

ยาเคลือบกระเพาะด้วย มีเรื่องแปลกเมื่อคนไข้นัดกันเช่ารถตู้เพื่อ

เข้ามาทำากายภาพบำาบัดโดยมิได้มีการนัดหมายล่วงหน้า บางคร้ัง

นักกายภาพบำาบัดมีงานนัดหมายอยู่แล้ว ไม่สามารถปลีกตัวมา

รักษาคนไข้ท่ีวอล์กอินเข้ามา ดังน้ันควรจะมีการโทรศัพท์ติดต่อนัด

หมายกับเจ้าหน้าท่ีเป็นการล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษา

พฤติกรรมที่จะมีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพต้องเป็น

พฤติกรรมที่ทำาอย่างต่อเนื่อง และควรเป็นกิจกรรมที่กลมกลืน

กับวิถีชีวิตของคนเรา โดยเฉพาะการออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ 

การรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ การซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเอง

ด้วยการรักษาความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ  ทั้งหมดนี้สร้าง

ได้ในชีวิตประจำาวัน 

อนึ่ง คลินิกกายภาพบำาบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่

บริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) ใกล้อาคารมีต้น

จันผา ไม้ประดับทรงพุ่ม บนชั้น ๙ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำากิจกรรม  

จากห้องกระจกนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพมุมสูงสวยงาม

โค้งน้ำาเจ้าพระยาฝั่งกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และโรงพยาบาลศิริราช และโรง

พยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) ฝั่งธนบุรี  สอบถาม

ข้อมูลคลินิกกายภาพบำาบัด ๐-๒๔๓๓-๗๐๙๙.

กภ.ว่าที่ ร.ต.อรรถพร มงคลภัทรสุข

โรคออฟฟิศซินโดรมคำาเตือนจากนักกายภาพบำาบัด ม.มหิดล

ต

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

จ

เจาะลึก ‘เต็งหนึ่ง’ พ่อเมือง กทม.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

13สิ่งแวดล้อม

4

ขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งไว้เป็นโครงการในพระราชดำาริ ทำาให้ทุกคนที่ได้ใช้

ประโยชน์จากน้ำาบาดาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พนม ล้อมวงษ ์อดีตกำานันตำาบลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ เกษตรกร

ที่ใช้ประโยชน์จากโครงการจัดหาน้ำาบาดาลขนาดใหญ่ฯ และได้ร่วม

บริจาคที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการ กล่าวว่า 5 อำาเภอของ

กาญจนบุรีได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่อีสานภาคกลาง เพราะประสบปัญหาภัย

แล้งมาตลอด ฝนทิ้งช่วงนานถึง 5-6 เดือน ส่งผลให้ชาวบ้านตำาบล

หนองฝ้าย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมขาดแคลนน้ำา แม้

จะปลูกอ้อย มันสำาปะหลัง พืชที่ใช้น้ำาน้อยอยู่แล้ว ผลผลิตไม่ได้เท่าที่

ควร แม้แต่อาชีพปศุสัตว์ก็ทำาไม่ได้ เพราะไม่มีน้ำา โครงการนี้เกิดขึ้นใช้

งานเพียง 6 เดือนเท่านั้น แต่ช่วยให้มีน้ำาใช้เพียงพอสำาหรับการบริโภค

อุปโภค และทำาการเกษตร 

“สมัยเป็นกำานันเห็นว่าโครงการน้ำาบาดาลแก้ภัยแล้งให้ประชาชน

ในพื้นที่เป็นโครงการที่ดี ชาวบ้านจะได้มีน้ำากินน้ำาใช้น้ำาเพื่อการเพาะ

ปลูกจึงบริจาคที่ดินให้กรมทรัพยากรน้ำาบาดาลรวม 10 ไร่ จ.กาญจนบุรี 

แห้งแล้งเหลือเกิน ฝนทิ้งช่วงนาน ชาวบ้านมีน้ำาไม่พอกินใช้ในครัว

เรือน เดิมปลูกพืชใช้น้ำาน้อย เมื่อมีโครงการพระราชดำาริในหลวงซึ่งเป็น

โครงการขนาดใหญ่ ทำาให้ชาวบ้านมีน้ำาใช้ในครัวเรือนและเหลือสำาหรับ

เพาะปลูกด้วย ตอนนี้เราส่งเสริมการปลูกพืชหลายชนิดอย่างหน่อไม้ฝรั่ง 

มีตลาดเพื่อส่งออก แล้วปลูกหญ้าเนเปียร์สำาหรับเลี้ยงวัว เพราะชาว

บ้านยังมีอาชีพเลี้ยงวัวขายลูกพันธุ์ อนาคตจะปลูกผักปลอดสารเคมีขาย 

เราจะพยายามต่อยอดในสิ่งที่ในหลวงพระราชทานไว้ให้มากที่สุด ชาว

เลาขวัญรักและเทิดทูนทั้งสองพระองค์” พนมกล่าว 

นางสุจริต เปี่ยมชัย เกษตรกรตำาบลหนองฝ้ายวัย 53 ปี บอกว่า

มีอาชีพปลูกมันสำาปะหลังขาย แต่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำาผลผลิต

ไม่ดี ตั้งแต่จำาความได้เธอต้องไปหาบน้ำาจากบ่อน้ำาในหมู่บ้านเพื่อนำามา

ใช้ในครัวเรือน ชีวิตลำาบากมาก แต่เมื่อมีโครงการน้ำาบาดาลแก้ภัยแล้ง

ในพระราชดำาริของในหลวง เราสามารถต่อน้ำาจากถังเก็บน้ำาบาดาลมา

ใช้ภายในบ้านได้เลยไม่ต้องไปหาบน้ำามาใส่ถังน้ำาในบ้านอีกแล้ว “แปลง

มันสำาปะหลังมีน้ำาเพียงพอดูแล ตอนนี้วางแผนจะปลูกผักชนิดอื่นเพิ่ม

เพื่อนำาไปขายเพิ่มรายได้มาดูแลครอบครัว พวกเรารักในหลวงและพระ

ราชินี ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง

เป็นมิ่งขวัญของราษฎรตลอดไป” เกษตรกรหนองฝ้ายกล่าว

ทั้งนี้ โครงการจัดหาน้ำาบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอัน

เนื่องมาจากพระราชดำาริ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ ได้ส่งมอบโครงการ

ให้กับท้องถิ่นและจังหวัดกาญจนบุรี บริหารจัดการเพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืนในการดำาเนินงาน ทั้งบำารุงรักษา และลดการสูญเสียน้ำาจากระบบ

การดำาเนินงาน มีการพิจารณานำาพลังงานทางเลือกมาใช้ในการเดิน

ระบบลดต้นทุน รวมถึงการรักษาระดับน้ำาใต้ดินและการเติมน้ำาใต้ดิน 

เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุลกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำาบาดาล รวมถึง

ติดตามคุณภาพควบคุมคุณภาพน้ำาใต้ดินในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความ

ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

าเภอเลาขวัญ ติดอันดับ 1 ใน 5 อำาเภอของ จ.กาญจนบุรี 

ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “อีสานภาคกลาง” อีก 4 อำาเภอ 

ประกอบด้วย ห้วยกระเจา หนองปรือ บ่อพลอย  และ

พนมทวน ที่มาของชื่อเพราะพื้นที่ดังกล่าวมีอากาศร้อนและแห้ง

แล้ง ตั้งอยู่บริเวณเขตเงาฝนของเทือกเขาตะนาวศรี   ทำาให้แต่ละปี

มีปริมาณฝนตกไม่ถึง 1,000 มิลลิเมตร ซึ่งเฉลี่ยต่ำากว่าพื้นที่ทั่วไปของ

ประเทศไทยที่ปริมาณฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 1,467 มิลลิเมตรต่อปี ประกอบกับ

ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทรายทำาให้ไม่อุ้มน้ำา 

พื้นที่นี้เผชิญภัยแล้งซ้ำาซากทุกปี ในปีนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ

จากภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำาเพื่ออุปโภค-บริโภคโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร

และการให้บริการระบบประปา ขณะที่ข้อมูลกองอำานวยการน้ำาแห่ง

ชาติ (กอนช.) ระบุพื้นที่ 5 อำาเภอจังหวัดกาญจนบุร ีมีโอกาสสูงที่จะ

เกิดฝนแล้งในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหา

แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากร

น้ำาบาดาล จัดทำา “โครงการจัดหาน้ำาบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัย

แล้ง” ในพื้นที่บ้านปากชัดหนองบัว หมู่ที่ 2 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ 

เป็นโครงการต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่ความแห้งแล้งโดยใช้น้ำาบาดาล

เป็นหลัก ซึ่งบริเวณนี้มีลักษณะทางธรณีวิทยาเหมาะสมเป็นแหล่งกัก

เก็บน้ำาบาดาล ก่อนก่อสร้างบ่อน้ำาบาดาลทดลองสูบทดสอบปริมาณน้ำา 

พบว่าสามารถสูบน้ำาบาดาลได้ต่อเนื่อง ส่วนผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำาระบุ

มีคุณสมบัติเป็นน้ำาแร่ ไม่พบเชื้อโรค หรือสารอันตราย จึงขยายผลเกิด

เป็นโมเดลต้นแบบ 

ลักษณะโครงการประกอบด้วยบ่อน้ำาบาดาล 8 บ่อ ความลึก

เฉลี่ย 200 เมตร ถังเหล็กเก็บน้ำาความจุ 2,000 ลูกบาศก์เมตร ความ

สูง 9 เมตร 2 ถัง และหอถังเหล็กเก็บน้ำาชนิดรักษาแรงดันความ

จุ 300 ลบ.ม. ความสูง 30 เมตร 2 ถัง พร้อมทั้งก่อสร้างระบบ

กระจายน้ำาครอบคลุมพื้นที่ ต.หนองฝ้าย ความยาวรวม 23.3 กิโลเมตร 

ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 11,600 ครัว

เรือน หรือ 58,000 คน พื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 300,000 ไร่ ปริมาณ

น้ำารวม 2.3 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

มีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

รับโครงการจัดหาน้ำาบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งจำานวน 15 

อำ

วามคืบหน้าการพัฒนาอุทยานธรณีผาชัน สามพัน

โบก จ.อุบลราชธานี อุทยานธรณีที่สำาคัญระดับประเทศ

ครอบคลุมแหล่งมรดกธรณีและแหล่งคุณค่าในพื้นที่ 

4 อำาเภอ ประกอบด้วย โพธิ์ไทร, ศรีเมืองใหม่, โขงเจียม และ

สิรินธร ล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับ

สูงลงพื้นที่ติดตามการดำาเนินงานของกรมทรัพยากรธรณี โอกาส

นี้ รมว.ทส.เยี่ยมชมอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เนินจามจุรี

รากลอยฟ้า รุกขมรดกแห่งแผ่นดิน ลานหินสีประกายแสง พร้อม

ล่องเรือลำาน้ำาโขงเยี่ยมชมจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำาโขง ณ ปากบ่อง 

เยี่ยมชมหินหัวเต่า ฟอสซิล ไม้กลายเป็นหินและแกรนด์แคนยอน 

ณ สามพันโบก พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่มัคคุเทศก์น้อยโรงเรียน

บ้านโปร่ง 

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า สถานที่แห่งนี้เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำาให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

สวยงาม สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชน เกิดเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่

เข้มแข็ง ดังนั้น สิ่งสำาคัญที่ทุกคนต้องทำาวันนี้คือการบริหารจัดการ

และการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการอนุรักษ์

สถานที่แห่งนี้ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ สวยงาม เพื่อต้อนรับนักท่อง

เที่ยว และยกระดับอุทยานธรณีแห่งนี้ให้เป็นอุทยานธรณีระดับ

โลกต่อไป

สำาหรับอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จัดตั้งขึ้นเป็น

อุทยานธรณีระดับท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2554 ครอบคลุม

แหล่งมรดกธรณีและแหล่งคุณค่า มีขนาดพื้นที่ 1,994 ตาราง

กิโลเมตร หรือคิดเป็น 1.25 ล้านไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562 

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ได้ประกาศรับรอง

ให้อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น 

“อุทยานธรณีระดับประเทศ” นับเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย 

ลำาดับที่ 3 ถัดจากอุทยานธรณีโลกสตูล และอุทยานธรณีโคราช 

ยกระดับ‘ผาชัน สามพันโบก’สู่อุทยานธรณีระดับโลก

ค

ต้นแบบแก้แล้งซ้ำาซากด้วยน้ำาบาดาล

โครงการพระราชดำาริเลาขวัญกาญจนบุรี 

ทั้งนี้ ภายในห้วงปี พ.ศ.2566 จะครบรอบการประเมินซ้ำาอุทยานธรณี

ประเทศไทย 

อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก มีความสำาคัญและความโดด

เด่นทางธรณีวิทยาในระดับนานาชาติ โดยมีแหล่งซากดึกดำาบรรพ์

ไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย ที่มีอายุของไดโนเสาร์อยู่ในยุคที่อ่อนที่สุดใน

ประเทศไทย พบฟอสซิลปลาฉลามน้ำาจืด ไฮโบดอนท์สายพันธุ์ใหม่

ของโลก และมีความหลากหลายทางชีวภาพบรรพกาล มีลักษณะ

ธรณีสัณฐานที่โดดเด่น เช่น แหล่งสามพันโบก ที่มี “โบก” หรือ 

“กุมภลักษณ์” หรือแอ่งน้ำาลึกในแก่งหิน มากที่สุดในอาเซียน และ

สามหมื่นรู มีรูของพื้นผิวของหินทรายที่มีความยาวของพื้นที่ที่

มีรูมากที่สุดในอาเซียน รวมถึงเป็นเขตแม่น้ำาสองสี เป็นบริเวณ

ปากแม่น้ำาที่เกิดจากลำาน้ำามูลและลำาน้ำาโขงไหลมาบรรจบที่อำาเภอ

โขงเจียม โดยเป็นจุดที่เกิดการแบ่งแยกสีของลำาน้ำามูลที่มีสีคราม

ตัดกับลำาน้ำาโขงสีขุ่น กลายเป็นเขตแม่น้ำาสองสี “โขงสีปูน มูลสี

คราม”

นอกจากนี้ มีแหล่งธรณีวิทยา และแหล่งคุณค่าอื่นๆ 50 

แหล่ง แบ่งเป็น แหล่งธรณีวิทยา 42 แหล่ง และแหล่งโบราณคดี

และวัฒนธรรม 8 แห่ง ปัจจุบันมีเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

อุทยานธรณี ไม่น้อยกว่า 11 เครือข่าย อาทิ Tohsang Cotton 

Village ผลิตภัณฑ์น้ำาฟักข้าวตรานะรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าย้อม

คราม กลุ่มทอผ้าปากกะหลวง กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านสอง กลุ่ม

ธนาคารปลาบ้านผา เป็นต้น.

วราวุธ ศิลปอาชา ล่องลำาน้ำาโขงชมปากบ่อง

อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก อุบลราชธานี มีธรณี

สัณฐานโดดเด่น

เนินจามจุรีรากลอยฟ้า รุกขมรดกแห่งแผ่นดิน

11.13 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยประหยัดรายจ่ายจากบริการบ้านน้ำา

ดื่มฟรีของโครงการกว่า 500 ล้านบาทต่อปี 

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำาบาดาลขนาดใหญ่

แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ 

จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ 

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับโครงการจัดหาน้ำาบาดาล

โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ลำาพูน ขอนแก่น 

กาฬสินธุ์ นครพนม ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี นครปฐม 

ราชบุรี และพัทลุง เป็น “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” เพื่อ

บรรเทาความทุกข์ร้อนของพสกนิกรจากภัยแล้ง 

ทั้ง 15 โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริจะมีประชาชนได้

รับประโยชน์รวม 37,600 ครัวเรือน หรือ 143,000 คน ครอบคลุมพื้นที่

กว่า 557,000 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 9,000 ไร่ มีปริมาณน้ำาบาดาลรวม 

ต้นแบบพัฒนาพื้นที่ความแห้งแล้งโดยใช้น้ำาบาดาลโครงการจัดหาน้ำาบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งหนองฝ้าย จ.กาญจนบุรี 

ระบบกระจายน้ำาทำาให้ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำาบาดาล

พนม ล้อมวงษ์ อดีตกำานันตำาบลเลาขวัญ เกษตรกร

ผู้ได้ประโยชน์

พื้นที่เกษตรที่ตำาบลหนองฝ้ายมีน้ำาหล่อเลี้ยงพืชผล



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

14 ขาวตอหนาหนึ่ง

    

ลบี

โดยเ พาะอยางยิง่ ตอนนีป้ารี าเองไมไดเปน

สมาชิกพรรค พปชร.แลว ไมมีความเกี่ยวของ

กับพรรคแลว ปารี าจะมีความเปนตัวของ

ตัวเองสูง เปนอิสระในการแสดงความคิดเหน 

รองเรียน ดาเนินการสิ่งตาง  ในทางก หมาย

อยางเปนอิสระ 1  ซึ่งตอไปนี้ การกระทา

ใดของปารี าจะไมมีความเกี่ยวของกับพรรค 

พปชร.อีกตอไป 

ซึ่งเดิมทีปารี ากาลังนั่งรองไหอยูที่

บานเพ อน ไมคิดจะสนับสนุนใคร ไมอยาก

คิดอะไร แคอยากทาใจใหกาวขามพยายาม

ยอมรับชีวิตใหม ไปน่ังทุกวัน ท่ีนั่นคนเยอะ 

ไมมีใครไล มีแตคนใจดี มีของกินอรอย มีแต

คนที่รักเรา แตปราก วา...   ไอขี้แพสอบตก

คราวที่แลวสงคนมาจุดประทัดแกบน และ

เรียกนักขาวมาทาขาววาเปนการจุดประทัด

ลองปารี าจบอนาคต สงผลใหปารี า 

เปลี่ยน แลวเจอกันนะไอขี้แพหนาตัวเมีย 

ขอบคุ ที่มาเยาะเยย และ ากไปทุกคนใน

พรรคประชาธิปปตยที่จะใหการสนับสนุนมัน

ดวยวา แลวเจอกัน แลวอยาไปลากพรรคพลัง

ประชารั มาเกี่ยวดวย เพราะเราไมเกี่ยวกัน

อีกตอไปแลว  น.ส.ปารี าระบุ 

ทั้งนี้ นายเทพไท เสนพงศ อดีต ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย (ปชป.) 

โพสตเฟซบุกวา หลังจากศาล ีกา ไดมีคา

พิพาก าให น.ส.ปารี า ไกรคุปต ถูกตัดสิทธิ

ทางการเมือง 1  ป และไมสามารถดารง

ตาแหนงทางการเมืองไดตลอดชีวิต ทาให

ตองสิ้นสมาชิกภาพ ส.ส.ไปในทันที จึงตองจัด

ใหมีการจัดตั้งซอมภายใน 5 วัน ซึ่ง กกต.

ไดกาหนดใหมีการเลือกตั้งซอมในวันอาทิตย

ที่ 15 พ.ค.2565 ทาใหพรรค พปชร.ใน านะ

เจาของพ้ืนที่ ไดเตรียมพรอมสงผูสมัครรับ

เลอืกตัง้เขาแขงขนัเพ อรกั าพืน้ทีเ่ดมิ ในข ะ

ที่พรรค ปชป.ซึ่งมีผูสมัครคนเดิมคือ นายชัย

ทิพย กมลพันธทิพย อดีตผูสมัคร ส.ส. เขต

เลือกตั้งที่  จ.ราชบุรี พรรค ปชป. ในการ

เลือกตั้งป 2562 ไดคะแนนมาเปนอันดับที่ 2 

ไดทางานลงพ้ืนที่ดูแลประชาชนมาอยางตอ

เน อง ซ่ึงถอืวาเปนตวัเตงในสนามนีอ้กีคนหนึง่

นายเทพไทระบุวา ขอแสดงความคิด

เหนเพ อประกอบการพิจาร าการตัดสินใจมี

มติของค ะกรรมการบริหารพรรค ปชป.ดังนี้ 

1.เม อ ปชป.เคยมีมติไมสงเลือกตั้งซอม เขต 9                                                            

หลักสี่ กทม. เพราะยึดถือมารยาททางการ

เมือง เม อเคยมีมติไมสงแขงขันในสนามเลือก

ตั้งซอมเขต 9 กทม.มาแลว กควรจะรัก า

มารยาทนี้ตอไป 2.วาระของสภาชุดนี้ยังเหลือ 

เวลาเพียงแคไมถึงหนึ่งป กควรจะเกบตัวผู

สมัครของ ปชป.เตรียมพรอมไวลงสูสนาม

เลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในปหนา จะไดไม

ตองเปลืองตัว เปลืองเงินทุนในการหาเสียง 

.ลดความขัดแยงหรือการกระทบกระทั่งกัน 

ระหวางพรรครวมรั บาลดวยกันเอง เหมือนกับ

การเลือกตั้งซอมในพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช 

ชุมพร สงขลา เม อครั้งที่ผานมา .เปดโอกาส

ใหมีการแขงขันระหวางตัวแทนพรรค ายรั  

บาลคือ พปชร. ซึ่งเปนเจาของพื้นที่ กับตัว                                                               

แทนพรรคร่วม ่ายค้าน เพ่ือวัดความนิยม 

แบบพรรคตอพรรค 5.สนามเลือกตั้งซอม 

จ.ราชบุรี ถือวาเปนสนามที่เปนกลาง สาหรับ

ทั้งพรรครวมรั บาลและพรรครวม ายคาน 

มี านเสียงพอ  กัน ผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะ

เปนดัชนีวัดความนิยมทางการเมืองของพรรค

รั บาลและพรรค ายคาน กอนที่จะเปดศึก

อภิปรายไมไววางใจ

ชวงเยน น.ส.ปารี าโพสตเฟซบุกขาว 

ประเสริ ยันซักฟอกไมมีฮั้วรั บาลแน มั่นใจ

รอบนี้รั บาลไปไมรอด  พรอมระบุวา พอเหน

คาวา..มั่นใจรั บาลไปไมรอดก..อดไมได ที่จะ

ถามประเสริ  (นายประเสริ  จันทรรวงทอง 

เลขาธิการพรรคเพ อไทย) ไปวามีสติไหมตอน

พดู ในเม อเหน  อยูวา หลงัการอภปิรายกรอด

ตลอด แตที่ ไมรอดคือปารี า และทานดวย 

เพราะทานกแจงตอ ป.ป.ช. วาครอบครอง

ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิเหมือนกัน แลวทาไมยัง

ลอยหนาลอยตาลอยนวลอยู 

ดงันัน้ วนัจนัทรนี ้ปารี าจะไป ป.ป.ช.  

เพ อนาคาพิพาก าศาล ีกาไปประกอบเร อง

ประเสริ ครอบครองทีด่นิรั  จะไดชีม้ลูไมยาก 

และจะรองใหตรวจสอบเจาหนาที่ ป.ป.ช. ที่มี

สวนเกี่ยวของในการไตสวนคดีของประเสริ

ครอบครองท่ีดินรั วา มีการเลือกป ิบัติหรือ

ไม เหตุใดคดีปารี าเรว คดีของประเสริ

ลาชามาก

ป.ล.ขอบคุ เสียงประทัดที่คูแขงสง

คนมาจุดแลวเรียกนักขาวมาทาขาว ลอง                   

ปารี าหลุด ส.ส. ทาใหปารี าขึ้น  และ

หยุดรองไห ตอไปปารี าจะแรงกวาเกา 1 

ลานเทา

ป ป ยัง  คาะลง ลอกตัง อ

ดานนายชัยทิพย กมลพันธทิพย หรือ 

ส.จ.เสง  อดีตผูสมัคร ส.ส. ราชบุรี พรรค

ปชป. ในการเลือกตั้งป 62 และอดีตสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี เปด

เผยวา เร องการสมัครเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ คง

ตองรอทางพรรค ปชป.กอนวาจะวาอยางไรใน

การตัดสินใจกร ีที่จะใหตนเองลงสมัคร สวน

เร องความพรอมนั้น สวนตัวไดทาการเมือง

มาโดยตลอด ตอนนี้ตนเปนสมาชิกอยู ปชป. 

ก หมายกาหนดไววาตองภายใน 9  วัน แต

กตองแลวแตพรรค กยังไมไดพูดคุยอะไรกัน

วาจะสงตนเองลง แตคิดวากคงตองลง กอน

หนานี้เคยลงเลนการเมืองไดรับเลือกตั้งเปน 

ส.จ.เขต อ.โพธาราม มาครัง้หนึง่ และลงสมคัร

เลอืกต้ัง ส.ส.มา 2 ครัง้ ครัง้แรกชนะแตวาโดน

โม ะไป สวนครั้งที่ 2 แพเลือกตั้งโดยตนเอง

ไดคะแนนเลือกตั้งประมา  29 5  คะแนน 

เม อสมัยลงสมัครในครั้งที่ผานมา

หากวา ปชป.ตัดสินใจสงผมลงสมัคร

แขงขัน คิดวามีความพรอมอยูแลว เพราะที่

ผานมาไดชวยเหลือสังคมมาเปนเร องปกติอยู

แลว หากที่ลง ส.ส.หรือไมลงสมัครกได ทา

มาแบบนี้โดยตลอดอยางตอเน อง ตอนนี้ ไดมี

การพบผู ให ของพรรคอยูบางแลว แตเปน

ชวงกอนท่ีจะเกิดเหตุการ ขึ้น และไมคิดวา

จะเปนแบบนี้  นายชัยทิพยกลาว  

ข ะที่นายจุรินทร ลัก วิศิ  หัว 

หนาพรรค ปชป. รองนายกรั มนตรีและ

รมว.พา ิชย ใหสัมภา ถึงการเตรียมความ

พรอมการเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต  จ.ราชบุรี 

วาข ะนี้ยังไมไดคุยกัน เพราะอยางนอย

ตนกับเลขาธิการพรรคและรองภาคกลางจะ

ตองหารือเบื้องตนกอน และพรรคมีขอบังคับ 

หากพรรคจะพิจาร าอยางไรกตองเปนไป

ตามขอบังคับพรรค ซ่ึงเปนอีกเร องที่เราตอง

ยึดเหมือนกัน ถาจะสงผูสมัครกตองผานท่ี

ประชุมกรรมการบริหารพรรค แตตอนนี้ยังไม

ไดนับหน่ึงในการหารือกัน ยังไมขอตอบอะไร

ทั้งสิ้น แตพรรคกมีหลักของพรรคอยู

หัวหนาพรรค ปชป.กลาวถึงการเคาะ

ตัวผูสมัครจังหวัดสงขลาวา ตามท่ีเปนการ

ภายใน พรรคมีตัวผูสมัครสงขลาเกินแลว 

สาหรับการวางตัวผูสมัครใน  จังหวัดชายแดน

ภาคใต ข ะน้ีกมีจานวนผูสมัครเกินอยู ถาเขต

ไหนท่ีคนเกินกจะตองพิจาร าเลือกผูสมัครท่ี

ดีท่ีสุด และตองดีท่ีสุดสาหรับพ่ีนองประชาชน

ในเขตน้ันดวยวา เขามีศักยภาพท่ีจะดูแลพ่ีนอง

ประชาชนในเขตน้ันดวยหรือไม  

วันเดียวกัน พรรคพลังทองถิ่นไท จัด

ประชุมให สามั  ประจาป 2565 มีนาย

ชัชวาลล คงอุดม หัวหนาพรรค พรอมดวย

กรรมการบรหิารพรรค ส.ส.พรรค และสมาชกิ

พรรคเขารวม โดยนายชชัวาลล กลาวถงึความ

มุงมั่นต้ังใจทาเพ อประเทศชาติ เชน การแก

ป หาใหนกัศกึ า โดยเ พาะการแกหนี ้กยศ. 

แกป หาใหครู แกป หาหนี้สินใหเก ตรกร

เพิ่มงบประมา ใหทองถิ่น ผลักดันทากาสิโน 

สนามชนไก่ให้ถูกก หมาย เพื่อนาภา ีมา

ชวยเหลือปลดหนี้ใหประชาชนทุกสาขาอาชีพ

ได ซึ่งนโยบายตาง  ตองทาใหสาเรจ พรอม

ขอใหทุกคนเช อใจ

นายชัชวาลลป ิเสธที่จะสงผูสมัครลง

ชงิ ส.ส.จงัหวดัราชบรุแีทน น.ส.ปารี า แตจะ

ขอสูทีเดียวในศึกเลือกต้ังให ครั้งหนา สวน

จะสงครบทั้ง  เขตหรือไมนั้น ข ะนี้กาลัง

ประชุมหารือกันอยู เน องจากเทาที่ทราบมา

ก หมายกาหนดวาไมตองสงครบทุกเขต หรือ

จะสงแคบั ชีรายช อกได 

ท่ี มรภ.ศรีสะเก  ภายในงานวิชาการ

เรื่ องการใช้กั ชาทางการแพทย และ

เศร กิจ ท่ีนายอนุทิน  ชา วีรกูล รองนา

ยก  และ รมว.สาธาร สุข หัวหนาพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) เปนประธานเปดงาน โดย

มี ส.ส.และสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมาใหการ

ตอนรับ รวมทั้งยังพบนางผองศรี แซจึง 

ส.ส.ศรสีะเก  พรรคเพ อไทย (พท.) ทีม่าพรอม

นายปวี  แซจึง อดีต ส.ส.ศรีสะเก  พรรค

เพ อไทย ผูเปนสามีมารวมงานดวย

กอนหนานี้ นายปวี ไดมารวมงาน

พรรคภูมิใจไทยกาวสูปที่ 1  ในวันที่ 6 เม.ย.ที่

ผานมา และในวันที่ 6 มี.ค.ที่ผานมา หลังพิธี

เปดการแขงขันกี าแหงชาติ ครั้งที่  ที่ 

จ.ศรีสะเก  ยังเคยมาหารือรวมกับนายอนุทิน  

ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และนักการเมืองพื้นที่ ถึง

แนวทางทางานการเมืองเพื่อพัฒนาจังหวัด

ศรีสะเก อีกดวย

แ งปาย ปกปอ  อวย ร สีย   ป

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสร  รมว.ดิจิทัล

เพ อเศร กิจและสังคม ใน านะรองหัวหนา

พรรค พปชร. กลาวถึงกระแสขาวเกี่ยวกับ

ปายอวยพรสงกรานตของ พล.อ.ประวติร วง 

สวุรร  รองนายกรั มนตร ีและหวัหนาพรรค 

พปชร. ที่ติดตั้งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศใน

ชวงเทศกาลสงกรานตเปนการเตรียมการขึ้น

ดารงตาแหนงนายก  ตอจาก พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรั มนตรี วาเร องดังกลาว

ไมเปนความจริง เปนเพียงความพยายาม

สรางความแตกแยกจาก ายตรงขามเทานั้น 

เพราะวัตถุประสงคของการติดตั้งปายอวยพร

เทศกาลสงกรานตของ พล.อ.ประวิตร เปน

ความปรารถนาดีของตัว พล.อ.ประวิตร ที่มี

ตอพี่นองประชาชน ใน านะที่เปนรองนายก  

และเปนหัวหนาพรรค พปชร.เทานัน้ มไิดมนียั

แอบแ งหรือหวังผลทางการเมืองใด  

พล.อ.ประวิตรอยากจะติดปายประชา 

สัมพันธและอวยพรพี่นองคนไทย แต ายตรง

ข้ามนาเรื่องนี้มาเปนประเดนทางการเมือง 

หวังจะเสี้ยมใหเกิดความแตกแยก ทาลาย

ความสัมพันธของ  ป. ทั้งที่ยังรักกันดี ยัง

รวมมือกันทางานเพ อประโยชนของชาติอยาง

เหนียวแนน ในโอกาสเขาสูเทศกาลปใหมไทย 

กอยากใหทุก ายใชเปนวาระที่จะเริ่มตนการ

ทางานอย่างสร้างสรรค เพื่อประโยชนของ

ประเทศชาติ อยาพยายามนาทุกเร องมาเปน

ประเดนการเมือง หรือจองแตจะบอนทาลาย

กันในทุก  เร อง  นายชัยวุฒิกลาว.

ริ่ แ กลับบาน

การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) จะมีการ

พวงตู โดยสารเพิ่มจนเตมหนวยลากจูงใน

ขบวนรถทีว่ิง่ใหบรกิารปกตทิกุสายทัว่ประเทศ 

1  ขบวนตอวัน สามารถรองรับปริมา การ

เดินทางไดสูงสุดถึง 1  คนตอวัน 

สาหรับการเ าระวังป หาอุบัติเหตุใน

การเดินทางทางรถไฟนั้น กระทรวงคมนาคม

ใหความสาคั ป หา ทางลักผาน  หรือจุด

ตัดรถไฟกับถนน ซึ่งที่ผานมาเคยมีป หาเกิด

อุบัติเหตุขึ้น ถือเปนจุดที่ตองเ าระวัง มีทั้ง

สิ้น 6 2 จุดทั่วประเทศ โดยในสัปดาหที่ผาน

มา กระทรวงคมนาคมไดมีการประสานความ

รวมมือกับกระทรวงมหาดไทย เพ อขอความ

ร่วมมือไปยังทุกจังหวัดที่มีทางลักผ่าน เพื่อ

ขออาสาสมัครในระดับจังหวัดมาเ าระวังยัง

จุดตัดเหลา

จากนั้นนายศักดิสยามไดขึ้นเฮลิคอป 

เตอรตรวจสภาพการจราจรทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 1 (ถนนวิภาวดีรังสิต) ทางหลวง

แผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 

จังหวัดสระบุรี และบริเว เนินคลองไผ 

อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

โดย รมว.คมนาคมกลาววา พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรั มนตรี มีความ

หวงใยในการเดินทางของประชาชนชวงวัน

หยุดเทศกาลสงกรานต ระหวางวันท่ี 11-1  

เม.ย. 2565 ซ่ึงเปนชวงท่ีมีประชาชนจานวน

มากเดินทางทองเท่ียวและกลับภูมิลาเนา จึง

ไดกาหนดนโยบายอานวยความสะดวกในการ

บริการขนสงสาธาร ะและโครงขายคมนาคม

อยางบูร าการ โดยยึดหลัก เดินทางสะดวก 

ปลอดภัย หางไกล -19  และขอความ

รวมมือเชิ ชวนประชาชนรวมสนับสนุน

มาตรการ คนบานใกลเดินทางออกจากกรุง 

เทพ  ทีหลัง และเดินทางกลับเขากรุงเทพ  

กอน  ท้ังน้ี ไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัด

และหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีกากับดูแล

การบริหารจัดการจราจรบนเสนทางถนนสาย

หลักและสายรองท่ีมีการจราจรหนาแนนติดขัด 

ทั้งนี้ จากการตรวจสภาพการจราจร

ทางอากาศพบวา การจราจรเริ่มมีการชะลอ

ตัวบางชวง จึงไดสั่งการใหกรมทางหลวงรวม

กับหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดาเนินการแกไข

สภาพการจราจรใหประชาชนไดรับความ

สะดวก รวดเรว และปลอดภัยแลว

ผูส อขาวรายงานวา ในชวงเยน บรเิว

ถนนมิตรภาพ ชวงเนินมอจะบก อ.สีคิ้ว มุง

หนา จ.นครราชสมีา ปรมิา รถยนตหนาแนน

ทั้ง  ชองทางจราจรยาวกวา 2 กิโลเมตร 

ทาให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งในบาง

จังหวะ เนื่องจากมีรถบรรทุกขนาดให ่วิ่ง

ขึ้นเนินลาดชัน ทาใหกีดขวางทางวิ่งของ

รถยนตในชองทางปกติ ประกอบกับมีรถยนต

วิ่งมากกวาชวงเวลาปกติ 2-  เทา แขวง

ทางหลวงนครราชสีมา ประสานตารวจ

ทางหลวง ปดจุดกลับรถอันตรายบริเว ถนน

มิตรภาพ ชวงตั้งแต อ.ปากชอง อ.สีคิ้ว และ 

อ.เมืองนครราชสีมา กวา 15 จุด เพ อปองกัน

อุบัติเหตุจากรถยนตที่วิ่งทางตรง และเรง

อานวยความสะดวกการจราจรใหคลองตัว

พล.ต.อ .ดารงศักดิ  กิตติประภัสร  

รองผูบั ชาการตารวจแหงชาติ ใน านะผู

กากับดูแลศูนยอานวยการปองกันและลด

อุบัติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

2565 สานักงานตารวจแหงชาติ เปดเผยวา 

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. มีความ

หวงใยประชาชนเดนิทางกลบัภมูลิาเนาในชวง

เทศกาลสงกรานต จึงไดเนนย้า ตารวจจะเขม

งวด จริงจัง ตอเน อง 1  ขอหาหลัก เทศกาล

สงกรานต 2565 หรือมาตรการ 1  รสขม  

ไดแก 1 ร. คือ ไมขับรถเรวเกินกวาก หมาย

กาหนด 2 ส. คือ ไม า นสั า ไฟจราจร 

และไมขับรถยอนศร  ข. คือ มีใบขับขี่  คาด

เขมขัดนิรภัย และไมแซงในที่คับขัน  ม. คือ 

ไมขับขี่รถข ะเมาสุรา  สวมหมวกนิรภัย  ไม

ใชรถมอเตอร ไซคที่ ไมปลอดภัย และไมใช

โทรศัพทมือถือข ะขับรถ. 

คน กท

เปดเผยผลสารวจความคิดเหนประชาชน

จานวน 1 1 ตัวอยาง ระหวางวันที่ 6-  

เม.ย.ที่ผานมา เร อง ผูวา  ในความ นของ

คน กทม.  พบวา สวนให รอยละ 2.  ระบุ

เหนดวยวาผูชนะในโพลอาจพายแพ ในวัน

เลือกตั้ง ในข ะที่รอยละ 1 .  ไมเหนดวย ที่

นาสนใจคอืเม อสอบถามผูวา  ในความ นของ

คน กทม. พบเกินครึ่งหรือรอยละ 55.6 อยาก

ไดผูวา  กทม.เปนนักบริหารแกป หาเกง วัย

หนุมมีประสบการ  กลาสู กลาชน รองลงมา

รอยละ 25.  อยากไดนักบริหารสูงวัย เคยมี

ตาแหนงทางการเมือง เชน รั มนตรี   รอยละ 

21.  อยากไดนกัเคล อนไหวทางสงัคม ตอตาน

รั บาลคอรรัปชัน  รอยละ 16.  อยากไดอดีต

มีตาแหนงบริหาร กทม.  รอยละ 16.  อยาก

ไดอดีตนักวิชาการ ผูบริหารมหาวิทยาลัย  

รอยละ 1 .9 อยากไดอดีต ส.ส. และรอยละ 

16.  ระบุอ น

ถามถึงความ นของคน กทม. ตอความ

เปนเมืองที่อยากได พบรอยละ 52.  ระบุ

เมืองแหงความปลอดภัย  รอยละ 9.  เมือง

แหงสวัสดิการ เชน การรัก าพยาบาล การ

ศึก า บานพักคนชรา  รอยละ 5.  เมือง

แหงสุขภาวะและการแพทย   รอยละ 2.5 

เมืองแหงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการ

ทองเที่ยว  รอยละ 1.  เมืองแหงการศึก า

นานาชาติ  รอยละ 5.  เมืองแหงการลงทุน

นานาชาติ  รอยละ 5.6 เมืองแหงความเทา

เทียมทางเพศ สมรสเทาเทียม  รอยละ 2 .5 

เปนมหานครแหงความบันเทิง สถานบันเทิง

เปดได 2  ชั่วโมง และรอยละ 1 .6 เปดบอน

เสรีใน กทม. ตามลาดับ

ที่นาสนใจ ผลสารวจระบุวา เกือบครึ่ง 

หรือรอยละ .  ยังไมตัดสินใจวาจะเลือก

ใครเปนผูวา  กทม. ในข ะที่รอยละ 2 .  

ระบุนายชัชชาติ สิทธิพันธุ รองลงมารอยละ 

9.  นายสุชัชวีร สุวรร สวัสดิ  รอยละ .1 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวั เมือง  รอยละ 5.  นาย

สกลธี ภัททิยกุล   รอยละ 2.5 นายวิโรจน 

ลักข าอดิศร และร้อยละ 5.9 ระบุอื่น  

น.ส.รสนา โตสิตระกูล น.ต.ศิธา ทิวารี เปนตน

ผศ.ดร.นพดลกลาววา ผลโพลช้ินน้ีช้ี

ใหเหนวาความ นของคน กทม. อยากไดผู

วา  กทม.เปนนักบริหาร โดดเดนมากกวาคุ

สมบัติอ น  และลัก ะเมืองกรุงเทพมหานคร

ท่ีคน กทม.ต้องการเปนเร่ืองท่ีใกล้ตัวของ

ประชาชน เชน เมืองแหงความปลอดภัย เมือง

แหงสวัสดิการ เชน การรัก าพยาบาล การ

ศึก า บานพักคนชรา เมืองแหงสุขภาวะ และ

การแพทย เมืองแหงประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

การทองเท่ียว และการศึก า ในข ะท่ีการ

ลงทุนนานาชาติและอ น  นาจะเปนเร องท่ีออก

ไกลตัวของประชาชนสวนให ของกรุงเทพ  ท่ี

สารวจพบในคร้ังน้ี

ีคนกรุงยัง ตัดสิน

ความตั้งใจจะเลือกของคน กทม.ตอผู

สมัครในวันนี้ จะพบวาเกือบครึ่งยังไมตัดสิน

ใจ และสวนให ยังเหนวาคนที่ชนะในผล

โพลอาจจะแพในวันเลือกตั้งได อยางไรกตาม 

ในกลุมคน กทม.ที่ตัดสินใจแลว พบวากลุมผู

สมัคร  คนที่มีคะแนนเกาะติดกันเปนกลุม 

ไดแก นายสุชัชวีร  พล.ต.อ.อัศวิน และนาย

สกลธี ในข ะที่นายชัชชาติมีคะแนนนาโดด

เดนออกไป แตจะพบวาถารวมคะแนนของผู

สมัคร  คนเหลานั้นเขาดวยกัน จะมีคะแนน

ที่มากกวาคะแนนของนายชัชชาติ ดังนั้นใคร

ตองการชนะจะตองเสนอภาพ แสดง มือนัก

บริหารใหคน กทม.เหน และนาจะไดคะแนน

จากกลุมคนที่ยังไมตัดสินใจเขามาเพิ่มเติมได  

ผอ.ซูเปอร โพลระบุ

ที่พรรคประชาธิปตย (ปชป.) นางดรุ

วรร  ชา พิพัฒนชัย รองโ กพรรค ปชป. 

ใน านะรองผูอานวยการศูนยเลือกตั้งผูวา  

กทม.และ ส.ก. ของพรรคดานส อสาร กลาว

ถึงป หาปายหาเสียงของผูสมัครผูวา  กทม. 

รวมถึง ส.ก. มีบางสวนกีดขวางเสนทางสั จร

วา พรรคไดเปดรับแจงขอมูลผานชองทาง

ตาง  และเม อทางศูนยอานวยการเลือกตั้ง  

รับเร อง กไดเรงดาเนินการแกไขใหในทันที 

ซึ่งหากใครพบปายหาเสียงของพรรคกีดขวาง

เสนทางสั จร สามารถแจงขอมูลมาไดทันที

ผานชองทางเพจ    ที่ 

. .  หรือ

ติดตอโดยตรงไดที่เบอรมือถือของผูสมัคร 

ส.ก.ในแตละเขต เม อไดรับแจงขอมูลแลวจะ

เรงดาเนินการใหในทันที

พรรคมคีวามตัง้ใจหาเสยีงและทางาน

การเมอืงบนความรบัผดิชอบตอสงัคมโดยรวม 

รวมถึงพยายามปรับรูปแบบของปายหาเสียง

ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับพื้นที่ และ

หลีกเลี่ยงการกระทาใด  ที่จะสงผลกระทบ

ตอประชาชนใหมากทีส่ดุ และพรอมจะดาเนนิ

การแกไขปรับปรุงทันทีที่ทราบขอมูล  รอง 

ผอ.ศูนยเลือกตั้ง  พรรค ปชป.ระบุ

ข ะที่นายสุชัชวีร สุวรร สวัสดิ ผู                                                       

สมัครผูวา  กทม.พรรค ปชป. ลงพื้นที่บางรัก 

บริเว ชุมชนพิพัฒน 2 โดยนาเสนอนโยบาย

หากไดรับเลือกเปนผูวา  กทม. จะดูแล

คนกรุงเทพ  ใหครบทุกมิติ ไมวาจะเปน 

1.มิติของแสงสวาง 2.มิติของความปลอดภัย 

ระบบกลองอัจ ริยะใชตรวจจับความผิดปกติ 

ระบบ  วัดและประมวลผลเพ อแกป หา

การจราจร .มิติของสิ่งแวดลอม มีเซนเซอร

วัด ุน  2.5 และสภาพมลพิ ทางอากาศ 

รวมทั้งใชระบบโซลารเซลล และ .มิติของ 

การใหบริการอินเทอรเนต

ดานนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครผู

วา  กทม. กลุมอิสระ พรอมดวย น.ส.เก รา 

ธั ลกั ภาคย หวัหนาทมีนโยบายเศร กจิ 

เพ อนชัชชาติ และนางปวี า หงสกุล อดีต

ผูสมัครผูวา  กทม. ขึ้นขบวนรถยนต ไฟฟา 

( ) หาเสียงแบบรักเมือง พื้นที่เขตดอนเมือง 

บางเขน 

ส ัคร วา  รงลง นที่

สวน พล.ต.อ.อัศวิน ขวั เมือง ผูสมัคร

ผูวา  กทม.อิสระ ลงพื้นที่ตลาดเชาวัดรวก

บางบาหร ุซ.จรั สนทิวงศ 5  พรอมนายพง 

ศกร ฟุงเฟ อง ผูสมัคร ส.ก.เขตบางพลัด รับฟง

ป หาเร องที่อยูอาศัย 

นายสกลธ ีภทัทยิกลุ ผูสมคัรรบัเลอืกตัง้

ผูวา  กทม. อสิระ ลงพืน้ทีต่ลาดจตจุกัร มนีบรุ ี

และตลาดมีนบุรี โดยระบุวา ประเดนเร องที่

พอคาแมคาตองการใหปรับปรุงเร องคาขาย

บนทางเทา หาบเรแผงลอย เพราะตอนนีเ้ร อง

เศร กิจไมดี ทุกคนตองการคาขาย อาจจะ

ตองไปดูวาเอาที่วางที่มีศักยภาพมาพิจาร า

เพิ่มเติมเพ อใหผูคาสามารถคาขายไดอยางมี

ระเบียบและไมกระทบสวนอ น

น.ต.ศิธา ทิวารี ผูสมัครผูวา  กทม. 

พรรคไทยสรางไทย พรอมนายศรั ยู คง

สวัสดิเกียรติ ผูสมัคร ส.ก.เขตสัมพันธวงศ  

นายพรภวิ ย ศุภวรางกูร ผูสมัคร ส.ก.เขต

ปอมปราบศัตรูพาย และ น.ส.สุวดี พันธุพา

นิช รองโ กพรรคไทยสรางไทย และวาที่ผู

สมัคร ส.ส.กทม.เขตปอมปราบ  สัมพันธวงศ 

พระนคร พรรคไทยสรางไทยลงพื้นที่ตลาด

นอย เขตสัมพันธวงศ และเดินทางไปทาเรือ

ภา ุรัง ีและบานโบรา  โซเฮงไถ.

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ทย สต  ผู้สื่อข่าวรายงาน

วา ศาสตราจารยเสนห จามริก 

อดีตประธานค ะกรรมการสิทธิ

มนุ ยชนแหงชาติ (กสม.) ไดเสีย

ชีวิตลงแลวอยางสงบ สิริอายุรวม 

95 ป โดยนายสินธุสวัสดิ ยอด

บางเตย ผูจัดการสถาบันปรีดี 

พนมยงค โพสตขอความในเฟซ 

บุกวา ขอแสดงความเสียใจยิ่ง 

จากการจากไปของ ศาสตราจารย

เสนห  จามริก ประธานกรรมการ

บริหารสถาบันปรีดี  พนมยงค 

ทานแรก   

ดานนางสุนี ไชยรส รอง

ค บดี ายพัฒนาสังคมอยาง

ยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม                                       

มหาวิทยาลัยรั งสิต  เปด เผย

กาหนดการบาเพ กุศล ศ.เสนห 

จามริก ขอพระราชทานน้าหลวง                                                                 

อาบศพ ในวันอาทิตยที่  1                                                     

เม.ย.  ศาลา 9 วัดโสมนัส

วิหาร ถ.กรุงเก ม เขตปอม ปราบ

ศัตรูพาย กทม. คนทั่วไปรดน้า

ศพ 16.  น. น้าหลวงอาบศพ 

เวลา 1 .  น. กาหนดสวดพระ

อภิธรรม เวลา 1 .  น. ในวัน

ที่ 1 -12 เม.ย. และวันที่ 1 -1  

เม.ย. พระราชทานเพลิงศพ ใน                                                

วันอังคารที่  19 เม.ย. เวลา             

1 .  น.

อาลัย ศ สน  า ริก สินวัย95ป

กรุง ท   ศูนยบริหารสถานการ การ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2 19 (ศบค.) รายงานสถานการ  โควิด-

19 ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 

25 29  ราย ติดเชื้อในประเทศ 25 1  

ราย มาจากระบบเ าระวังและระบบบริการ 

2 9  ราย  มาจากการคนหาเชิงรุกใน

ชุมชน 1  ราย  มาจากเรือนจา 5  ราย 

เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ  ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น 22  ราย อยูระหวาง

รัก า 251 51 ราย อาการหนัก 1 9 6 ราย 

ใสเคร องชวยหายใจ 21 ราย เสียชีวิตเพิ่ม

ขึ้น 9  ราย เปนชาย 66 ราย ห ิง 2 ราย 

อายุ 6  ปขึ้นไป  ราย มีโรคเรื้อรัง 1  

ราย ทาใหมียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 

256  จานวน 5 6 ราย มียอดหายปวย

สะสมตั้งแตป 256  จานวน 5 92  ราย 

มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 256  จานวน 

25 9 5 ราย สวนยอด ีดวัคซีนวันที่  เม.ย. 

2 1 6  โดส ยอด ีดสะสมตั้งแตวันที่ 2  

ก.พ.6  จานวน 1 6 69  โดส สาหรับ 

1  จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมากที่สุด ไดแก กทม. 

22  ราย  ชลบุรี 1 1 9 ราย  สมุทรสาคร 

2  ราย  สมุทรปราการ 1  ราย  นนทบุรี 

5 นาย  ขอนแกน 9 ราย  นครป ม 6 2 

ราย  นครศรีธรรมราช 611 ราย  ะเชิงเทรา 

599 ราย และสุพรร บุรี 55  ราย.

ทยดับนิว 98ราย ค า1 9 ัน
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หายไปทั้งหมด แต่จะหายไปทันที หรือหากแกบอกว่าแกก็ยังสนิท

กับทักษิณ กับเพื่อไทยอยู่ เพราะเคยทำางานร่วมกันมา แบบนี้ก็

เรียบร้อยครับ 

...กลุ่มคน กทม.ที่ไม่ชอบทักษิณไม่ชอบเพื่อไทย ที่เคยคิด

จะเลือกชัชชาติเพราะเห็นว่ามั่นคงดี ไม่สังกัดพรรค แล้วก็เบื่อ

ประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นแล้ว จะทำาให้คนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งที่เคยจะ

เลือกชัชชาติจะถอยออกมาทันที ตรงนี้จะทำาให้คะแนนแกร่วง ซึ่ง

คำาถามนี้พบว่ากำาลังมีสื่อพยายามจะถาม แต่ชัชชาติยังไม่ตอบ แต่

คอยดูแล้วกัน ประเด็นนี้ถ้าใกล้ๆ เลือกตั้ง ถ้าคะแนนมันสูสีกันแล้ว

ประชาธิปัตย์นำามาใช้เป็นวาทกรรม ดึงมาใช้ ผมว่าชัชชาติแกตาย

ดร.สุวิชา ผู้อำานวยการศูนย์สำารวจความคิดเห็นนิด้าโพล 

ยกตัวอย่างการสร้างกระแสในช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียงมาให้

เห็นภาพว่า หากดูจากตัวอย่างการเมืองระดับชาติ ที่แม้คนจะแยก

ออกจากกันได้ระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น แต่

บางครั้งการสร้างภาพความหวาดกลัวมันทำาให้คนเปลี่ยนใจได้ ดู

อย่างการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ปี 2556 ตอนแรกผลโพลคะแนน

ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ตามหลัง พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์

เจริญ มาตลอด แพ้มาเรื่อย แต่ต่อมามีวาทกรรมไม่กี่คำาสั้นๆ ตอน

นั้นมีข่าวลือมาว่า มีแกนนำาเสื้อแดงจะมาเป็นรองผู้ว่าฯ กทม.ใน

ทีม พล.ต.อ.พงศพัศ ตอนนั้นคนก็ไปถามคนในเพื่อไทย ที่ก็ตอบ

ทำานองไม่ได้ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ คน กทม.ยิ่งตกใจเลย คือ

อาจไม่ได้รักใครบางคน แต่เกลียดบางคนมากกว่า ไม่ชอบไม่อยาก

ได้ ทำาให้ตอนนั้นเท่าที่ผมสังเกตคะแนน พบว่าคะแนนที่ควรวิ่งไป

ที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ที่เป็นคะแนนของกลุ่มสนับสนุนเสื้อ

เหลือง พบว่าถูกดึงมาอื้อเพื่อไปให้กับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ซึ่งคะแนนที่

ไปทางนั้นไม่ใช่เพราะชอบ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ แต่เพราะป้องกันไม่ให้

คนคนหนึ่งเข้ามาเป็นรองผู้ว่าฯ กทม. กลัวคนนั้นเท่านั้นเอง 

ตรงนี้ผมจึงบอกว่าต้องดูว่าถึงเวลาใกล้ๆ เลือกตั้ง 

ประชาธิปัตย์จะมีทีเด็ดอะไรตรงนี้หรือไม่ในการทุบชัชชาติ วินาที

สุดท้าย ทุบจนไม่มีเวลาแก้ตัว ทุบในช่วง 4-5 วันสุดท้าย ตายสนิท

เลย ให้ดูหมัดเด็ดประชาธิปัตย์ไว้ ประชาธิปัตย์เก๋าเกมมาก 

“แต่ ณ ขณะนี้ผมดูคะแนนแล้ว คนที่จะขึ้นมาไฟต์กับชัช

ชาติได้ จากเปอร์เซ็นต์ผลโพลที่ผมมองดู ตอนนี้ก็คงมีเพียงแค่ 

พล.ต.อ.อัศวิน”

...แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูประชาธิปัตย์ด้วย เพราะ

ประชาธิปัตย์ลูกเล่นเยอะมาก แพรวพราวมากพรรคนี้ เพราะการที่

จะขึ้นไปเป็นผู้ว่าฯ กทม.ในครั้งนี้ ได้ ตอนนี้คู่แข่งทุกคนเป็นรองคุณ

ชัชชาติ ก็ต้องไปแย่งคะแนนชัชชาติลงมาให้ได้ ต้องตัดคะแนนชัช

ชาติและดันคะแนนตัวเองขึ้นไป ทำาอยู่สองอย่าง ดังนั้นเรื่องความ

สัมพันธ์ระหว่างชัชชาติกับเพื่อไทยและทักษิณ คำาถามนี้ถ้าชัชชาติ

ตอบไม่ดีตายสนิทเลย จะตอบยังไงถึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ ตรง

นี้สำาคัญมาก ผมว่าทีมงานชัชชาติก็คงรู้และคงเตรียมคำาตอบไว้

แล้ว แต่ถึงถามตอนนี้ก็เท่านั้น เพราะคำาถามนี้มันจะมาแบบแรงๆ 

ตอนใกล้เลือกตั้ง คอยดูแล้วกัน ตอนใกล้ๆ เลือกตั้ง คำาถามแรงๆ 

แบบนี้มันจะมา จะเรียกว่าถามเพื่อดึงมาเลย หาทางดึงลงมาให้ได้

แบบเห็นๆ เลย 

ผมเลยมองว่า เราอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าใครจะได้ แต่ทีนี้ วาท

กรรมครั้งก่อนระหว่าง พล.ต.อ.พงศพัศกับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ มันได้

ผลเพราะว่าตอนนั้นพงศพัศนำา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ไม่เท่าไหร่ แต่ครั้ง

นี้้มันแตกต่างเพราะว่าชัชชาตินำาคนอื่นเท่าตัว เช่นชัชชาติคะแนน 

38 เปอร์เซ็นต์ แต่ พล.ต.อ.อัศวินอยู่ที่ 11 เปอร์เซ็นต์ ห่างกันสาม

เท่าแล้วจะไล่ทันได้อย่างไร ก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องดึงชัชชาติลงมา

อย่างเดียว หาประเด็นไปตัดคะแนนแกให้ลงมาให้ได้ และอีกอย่าง

ที่จะทำาให้แกตายคือคนที่ดูไบ ที่หากลองพูดอะไรออกมาสักอย่าง ที่

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับชัชชาติว่ายังแนบแน่นกันอยู่เมื่อ

ไหร่ ชัชชาติตายทันที คนดูไบไม่เป็นอะไร แต่ชัชชาติไปทันที ไป

โลดเลย เพราะคน กทม.จำานวนมากยังกังวลเรื่องทักษิณ ชินวัตร

อยู่ 

ตรงนี้ผมมองว่าอาจจะมีกระแสหลายอย่างพยายามโยง

ทักษิณและอุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร เข้ากับชัชชาติ เพื่อดึง

คะแนนชัชชาติลงมา ผมว่ามันน่าจะมีกระแสเหล่านี้ในช่วงใกล้

เลือกตั้ง ให้รอดูอาจสักประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง โดย

เฉพาะช่วงอาทิตย์สุดท้ายที่เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ทุบทีเดียวเลย แต่นั่น

ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าทุบแล้วต้องเอาคะแนนเขามาได้ แล้วดันตัว

เองขึ้นไปได้ ไม่ใช่ทุบเสร็จแล้วคะแนนก็ไม่วิ่งมาเข้าฝ่ายตัวเอง แต่

กลับกระจายไปทั่ว งานนี้ก็ต้องรอดูแล้วกัน 

ผลสำารวจของนิด้าโพลเรื่องสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้ง

แรกที่จะเปิดเผยวันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย.ก็จะเริ่มเห็นเทรนด์แล้ว

ว่าทิศทางมันจะเป็นอย่างไร จากนั้นอีกสองสัปดาห์คือช่วง 24 

เมษายนจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นว่า คะแนนผู้สมัครคนอื่นจะดึงชัชชาติ

ลงมาได้หรือไม่ ซึ่งสมมุติว่าคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรค

เพื่อไทยใน กทม.ที่มีอยู่ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ที่มีส่วนหนึ่งเชียร์

ชัชชาติ แล้วถึงเวลาหนึ่งหากชัชชาติประกาศไม่เกาะติดกับทักษิณ 

ผมกำาลังคิดอยู่ว่าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวจะร่วงลงมาหรือไม่ ก็

ยังคิดอยู่เหมือนกัน รวมถึงตัวของ น.ต.ศิธาจากไทยสร้างไทย จะ

ไปดึงคะแนนจากชัชชาติมาได้แค่ไหน เพราะคะแนนของคุณหญิง

สุดารัตน์ก็มีอยู่ประมาณหนึ่ง คือประมาณ 5-6 เปอร์เซ็นต์ ก็ไม่แน่ 

บทสัมภาษณ์ในช่วงท้าย เราถามกรณีผลสำารวจนิด้าโพล

เมื่อ 27 มี.ค.65 ท่ีเปิดเผยผลสำารวจของประชาชน เรื่อง การ

สำารวจคะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส คร้ังท่ี 1/2565 

ซ่ึงปรากฏว่า พิธา ล้ิมเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้คะแนน

มากกว่าพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีทำาให้

แวดวงการเมืองฮือฮากันไม่น้อย จึงถามว่าผลสำารวจดังกล่าวมี

ความหมายทางการเมืองอะไรหรือไม่ 

เรื่องน้ี ผู้อำานวยการศูนย์สำารวจความคิดเห็น นิด้าโพล 

ไขข้อสงสัยไว้ว่า ความจริงก็คือพลเอกประยุทธ์คะแนนตกลง โดย

ส่วนหน่ึงอาจเกิดจากวิธีเก็บข้อมูลของผม ผมให้มีการเก็บข้อมูล

ให้ละเอียดมากข้ึน ก่อนหน้าน้ีผมจะเน้นเรื่องการถ่วงดุล คะแนน

ถ่วงดุลในเชิงของภาค คือสัดส่วนของการสำารวจคนแต่ละภาค

ต้องเท่ากับประชากรไทย แล้วก็เก็บตัวอย่างชายหญิงให้เท่ากับ

ประชากรไทย  ซ่ึงประเทศไทยผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชาย แต่ตอน

หลังก็มีคนให้ความเห็นมาว่า ควรต้องเน้นเรื่องเจเนอเรชันด้วย 

เพราะปัจจุบันเป็นการเมืองของเจเนอเรชัน 

...ผมก็ไปดูการเก็บข้อมูลว่า ท่ีผ่านมาเจอปัญหาอะไรบ้างในการ

เก็บข้อมูลเชิงเจเนอเรชัน ผมก็พบว่าในช่วงอายุไม่มีปัญหา แต่มีอยู่

สองช่ัวอายุท่ีมีปัญหา คือช่วงอายุ  18-25 ปี ผมเก็บกลุ่มตัวอย่างได้

น้อยกว่าปกติ น้อยกว่าความเป็นจริงของประชากร แต่ช่วง 45-60 ปี 

ผมเก็บตัวอย่างได้มากเกินเหตุ ท่ีอาจเป็นกระบวนการในข้ันตอนการ 

random ผมเลยให้มีการเพ่ิมรายละเอียดเข้าไปในเรื่องเจเนอเรชัน 

พอใส่เข้าไปทำาให้การเก็บตัวอย่างกับกลุ่มเด็กมันดันสูงข้ึน และทำาให้

การเก็บตัวอย่างกับกลุ่มอายุ  45-60 ปีมันลดลง ก็เป็นไปได้ท่ีการลด 

ลงตรงน้ีกับการเพ่ิมข้ึนของอีกกลุ่มหน่ึง เลยทำาให้คะแนนของพิธา ล้ิม

เจริญรัตน์ ดันข้ึนมา 

ท่ีน่าสนใจ ดร.สุวิชา ผู้อำานวยการศูนย์สำารวจความคิดเห็น 

นิด้าโพล ให้ข้อมูลว่า อย่างไรก็ตามเมื่อไปดูรายละเอียดจริงๆ จะพบ

อาการเชียร์เต็มที่ แบบนี้จบ ตายเพราะเพื่อน 

-ถ้าเช่นนั้นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.รอบนี้คิดว่าจะมีโอกาส

พลิกล็อกแบบหักปากกาเซียนได้หรือไม่?

มีโอกาส ทำาไมจะไม่มี อย่าหาว่าผมคิดในมุมแง่ร้ายให้กับ

ชัชชาติ เช่นสมมุติคะแนนของ น.ต.ศิธา จากพรรคไทยสร้างไทย

ของคุณหญิงสุดารัตน์ ที่มีประมาณ 6-7 เปอร์เซ็นต์ แล้วคะแนน

นี้เกิดไปดึงคะแนนชัชชาติลงมา จาก 38 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 31 

เปอร์เซ็นต์ พออยู่ที่ 31 เปอร์เซ็นต์แล้วเกิดมีคนไปตีชัชชาติในเรื่อง

ความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทย โดยในส่วนของเพื่อไทยที่มีคะแนน

ในกทม.อยู่ประมาณ 16-17 เปอร์เซ็นต์ โดยหากในกลุ่มนี้ ถ้าสัก 

12 เปอร์เซ็นต์เลือกชัชชาติ ถ้าหากชัชชาติบอกว่า ผมไม่ยึดติดกับ

เพื่อไทย ตรง 12 เปอร์เซ็นต์ดังกล่าวที่จะเลือกชัชชาติอาจหล่น

ลงไปเหลือ 7-8 เปอร์เซ็นต์ รวมกันสองกรณีข้างต้นคะแนนของ

ชัชชาติจาก 38 เปอร์เซ็นต์จะเหลือแค่ 20 เปอร์เซ็นต์ แบบนี้การ

แข่งขันก็สูสีแล้ว คู่แข่งขันที่อยู่รองลงมาจะปั่นตัวเองขึ้นมาทันที 

อันนี้คิดแบบแง่ร้าย 

กรณีที่สอง หากชัชชาติบอกว่าเขาอยู่กับเพื่อไทย ไปหาเสียง

แล้วเจอเพื่อไทยก็ไปหาเสียงด้วยกันตลอด ใน 38 เปอร์เซ็นต์ที่

ชัชชาติเคยได้ จะมีกลุ่มคนที่หนุนเพื่อไทยอยู่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่

เชียร์ชัชชาติอยู่ แต่ที่เหลือไม่ใช่ พอได้ฟังแบบนี้คนกลุ่มนี้ก็อาจจะ

เทออกไปเลยจากตัวชัชชาติ ซึ่งหากออกไปสักครึ่งหนึ่งเช่นเกือบ

สิบเปอร์เซ็นต์ ชัชชาติก็ตายเหมือนกัน จะเหลือประมาณยี่สิบกว่า

เปอร์เซ็นต์ แบบนี้คู่แข่งขันคนอื่นอย่าง พล.ต.อ.อัศวินสู้ตายเลย 

เพราะเขาเคยได้สูงสุดร่วม 17 เปอร์เซ็นต์ 

“ดังนั้นมันพลิกล็อกได้ ชัชชาติจะไม่ตายเพราะใคร แต่จะ

ตายเพราะเพื่อนร่วมข้าง เพื่อนที่ ไม่ยอมตัดให้ขาด” 

-กลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เป็นครั้งแรก 

หรือ first time voter จะมีผลอย่างไรต่อการเลือกตั้งครั้งนี้?

พวกกลุ่ม first time voter หากถามว่าจะมีผลกระทบต่อการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้หรือไม่ ดูแล้วก็คงสร้างผลกระทบบ้าง 

เพราะอย่าลืมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆ เขาเลือกพรรคก้าวไกลกัน แต่ว่าก็

ไม่ใช่ทั้งหมด แต่ที่คนชอบพูดกันว่าคนรุ่นใหม่ชอบพรรคก้าวไกล

กัน ในฐานะผมเป็นคนทำาโพล คนที่เห็นผลโพลตลอดในช่วงสามปี

ที่ผ่านมา พบว่ามีเด็กรุ่นใหม่ 1 ใน 3 เท่านั้นที่เลือกพรรคก้าวไกล 

พูดให้เห็นภาพมีเด็กเดินมาสามคน อายุเฉลี่ย 18-25 ปีเดินมากัน

สามคน จะมีคนหนึ่งเลือกก้าวไกล แต่หากขยับอายุขึ้นมาเป็น 18-

35 ปี สัดส่วนจะลดลงมาเหลือ 1 ใน 4 

คำาถามคือ การที่เด็กรุ่นใหม่หนึ่งในสามเลือกพรรคก้าวไกล

เป็นเรื่องดีหรือไม่ ก็เป็นเรื่องดีสำาหรับพรรคก้าวไกล แต่ถามว่า

พรรคก้าวไกลมีปัญหาอะไร พบว่าพรรคก้าวไกลมีปัญหาคือ คนยิ่ง

มีอายุ คนแก่ จะยิ่งไม่เลือกพรรคก้าวไกล ที่ก็คือ 18-25 ปีจะมีคน

จำานวนหนึ่งเลือกก้าวไกล แต่พอขยับอายุเป็น 26-35 ปี คนที่จะ

เลือกก้าวไกลก็จะหล่นลงมา ยิ่งขยับไปเป็น 36-45 ปีก็จะยิ่งหล่นลง

มาอีก พอขยับเป็น 46-60 ปี ของก้าวไกลเรียกได้ว่าหล่นฮุบลงมา

เลย แล้ว 60 ปีขึ้นไปไม่เลือกเลย คือจะเหลือแค่ 3-4 เปอร์เซ็นต์ 

คือคนแก่ไม่เอา ซึ่งเทรนด์มันเป็นแบบนี้ แต่สิ่งสำาคัญคือต้องไป

วิเคราะห์ โครงสร้างประชากร ประเทศไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุ 

ครึ่งหนึ่งของคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุคือ 45 ปีขึ้นไป แล้วเด็ก

ช่วงหลังเกิดน้อย โอเคเด็กหนึ่งในสามเลือกก้าวไกล แต่หนึ่งในสาม

มีเท่าไหร่ กับคนอายุตั้งแต่ห้าสิบปีขึ้นไปที่เดินไปลงคะแนนได้มีเท่า

ไหร่ เรียกว่าอายุสี่สิบห้าปีขึ้นไปไม่เอาก้าวไกลเป็นส่วนใหญ่ 

คำาถามคือ เมื่อบาลานซ์เค้กสองก้อนนี้อะไรหนักกว่ากัน เรา

เป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งพรรคก้าวไกลอาจเถียงผมว่า กลุ่ม new 

volter จะเข้ามาเรื่อยๆ แล้วคนรุ่นนี้จะเพิ่มขึ้น คนสูงอายุอีกไม่นาน

ก็ตาย แต่อย่าลืมว่าคนที่ไปเลือกตั้งพวก first time voter เมื่อตอน

เลือกตั้งปี 2562 ตอนนี้อายุก็เพิ่มขึ้น สมมุติตอนนั้นเขาอายุ 20 ปี 

ตอนนี้ก็อายุ 23 ปี อีกห้าปีข้างหน้าก็อายุ 28 ปี ก็แก่ลง แล้วคน

เราเมื่ออายุมากขึ้น ประสบการณ์และวิธีคิดมันเปลี่ยน เด็กๆ มี

ความฝันเรื่องปกติ 

สมัยผมก็มี ตอนนั้นพ่อผมเป็น ส.ส.ประชาธิปัตย์ แต่ผม

ยังไปร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อยู่ใน

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง แต่พออายุเริ่มมากขึ้นวิธีคิดก็เปลี่ยน

ไป เมื่อก่อนผมเป็นแฟนคลับสมัคร สุนทรเวช ทั้งที่พ่อผมเป็น 

ส.ส.ประชาธิปัตย์ แต่สมัครไปที่ไหนผมก็ไปฟังสมัครปราศรัยที่นั่น 

แต่ถึงเวลาพอเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงมันก็เปลี่ยนไปเอง 

คือยิ่งแก่จะยิ่ง conservative (อนุรักษนิยม) ไม่เชื่อลอง

ถามตัวคุณเองดูว่า ชีวิตในวัยคุณตอนนี้กับตอนอายุยี่สิบต้นๆ คิด

เหมือนกันไหม ก็ไม่เหมือน อย่างตอนหลังผมก็มานั่งคิดว่า ตอนนั้น

ผมไปร่วมนั่งไล่พลเอกเปรมทำาไม ทั้งที่ป๋าเปรมคือผู้ซึ่งคอยประคอง

ประเทศเอาไว้ ก็คือเพราะตอนนั้นด้วยความเป็นเด็ก ก็คิดแบบ

นั้น คือคนเราเมื่ออายุมากขึ้นความเป็น conservative จะมีมากขึ้น 

ไม่ใช่ว่าจากเด็กแล้วไปเริ่มแก่ แล้วจะเกาะแต่เรื่องเดิมๆ เพราะ

ชีวิตคนเราพอเข้าสู่ความเป็นจริง ชีวิตมันแปรเปลี่ยนไปเรื่อย ไม่

อย่างนั้นพวกคนรุ่น 14 ตุลาคม 2516 หรือยุค 6 ตุลาคม 2519 ไม่

มาเป็น ส.ส. เป็นรัฐมนตรี ทำาธุรกิจเหมือนทุกวันนี้หรอก เพราะ

หากมีอุดมการณ์แบบเดิมชีวิตคงไปอีกแบบหนึ่งแล้ว 

-หากให้ระบุชัดๆ ว่า ถ้าผู้สมัครต้องการเอาชนะชัชชาติจะ

ต้องทำายังไง?

ก็มีสองวิธีคือ discredit กับ disqualified การดิสเครดิตก็คือ 

ตีแก ให้ชัชชาติอ่อนลงมาให้ได้ ให้คนเชื่อว่าเขามีข้อบกพร่องเยอะ

แยะไปหมด ดึงแกลงมา โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขา

กับทักษิณและพรรคเพื่อไทย ก็เริ่มมีบางคนเริ่มจะตีเขาแล้วในเรื่อง

ของผลงาน เช่นเคยเป็น รมว.คมนาคมมาก่อน แล้วเคยมีผลงาน

อะไรหรือไม่ ก็มีคนตั้งคำาถามว่าชัชชาติเคยมีผลงานอะไรบ้างเป็น

รูปธรรม ส่วนการ disqualified ก็คือหาทางทำาให้เขาขาดคุณสมบัติ

การเป็นผู้สมัคร ซึ่งจะมีทางหรือไม่ ไม่รู้ เช่นมีเรื่องคดีความอะไร

หรือไม่ แต่ทำาแบบนี้ก็ดูจะโหดร้ายเกินไปหน่อย. 

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร 

ว่าท่ีเราเก็บตัวอย่างกลุ่มเด็กมากข้ึน แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ว่าทุกคน

จะเลือกพิธา เพราะหากเทียบสัดส่วนกันจริงๆ แล้ว เมื่อผมเก็บ

ตัวอย่างกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึนถึงหน่ึงเท่าตัว จริงๆ แล้วพิธาควรต้องได้

คะแนนเพ่ิมข้ึนจากกลุ่ม 18-25 ปีเยอะกว่าน้ี แต่ปรากฏว่าพิธา

กลับไม่ได้คะแนนเยอะข้ึนเท่าใดนัก คือประมาณ 10 มาเป็น 13  

เปอร์เซ็นต์ ท่ีถือว่าข้ึนมาระดับน้อยกว่าท่ีคิดไว้ 

แต่กรณีของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่คิดว่าจะลงมาเยอะ  ตอน

แรกคิดว่าจะลงมาเหลือสัก 14 เปอร์เซ็นต์ แต่ลงมาเหลือ 12 

เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงก็ต้องยอมรับว่าคะแนนของพลเอกประยุทธ์ลง

มาจริงๆ เพราะแม้หากผมใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบเดิม ผมก็เชื่อ

ว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ก็ลง  แต่อาจลงมาสูสีกับ

พิธา แต่ ณ ขณะน้ีก็ถือว่ายังสูสีกัน  เพราะยังห่างกันไม่ถึงหน่ึง

เปอร์เซ็นต์ เพราะพิธา 13 กว่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนพลเอกประยุทธ์ 

12 เปอร์เซ็นต์กว่า ห่างกันไม่ถึง 1 เปอร์เซนต์ 

...ผมมีข้อสังเกตอยู่อย่างหน่ึงว่า คะแนนของพรรคก้าว

ไกล ไม่ว่าจะเป็นตัวพิธาหรือตัวพรรคก้าวไกลเองก็ตาม ป่ันให้

โตไปกว่าน้ีไม่ได้แล้ว มันมีอยู่แค่น้ี เหมือนบอนไซ ไม่ตายแต่ไม่

โต เหตุผลเพราะด้วยจำานวนประชากรและโครงสร้างประชากร

ของประเทศไทย และคนไทยส่วนใหญ่  80-90 เปอร์เซ็นต์ เป็น 

conservative ยังไงก็ยังยืนอยู่ข้างสถาบันฯ หากพรรคก้าวไกลย่ิง

แสดงอาการออกมาเรื่อยๆ ย่ิงไม่ได้คะแนน 

“ผมดูแล้ว หากพรรคก้าวไกลยังคงมีประเด็นเรื่องสถาบันฯ 

ออกมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้อยู่เบ้ืองหลังพรรคท้ังหลาย พวกโดน

ตัดสิทธ์ิการเมือง ท่ีย่ิงป่ันประเด็นเรื่องสถาบันฯ ก้าวไกลย่ิงไม่โต”.

น.ต.ศิธาอาจจะดึงคะแนนชัชชาติมาได้สัก 5-6 เปอร์เซ็นต์ 

“ผมคาดว่าถ้าไม่มีวาทกรรมเด็ดๆ ที่แรงจริงๆ ชัชชาติก็น่า

จะชนะอยู่ที่ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้ามีวาทกรรมเด็ดๆ 

คะแนนชัชชาติจะลงมาเรื่อยๆ 

ต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่า การเมืองไทยโดยเฉพาะกับคน

กรุงเทพฯ คน กทม.เขาเปลี่ยนใจง่าย เขาสามารถเปลี่ยนใจได้

ภายในค่ำาคืน วันนี้รัก พรุ่งนี้เกลียด ไม่เลือกแล้วก็มี เปลี่ยนได้

ภายในข้ามคืนเลย ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีวิชามารเยอะแยะขนาด

ไหน เช่นก่อนการเลือกตั้งสัก 3 วันปล่อยอะไรออกมาสักอย่าง เพื่อ

ดิสเครดิตชัชชาติได้เยอะๆ แล้วชัชชาติเถียงไม่ทัน เหลือเวลาแค่ 

2 วัน มันจะดึงคะแนนฮวบลงมาเลย ให้รอดูวาทกรรมช่วงสุดท้าย 

ผมก็อยากเห็นเหมือนกัน”

...อย่างสมมุติช่วงใกล้เลือกตั้ง เกิดสมมุติมีใครไปโหมสร้าง

กระแสว่าเลือกชัชชาติได้ทักษิณ เลือกชัชชาติได้อุ๊งอิ๊ง คนกรุงเทพฯ 

จำานวนหนึ่งที่จะเลือกชัชชาติแล้วไม่เอาสองคนนี้จะถอยทันทีเลย 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่เหมือนอดีต เพราะ

ทุกอย่างไปตามโซเชียลมีเดียที่ปั่นกระแสง่าย แต่แก้กระแสก็ง่าย 

เพราะหากใครไปปั่นวันนี้ วันรุ่งขึ้นความจริงก็ออกแล้ว ความจริงก็

ออกเร็ว แก้กระแสกันได้เร็ว แต่เมื่อก่อนปั่นสักสองวันก่อนเลือกตั้ง 

มันแก้ไม่ทันเพราะไม่มีทางให้แก้ 

-เริ่มเห็นมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลมีเดีย เรื่องชัช

ชาติกับตัวผู้สมัคร ส.ก. เช่นมีการแชร์ภาพป้ายหาเสียงชัชชาติติด

กับป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย?

ประเด็นนี้ก็เหมือนกัน ชัชชาติก็อาจจะตายเพราะ ส.ก.เพื่อ

ไทย หากขืนไปติดป้ายคู่กัน คนจะชี้ว่าอ้าวนี่เพื่อไทย ผมว่าถ้าทีม

งานหาเสียงชัชชาติวางแผนไม่ดี ก็ไปโลดเหมือนกัน แล้วบุญจะ

หล่นทับ พล.ต.อ.อัศวินอีกรอบ หากชัชชาติทำาพลาดขึ้นมา 

ผลเลือกตั้งยังพลิกได้

7 วันสุดท้าย โค้งสุดท้ายชี้ชะตา

-สรุปแล้วแบบนี้ที่คนมองว่าชัชชาติลอยลำาแล้ว ก็ยังไม่แน่

เสมอไป?

ลอยลำา ณ ขณะนี้ แต่ช่วงใกล้ๆ เลือกตั้งต้องดูอีกที ไม่มี

อะไรแน่นอน ผมพูดชัดๆ เลยว่ายังไม่มีอะไรแน่นอน ส่วน

ปรากฏการณ์จะมีการพลิกล็อกหรือไม่ต้องรอดูช่วงใกล้ๆ วันเลือก

ตั้ง โดยเฉพาะช่วงเจ็ดวันสุดท้าย เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น

การเมืองไทย เพียงข้ามคืนเดียวมันก็พลิกได้หมด 

-อยู่ที่การประคองตัวของชัชชาติ?

ชัชชาติแกเหมือนเรือที่เร็วมาก จะถึงฝั่งอยู่แล้ว แม้ลมพัด

แรงแกก็นั่งสบายๆ แบบชิลๆ แม้มีเรือข้างหลังตามมาเป็นพรวนแต่

ก็แล่นไม่ทันเขา เรือที่อยู่ข้างหลังก็ต้องหาทางพยายามทำาให้เรือแก

ล่มให้ได้ ก็มีทุกอย่าง เจาะเรือ ก็มีสารพัด ขอเพียงแกรู้จักนั่งเรือให้

นิ่งๆ ประคองเรือให้เข้าฝั่ง แกก็สบายแล้ว ผมกลัวว่าเขาจะพลาด 

หากไม่ประคองเรือเข้าฝั่งแบบนิ่งๆ โดยไปแสดงแอกชันบางอย่าง

ที่เป็นการฆ่าตัวตาย ซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น เพราะคน

เรานิดเดียวก็เปลี่ยนได้ พลิกได้เลย คู่แข่งก็คงพยายามหาทางเจาะ

เรือชัชชาติให้ได้ ก็คงพยายามทาทางเจาะทุกรูปแบบ แล้วเกิดชัช

ชาติพลาดขึ้นมาโดยไปแสดงจุดอ่อน โดยเฉพาะจุดอ่อนที่สำาคัญคือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างชัชชาติกับพรรคเพื่อไทยและทักษิณ ชินวัตร 

ถ้าแกแสดงประเด็นตรงนี้มากเท่าไหร่ คะแนนจะยิ่งหายไป เช่น

ป้ายหาเสียงไปติดอยู่คู่กัน (ป้ายหาเสียง ส.ก.เพื่อไทย) ไปหาเสียง

เจอหน้ากันแล้วเกาะติดตามกันไปตลอด หรือทักษิณออกมาพูด

อะไรบางอย่างที่แสดงความสัมพันธ์กับชัชชาติ หรือเพื่อไทยแสดง

คะแนนของพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็นตัวพิธาหรือพรรคก้าวไกล ปั่นให้ โต

ไปกว่านี้ ไม่ได้แล้ว มันมีอยู่แค่นี้ เหมือนบอนไซ ไม่ตายแต่ไม่โต...

หากพรรคก้าวไกลยังคงมีประเด็นเรื่องสถาบันฯ ออกมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะ

ผู้อยู่เบื้องหลังพรรค พวกโดนตัดสิทธิ์การเมือง ที่ยิ่งปั่นประเด็นเรื่องสถาบันฯ 

พรรคก้าวไกลยิ่งไม่โต

คะแนนนิยม ‘พรรคก้าวไกล’

อยู่ในสภาพบอนไซ ไม่ตายแต่ไม่โต 

หากยังไม่เลิกยุ่งเรื่อง ‘สถาบันฯ’ 



16 สัมภาษณพิเศษ

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.ยังพลิกได 

‘ชัชชาติ’ ยังไมชนะลอยลํา

ผอ.นิดาโพล ชี้จุดตายทําวืดเกาอี้

ารหาเสียงเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ 

กทม.) หลังปดรับสมัครไปเม� อ 4 เมษายนที่ผานมา กําลัง

ดําเนินไปอยางเขมขน โดยผูสมัครหลายคนเดินหนาหา

เสียงอยางหนัก แมที่ผานมาผลโพลหลายสํานักจะเปดเผยออกมา

วาคะแนนนิยมของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครอิสระ นําโดง แต

ผูสมัครหลายคนเช� อวามีโอกาสที่จะกุมชัยชนะในการเลือกตั้งได 

ทําใหการหาเสียงดําเนินไปอยางเขมขน 

และเพ� อใหรูขอเท็จจริงเร� องการทําโพลสนามเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม. และการคาดการณทางการเมืองถึงผลการเลือกตั้งที่จะเกิด

ขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. เราเลยไปสัมภาษณ ผูทําโพลเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.ที่ทําออกมาตอเน� องยาวนานรวมป และเปนสํานักโพลที่หลาย

ฝายใหการยอมรับในเวลานี้ ถึงเร� องความเปนกลาง ความแมนยํา 

และคุณภาพการทําโพล นั่นก็คือ นิดาโพล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิชา เปาอารีย ผูอํานวย

การศูนยสํารวจความคิดเห็น นิดาโพล ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตรหรือนิดา กลาวถึงเร� องการทําโพลการเลือกตั้ง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครของนิดาโพลในชวงหนึ่งปที่ผานมาวา 

ที่ผานมานิดาโพลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเร� องผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครทุกเดือน โดยจะเผยแพรชวงสัปดาหแรกของ

เดือน ซึ่งทํามาทั้งหมด 11 ครั้ง ภายใตหัวขอ อยากไดใครเปนผู

วาฯ กทม. โดยทําลาสุดคือมีนาคม 2565 และครั้งลาสุดจะทําการ

สํารวจหลังปดรับสมัครคนลงสมัครผูวาฯ กทม. (ที่ปดรับสมัครไป

เม� อ 4 เมษายน) โดยจะเผยผลสํารวจวันอาทิตยที่ 10 เมษายนนี้ 

โดยเปลี่ยนหัวขอเปน สนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม.รอบที่ 1 โดยจะ

เก็บทุกสองสัปดาห และในชวงสามสัปดาหสุดทายจะเก็บขอมูลถี่

ขึ้นมาแบบสัปดาหตอสัปดาห โดยสัปดาหสุดทายเราจะทําการเก็บ

ขอมูลแตจะไมเปดเผยผลสํารวจ โดยจะรอจนกระทั่งปดหีบเลือกตั้ง

ในวันเลือกตั้งวันอาทิตยที่ 22 พ.ค. แลวจะเปดเผยผลสํารวจตาม

ส� อตางๆ 

...การสํารวจเร� องการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ครั้งนี้ เริ่มทําและ

เผยแพรครั้งแรกหรือครั้งที่ 1 เม� อป 2564 ก็ทํามารวมหนึ่งป โดย

เวนไปหนึ่งเดือนเพราะผลกระทบโควิด โดยจากการสํารวจวา 

บุคคลที่ประชาชนจะเลือกใหเปนผูวาฯ กทม. พบวาช� อของคุณชัช

ชาติ สิทธิพันธุ ที่ประกาศตัวลงสมัครผูวาฯ กทม.อิสระ มาอันดับ

หนึ่งโดยคะแนนนําทุกครั้ง 

...แตหากพูดถึงคะแนนระหวางชัชชาติกับกลุมคนที่ยังไม

ตัดสินใจ ก็พบวาผลโพลออกมาวา กลุมคนที่ยังไมตัดสินใจจะมี

คะแนนมากกวาชัชชาติในชวงการทําโพลสํารวจหาครั้งแรก แตพอ

เริ่มประมาณครั้งที่หกพบวาคะแนนของชัชชาติเริ่มนําและมีสูงกวา 

กลุมคนที่ยังไมตัดสินใจ แลวก็สูงพุงขึ้นไปเร� อยๆ จนคนอ� นตกใจ 

ผมเองก็ยังตกใจเหมือนกันวาทําไมคะแนนชัชชาติขึ้นมาขนาดนี้ คือ

ไดถึง 38 เปอรเซ็นตที่ถือวาสูง เพราะอีกสิบกวาเปอรเซ็นตก็เกิน

ครึ่งแลว ชัชชาติเลยเหมือนเรือที่แลนไปอยางมั่นคง รอเตรียมเขา

ฝงแลว แตอยาไปทะเลอทะลาจุดไฟเผาเรือตัวเองหรือใหเพ� อนเผา

เรือ 

การทําโพลที่ผานมาของนิดาโพลเราเห็นอะไรหลายอยาง 

เห็นตั้งแตคะแนนของชัชชาติยังนอยกวาคะแนนของ ผูยังไมตัดสิน

ใจ แตหลังจากเก็บขอมูลผานมาไดสัก 5-6 ครั้ง พบวาคะแนนของ

ชัชชาติเริ่มเปลี่ยน คือไดคะแนนจากผลสํารวจมากกวากลุมผูยัง

ไมตัดสินใจ พบวาคะแนนเสียงของชัชชาติเริ่มขึ้นมาเร� อยๆ โดย

การขึ้นเร� อยๆ ดังกลาวมีเหตุผลหลายอยาง หนึ่งคือเขายังไมมีคู

แขง มีช� อเขาคนเดียว นอกนั้นก็ช� อประปราย รวมถึงชัชชาติแสดง

เจตจํานงชัดเจนวาจะลงสมัครผูวาฯ กทม. แมจะมีกระแสขาวใน

ชวงเดียวกันนั้นวาพรรคเพ� อไทยตองการใหเขากลับไปเปนหัวหนา

พรรคเพ� อไทย ไปรอเปนแคนดิเดตนายกฯ แตไมสนใจ ยืนยัน

ชัดเจนวาตองการลงสมัครผูวาฯ กทม.

 สิ่งเหลานี้ผมคิดวาคือจุดสําคัญที่ทําใหชัชชาติคะแนนดีขึ้น

เร� อยๆ จนช� อเริ่มติดลมบนขึ้นไปถึง 37-38 เปอรเซ็นต หลังจากนี้

ตองรอดูวาเม� อปดรับสมัครคนลงผูวาฯ กทม.แลว คะแนนผลโพล

จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม หลังจากตอนนี้หลายคนไดลงมาสมัคร

แลว

...อยางช� อของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผูวาฯ กทม. 

ที่เคยไดประมาณ 10-12 เปอรเซ็นต แตเปนชวงที่ยังไมไดประกาศ

ตัวลงสมัครอยางเปนทางการ จึงน�าสนใจวาพอ พล.ต.อ.อัศวินเม� อ

ลงสมัครแลว คะแนนจะดันขึ้นมาหรือไม เพราะกอนหนานี้เคยได

รวมๆ 17 เปอรเซ็นตตอนที่ยังไมตัดสินใจ สวนชัชชาติผมก็อยากรู

วามีใครมาดึงคะแนนเขาลงมาไดบาง เพราะกอนหนานี้ผมก็เคยคิด

วา พอพรรคกาวไกลประกาศสง วิโรจน ลักขณาอดิศร จะทําใหช� อ

ของวิโรจนไปดึงคะแนนของชัชชาติลงมาไดบาง แตปรากฏวาพอ

ช� อวิโรจนลงมากลับไมปง ช� อของวิโรจนไมสามารถดึงคะแนนของ

ชัชชาติลงมาได ปรากฏวาคะแนนของชัชชาติ ในกลุมผูมีสิทธิ์เลือก

ตั้งที่เปนกลุมคนอายุไมมากก็ยังโดดเดนอยู คือชัชชาติยังไดมากอยู 

แมวิโรจนจะไดมากระดับหนึ่งก็ตาม 

ดร.สุวิชา จากนิดาโพล กลาวตอไปวา สวนกรณี พรรคเพ� อ

ไทย ไมสงคนลงสมัครผูวาฯ กทม. ซึ่งหากเพ� อไทยสงคนลงสมัคร

ผมเช� อวาเปนปญหาสําคัญแน�นอนสําหรับชัชชาติ แตพอเพ� อไทยไม

สงคนลงซึ่งตองเขาใจกอนวา คะแนนของชัชชาติฐานแกอยูที่เพ� อ

ไทย แกมีฐานของเพ� อไทยเดิมอยู แลวเขาก็ไปบวกกลุมคนที่ไมชอบ

พรรคเพ� อไทย แตไมเอาประชาธิปตยแลว และอาจไมชอบพรรค

กาวไกลดวยซ้ําไป พบวากลุมคนเหลานี้เขาไปเสริมเติมใหชัชชาติ 

คําถามคือ หลังปดรับสมัครแลวมีโอกาสไหมที่คะแนนของ

ชัชชาติจะลดลง ก็น�าจะมีโอกาส เพราะถึงเวลาจริงๆ ทุกคนก็จะมี

กลยุทธ มีแนวทางการหาเสียงเพ� อดึงคะแนนคูแขงขันของตัวเอง

ใหลงมา 

แมแตกับตัวผูสมัครบางคนเชน น.ต.ศิธา ทิวารี ผูสมัคร

ผูวาฯ กทม.จากพรรคไทยสรางไทย ที่มีคุณหญิงสุดารัตน เกยุ

ราพันธุ เปนแกนนํา ซึ่งคุณหญิงสุดารัตนก็ประกาศชัดเจน ซื้อ 

1 แถม 1 เลือกผูพันปุน-น.ต.ศิธา ไดหญิงหน�อย และฐานเสียง

ของคุณหญิงสุดารัตนจะเดนในชวงพื้นที่กรุงเทพฯ ฝงตะวันออก 

บางกะป, สะพานสูง, บึงกุม, คันนายาว ตองรอดูกันวาพอผูพันปุน

ลงจะไปดึงคะแนนจากชัชชาติไดบางหรือไม และหากดึงจะดึงได

สักกี่คะแนน 

...ตอนที่นิดาโพลทําผลสํารวจกอนหนานี้วาจะเลือกใครเปน

ผูวาฯ กทม. ก็จะมีคนตอบวาจะเลือกผูสมัครจากพรรคเพ� อไทยที่

ตอนนั้นยังไมไดประกาศอะไร ที่พบวามีอยูประมาณ 4 เปอรเซ็นต 

คําถามคือเม� อเพ� อไทยไมสงคนลงสมัครแลว 4 เปอรเซ็นตนี้จะ

ไปไหน จะวิ่งไปหาชัชชาติจนทําใหคะแนนของเขาสูงขึ้นมาหรือ

ไม หรือคะแนนจะวิ่งไปเติมใหคนอ� น เชนเปนฐานเพ� อไทยที่เปน 

กลุมสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน ทําใหคะแนนวิ่งไปที่ น.ต.ศิธา

หรือไม อันนี้ตองรอดูผลวาหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบาง จะมีการ

เปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม รวมถึงผูสมัครคนอ� นๆ เชนวิโรจน ก็ตอง

ดูวาเขาจะปนคะแนนจากกลุมผูออกเสียงพวกเด็กๆ รุนใหมไดหรือ

ไม เพราะเม� อแตกขอมูลออกมาดู พบวากลุมดังกลาวยังคงเลือกชัช

ชาติอยู 

ผูอํานวยการศูนยสํารวจความคิดเห็นนิดาโพล ใหทัศนะอีก

วา สวนผูสมัครคนอ� นเชน ดร.เอ-สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ จากพรรค

ประชาธิปตย พบวากอนจะประกาศตัวลงสมัครพรรคประชาธิปตย 

แตมีขาวกอนหนานั้น พบวาคะแนนสวนตัวอยูที่ 3 เปอรเซ็นต

กวาๆ สวนประชาธิปตยมีอยู 4 เปอรเซ็นตกวาๆ ที่ตองยอมรับวา

ประชาธิปตยยุคปจจุบันคะแนนนิยมไมเหมือนเดิมอีกตอไป ที่คือ

หากคิดจากตัวเลขขางตนพอรวมกันแลวคือ 8 เปอรเซ็นต แตพบ

วาผลโพลออกมาได 13 เปอรเซ็นต เทากับมีคะแนนบวกมาเพิ่ม

ให แตปรากฏวาพอเริ่มมีมุกไอนสไตนออกมาผลสํารวจตกมาเหลือ 

11 เปอรเซ็นต ตอมาพอมีกรณีขาวเร� องทรัพยสินหลนมาเหลือ 8 

เปอรเซ็นต ที่เปนคะแนนเบสิก เทากับวาตอนแรกคะแนนพุงพรวด 

แตเหมือนจุดไฟแลวก็ดับ ที่ไมรูวาระหวางหาเสียงเลือกตั้งจะโหม

ใหคะแนนสูงขึ้นไปกวานี้ ไดหรือไม ที่ก็อาจจะไดเหมือนกัน โดยเทา

ที่ผมสังเกตดูพอหลังเกิดกรณีมีขาวตางๆ ออกมาเกี่ยวกับ ดร.เอ 

ประชาธิปตยก็เหมือนกับจะแผวลงมาในการชวยหาเสียง แตตอน

นี้คงตองลงมาชวยเต็มที่แลว โดยอาศัย ส.ก.ที่พรรคมีอยูในมือมา

ชวยหาเสียงเพ� อดึงคะแนนกลับคืนมาใหได ซึ่งตองคอยดูเพราะ

ประชาธิปตยเกาเกมมาก อาจมีมุกหรือวาทกรรมอะไรเด็ดๆ ออก

มาเพ� อเรียกคะแนนกลับคืนมาใหประชาธิปตยได 

สําหรับ สกลธี ภัททิยกุล ผูสมัครอิสระอีกคนหนึ่ง เปนคน

หนุม เกง แตวาที่ผานมาบทบาทในชวงเปนรองผูวาฯ ไมคอยเดน 

คนจะไปเขาใจวาเปนตัว พล.ต.อ.อัศวินมากกวา แตสกลธีเปนคน

มีความสามารถ แตหลังประกาศตัวตอนแรกๆ คะแนนยังไมขึ้นไป

มาก หวังวาชวงเลือกตั้งจะดันตัวเองขึ้นไปไดเพราะถือวาเปนคน

หนึ่งที่มีภาษี ก็น�าเสียดายเพราะเม� อ พล.ต.อ.อัศวินและสกลธีลง

สมัครดวยกันทั้งคู ทําใหคะแนนเลยแตก 

ขณะที่ รสนา โตสิตระกูล ผูสมัครอิสระ ถือเปนผูสมัครที่มี

ความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในการลงสมัคร ซึ่งพื้นฐานคะแนนก็พบวามี

อยูกอนหนานี้ที่ 3 เปอรเซ็นต แตหลังจากนี้ตองดูวาคะแนนจะขึ้น

ไปอีกหรือไม 

สวนที่มีการมองกันวาผูสมัครจากสองขั้วที่ลงแขงขันจะ

ตัดคะแนนกันเอง ก็มองวาตางคนก็ตัดซึ่งกันและกัน แตผมวา

แตละคนก็มีฐานเสียงของตัวเอง อยางคุณรสนาก็มีฐานมั่นคงมา

นานแลวประมาณ 3 เปอรเซ็นต สวน ดร.เอ-สุชัชวีร การที่ลง

ประชาธิปตยขอดีก็คือ จะไปเอาเสียงของ ส.ก.ประชาธิปตยมา

ดัน ดร.เอขึ้นไปได 

สวนคนที่จะชนะการเลือกตั้งจะไดเกินหนึ่งลานคะแนนแบบ

ตอนเลือกตั้งป 2556 หรือไม ก็ขึ้นอยูกับคนออกไปใชสิทธิ์กันเยอะ

หรือไม โดยคนที่จะไดหนึ่งลานเสียง จะตองไดคะแนนรวมๆ สี่สิบ

กวาเปอรเซ็นตของผูมาลงคะแนน 

ชี้จุดเสี่ยง ‘ชัชชาติ’ อาจทําวืดเกาอี้

ผอ.นิดาโพล กลาววา สําหรับกลุม ผูยังไมตัดสินใจ ที่มีอยู

รวมๆ 13 เปอรเซ็นต น�าสนใจวาถึงตอนวันเลือกตั้งจะเทคะแนน

ไปที่ใครหรือคะแนนเสียงจะกระจาย จึงตองจับตาวากลุมดังกลาว

จะเอาอยางไร และฐานของคุณชัชชาติจะมีผูสมัครคนใดไปแยงชิง

มาไดหรือไม โดยเฉพาะหากเปนผูสมัครที่มีฐานเสียงเดียวกัน 

...สําหรับกรณีของ ชัชชาติ ผมมองวาเขาอยูในสถานะกลาง

เขาควาย คือลําบาก ถาผมเปนนักขาวผมจะถามชัชชาติคําถาม

เดียว ซึ่งถาแกตอบไมดีแกตายเลย คือจะถามเร� องความสัมพันธ

ระหวางชัชชาติกับพรรคเพ� อไทย รวมถึงกับทักษิณ ชินวัตร เอา

แคนี้พอ จะอยูบนภาวะเขาควาย คือหากเขาตอบวาเขาเปนอิสระ 

ตัดขาดแลวจากเพ� อไทยและทักษิณ คะแนนหนุนเพ� อไทยที่เปน

แฟนคลับที่เรียกวาเปนติ่งทักษิณเลย จะหายไปทันที คือไมได

การเมืองไทยโดยเฉพาะกับคนกรุงเทพฯ เขาเปลี่ยนใจงาย สามารถเปลี่ยนใจไดภายในค่ําคืน วัน

นี้รัก พรุงนี้เกลียด ไมเลือกแลวก็มี เปลี่ยนไดภายในขามคืน...ยังไมมีอะไรแน�นอน สวนจะมีการ

พลิกล็อกหรือไมตองรอดูชวงใกลๆ วันเลือกตั้ง โดยเฉพาะชวงเจ็ดวันสุดทาย เพราะอะไรก็เกิดขึ้น

ไดทั้งนั้น การเมืองไทยเพียงขามคืนเดียวมันพลิกไดหมด

ก

อานตอหนา 15 

ผอ.นิดาโพล ชี้จุดตายทําวืดเกาอี้
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